
จัดเคาตดาวน ได

นายสุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์ หรือ ดร.เอ  ผูสมัครผูวาราชการกรุงเทพมหานครของพรรคประชาธิปตย ขณะประกาศวิสัยทัศน 

ที่ตึกสามยานมิตรทาวน เม� อชวงเย็นวันที่ 13 ธ.ค. 2564
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‘เอ’ลั่นเปลี่ยนกรุงเทพ

หยอนบัตรกลางป65

กรุงเทพฯ • “ประยุทธ” นั่งหัวโตะประชุม 

ศบค.ชุดใหญ เคาะเคาตดาวนได รานเหลา

เฮ! ดริงกจนถึงตีหนึ่ง ยกเลิกจังหวัดสีแดง

เหลือแค “สม-เหลือง” ตีเสนอีเวนตนับถอย

หลังสูปใหม ผูเขารวมตองฉีดวัคซีน 2 เข็ม 

“นักรอง-นักดนตรี” ตองมีผล ATK ลวง

หนา 72 ชม. พวงไฟเขียวจัดสวดมนตขาม

ป สธ.เตรียมเรงเข็ม 3 บูสเตอร พรอมวาง

แปลนป 65 หาเข็ม 4 สวนโอมิครอนพบ

แลว 11 ราย เตือนอยาเพิ่งวิตกยังไมพบ

กลายพันธุ 

เม� อวันจันทรที่ 13 ธ.ค. พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา 

การกระทรวงกลาโหม ในฐานะผูอํานวย

การศูนยบริหารสถานการณแพรระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

หรือ ศบค. เปนประธานการประชุม ศบค.

ครั้งที่ 20/2564 โดย พล.อ.ประยุทธกลาว

ภายหลังการประชุมวา มีการพิจารณาหลายๆ 

เร� อง ทั้งเร� องเคาตดาวนปใหม การสวด

มนตขามป และมาตรการดานการทองเที่ยว 

และการจัดงานตางๆ โดยไดหารือตามท่ีศูนย                                                             

ปฏิบัติการฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณ 

สุขกรณีโรคติดเช้ือโควิด-19 (ศปก.สธ.) เสนอ 

“ส่ิงสําคัญท่ีสุดคือการเรงฉีดวัคซีนปอง 

กันโควิด-19 ใหครบ 2 เข็ม ซึ่งรัฐบาลได

สั่งการไปแลวใหเตรียมความพรอมเร� องฉีด

วัคซีน สวนผูที่ไปเที่ยวงานตางๆ ที่มีคนจํา 

นวนมากตองระมัดระวัง 

กรุงเทพฯ • ปชป.เคาะสง “ดร.เอ” เปน

ทางการชิงเกาอี้ผูวาฯ กทม. การันตีเลือด

ใหมมีคุณภาพ เปดตัว “สุชัชวีร” โชววิสัย

ทัศนกรุงเทพฯ เมืองสวัสดิการตนแบบอา                                                        

เซียน ทําแกมลิงใตดิน แกปญหาน้ําทวม 

จัดการฝุนพิษ ทําโรงเรียนสาธิต 50 แหง 

50 เขต เผยเตรียมตัวมา 30 ป มั่นใจ

เปลี่ยนกรุงเทพฯ ได ดาน “เพ� อไทย” สงแน�

ส.ก. 50 เขต “บิ๊กตู” ยันไมยื้อเลือกตั้ง 

ทําเนียบฯ • จับตา “บิ๊กตู” กางปญหา

จะนะบนโตะ ครม. สงสัญญาณซื้อเวลาอีก

รอบ สอเดินหนาโครงการ อางติดกฎหมาย

ยกเลิกไมได ขณะท่ีกลุมจะนะรักษถ่ินเคล� อน

ขบวนปกหลักหนาทําเนียบฯ ทวงสัญญาอีก

ครั้ง ปลุกเครือขายเคล� อนพลสมทบ ดาน

มั่นคงใตจุดไฟ แนวรวมบีอารเอ็นผสมโรง

กอวินาศกรรม  กทม.

เม� อวันจันทร พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ให

สัมภาษณถึงการแกไขปญหาโครงการนิคม

อุตสาหกรรมจะนะ จ.สงขลา วา ปจจุบัน

ตนไดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาใหม  โดยจะ

นําเขาสูความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) ในวันที่ 14 ธ.ค. มีนายสุพัฒนพงษ 

พันธมีเชาว รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.

พลังงาน เปนประธานคณะกรรมการเขา

ตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีการดําเนินการ

ขยายผลโครงการเมืองตนแบบอุตสาหกรรม

กาวหนาแหงอนาคต หรือนิคมอุตสาหกรรม

จะนะ จ.สงขลา เพ� อจะนําเอาปญหาตางๆ 

มาสูกระบวนการการแกปญหา ซึ่งมติ ครม.

ไมสามารถที่จะใหทํานั่นทํานี่ได ทุกอยาง

ขึ้นอยูกับการทําประชาพิจารณ การจัดใหมี

การศึกษาผลกระทบในเชิงยุทธศาสตร หรือ 

SEA และประเมินผลตางๆ โดยตองกลับ

มาทบทวนใหมทั้งหมด

“ดังน้ันจะตองเปนเคสตัวอยางเคส

หนึ่งในการทําอะไรตางๆ ก็ตาม

ธปท.หวงหนี้ครัวเรือน

ถวง ศก.

เม� อมะกันปรับยุทธศาสตร

ทางทหารในภูมิภาคนี้

ยึดยาบา 5 ลาน

ตีตราภาษาไทย

ไทยโพสต • “คลัง” ฟุงลุยทํามาตรการ

ของขวัญปใหมใหประชาชนเสร็จแลว รอ

ชง ครม.เคาะ โชวยอดจัดเก็บ 2 เดือนแรก

ปงบ 65 ฉลุย รีดภาษี VAT สูงกวาปกอน

หม� นลานบาท “ธ.ก.ส.” จัดชุดใหญเอาใจ

ลูกคา สง “โครงการชําระดีมีคืน-นาทีทอง

ลดดอกเบี้ยสู โควิด” อุมลูกหนี้วินัยดี ชูลด                                              

ดอกเบี้ยที่คางชําระสูงสุด 50% พรอมสนับ 

สนุนสินเช� อใหมเข็นฟนฟูและพัฒนาอาชีพ

สรางรายได

เม� อวันที่ 13 ธันวาคม นายกฤษฎา  

จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง 

กรุงเทพฯ • “ปชป.” เคาะ “อิสรพงษ-สุภา

พร” ลงเลือกต้ังซอม ส.ส.ใต “ชินวรณ” แนะ

พรรครวมรัฐบาลควรมีเอกภาพ-มารยาท

ทางการเมือง ไมแขงชิงพื้นที่ ส.ส.กันเอง 

พูดเปนนัยยังมีเร� องที่รออยู อาทิ งบประ 

มาณ การอภิปรายไมไววางใจ รอดู พปชร.  

ตัดสินใจ สวน “อนุทิน” รับลูกประกาศ

ภูมิใจไทยไมสงเพราะไมใชพื้นที่พรรค 

เม� อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 นาย

จุรินทร ลักษณวิศิษฏ รองนายกรัฐมนตรี 

และ รมว.พาณิชย ในฐานะหัวหนาพรรค

ประชาธิปตย (ปชป.) กลาวภายหลังการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.)                                                               

วาท่ีประชุมมีมติเอกฉันท ใหนายอิสรพงษ 

มากอําไพ เปนผูสมัครรับเลือกตั้งซอม ส.ส. 

ในเขต 1 จังหวัดชุมพร และให น.ส.สุภา

พร กําเนิดผล เปนผูสมัครรับเลือกตั้งซอม 

ส.ส.ในเขต 6 จังหวัดสงขลา 

เม� อถามถึงตระกูลธรรมเพชรสวนหน่ึง

ไปเปดตัวสังกัดกับพรรคพลังประชารัฐ ยัง

ยืนยันหรือไมวา น.ส.สุพัชรี ธรรมเพชร อดีต 

ส.ส.พัทลุง ยังจะสังกัดพรรค ปชป.นายเฉลิม

ชัย ศรีออน เลขาธิการพรรค ปชป. ชี้แจงวา 

คนของพรรคทั้ง น.ส.สุพัชรี และนายนริศ 

ขํานุรักษ ส.ส.พัทลุง ยังอยูกับพรรค ปชป.

ทั้งหมด และยืนยันวาพรรคสงครบทุกเขต 

อยางไรก็ตาม เปนเร� องธรรมดาที่มีการคุย

กันหลายพรรค แตสุดทายอยูที่วันสมัครรับ

เลือกตั้งวาใครจะลงในนามพรรคใด และ

ขึ้นอยูกับประชาชนเปนผูตัดสินใจ

ดานนายชินวรณ บุณยเกียรติ ส.ส. 

นครศรีธรรมราช รองหัวหนาพรรค ปชป. 

กลาวกรณีพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) จะ

มีการประชุม กก.บห.ในวันที่ 14 ธ.ค.นี้ เพ� อ

สรุปวาจะสงผูสมัครลงแขงขันดวยหรือไม 
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2 ในประเทศ

กิดกระแสพูดถึงมารวมสัปดาหกวากับการมีรัฐธรรมนูญ

ฉบับปราบโกง ที่ผูคิดฉอฉลคดโกงประเทศหวั่นเกรง แต

สุดทายพอคนทุจริตถูกศาลตัดสินจําคุก แมจะโดนลงโทษ

หลายป แต ติดคุกจริง กลับแคไมกี่ป  ไมไดรับโทษเต็ม

ตามจํานวนตามคําพิพากษา เพราะนักโทษในคดีทุจริตมีช� อติดอยู

ในกลุมคนที่ไดรับการลดวันตองโทษ 

ทําใหผูคนในสังคมตั้งคําถามถึงมาตรการในการ ลดหยอน

ผอนโทษและการเล� อนชั้นนักโทษ เพ� อเขาสูกระบวนการดังกลาว

ของกรมราชทัณฑ ในการดูแลของกระทรวงยุติธรรมที่มี นายสม

ศักดิ์ เทพสุทิน เปน รมว.ยุติธรรม จนเกิดเปนกระแสดังอื้ออึง 

อันเปนกระแสการ

วิพากษวิจารณที่เกิดขึ้น 

หลังมีพระราชกฤษฎีกา 

พระราชทานอภัยโทษฯ ออก

มาเม� อตนเดือนธันวาคมที่ผาน

มา ที่นอกจากจะมีผูตองขังได

รับการปลอยตัวออกจากเรือน

จํา และไดรับพระราชทาน

ลดวันตองโทษ ตามพระราช

กฤษฎีกาฉบับดังกลาวอีกกวา 1.3  แสนราย มีรายงานดวยวา ใน

กลุมดังกลาวมีนักการเมือง, อดีตขาราชการระดับสูง ที่ถูกศาล

พิพากษาในคดีสําคัญ 5 ราย ที่เขาหลักเกณฑไดรับพระราชทาน

อภัยโทษ ลดวันตองโทษ ตามพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษ 2564 

รอบ 2 เชน กลุมนักโทษในคดีทุจริตจํานําขาว

อาทิ ภูมิ สาระผล อดีต รมช.พาณิชย ที่ไดเปนนักโทษชั้น

เยี่ยม  ศาลพิพากษาป 2560 กําหนดโทษ 36 ป ไดรับอภัยโทษ 

ลดวันตองโทษป 2564 ในรอบแรก เหลือวันตองโทษจําคุก 12 ป 

ไดรับอภัยโทษ ลดวันตองโทษป 64 ในรอบสอง เหลือวันตองโทษ 

8 ป จะพนโทษ 25 สิงหาคม 2568 และยังมี บุญทรง เตริยา

ภิรมย อดีต รมว.พาณิชย ที่ไดเปนนักโทษชั้นเยี่ยม ศาลพิพากษา

ป 2560 กําหนดโทษ 48 ป ไดรับอภัยโทษ ลดวันตองโทษป 2564 

ในรอบแรก เหลือวันตองโทษจําคุก 16 ป ไดรับอภัยโทษ ลดวัน

ตองโทษป 2564 ในรอบสอง เหลือวันตองโทษ 10 ป จะพนโทษ 

21 เมษายน 2571 หรือ อภิชาติ (เสี่ยเปยง) จันทรสกุลพร นัก

ธุรกิจคาขาวตัวแสบที่มีคดีความมากมาย และไดเปนนักโทษชั้น

เยี่ยม โดยศาลพิพากษาป 2561 กําหนดโทษ 48 ป ไดรับอภัยโทษ 

ลดวันตองโทษป 2564 ในรอบแรก เหลือโทษจําคุก 9 ป ไดรับ

อภัยโทษ ลดวันตองโทษป 2564 ในรอบสอง  เหลือโทษจําคุก 6 

ป 3 เดือน 26 วัน พนโทษ 26 ธันวาคม 2566 หรืออีกแคสองป

นับจากนี้ เปนตน  

จนทําใหมีทั้งนักกฎหมาย-อดีตผูพิพากษา-องคกรเครือขาย

ตอตานคอรรัปชัน-สมาชิกวุฒิสภา ออกมาวิพากษวิจารณ ตั้งขอ

สังเกตหลักเกณฑการพิจารณาดังกลาว โดยเฉพาะการใหผูตองขัง

คดีทุจริตถูกจัดใหเปน นักโทษชั้นเยี่ยม วากรมราชทัณฑมีหลักเกณฑ

การพิจารณาอยางไร เพราะในเม� อกระบวนการพิจารณาคดีตางๆ 

ตั้งแตชั้นคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

พนักงานอัยการ ศาลยุติธรรม  เชนศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู

ดํารงตําแหน�งทางการเมือง พิจารณาดําเนินการสอบสวน ไตสวน จน

สุดทายคดีถึงที่สุด มีการกําหนดโทษใหตองชดใชฐานรวมกันทุจริต 

ทําใหบานเมืองเสียหายหลายแสนลานบาท  แตสุดทายไดรับการผอน

ปรน ลดโทษ ตามกฎระเบียบกรม

ราชทัณฑที่เปนแคกฎกระทรวง 

คําถามจึงเกิดขึ้นวา เม� อ

เปนแบบนี้ทั้งที่เรามีรัฐธรรมนูญ

ฉบับปราบโกงที่เปนกฎหมาย

สูงสุดของประเทศ และ

กลไกตางๆ ที่ออกมารองรับ

รัฐธรรมนูญทั้งกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญ ขอกําหนดในการ

ไตสวนและการมีความเห็นสั่งฟอง เปนตน ที่ลวนออกมาเพ� อปองกัน

การทุจริตคอรรัปชัน รวมถึงการใหมียาแรง มาตรการที่เขมขนในการ

เอาผิด ลงโทษคนทุจริต เพ� อไมใหเปนเยี่ยงอยางตอบุคคลอ� น สุดทาย

แมคนที่ฉอโกงจะตองรับโทษในเรือนจํา แตก็ไมไดติดคุกตามบท

ลงโทษของศาลยุติธรรม เทียบแลวบางคนติดคุกแคไมกี่ปเทานั้น ตาม

ตัวอยางขางตนที่ยกมากรณีจําเลยคดีทุจริตจํานําขาว สังคมจึงเรียก

รองใหกระทรวงยุติธรรมและกรมราชทัณฑเคลียรเร� องดังกลาว 

อยางเชนทาทีของ องคกรตอตานคอรรัปชัน (ประเทศไทย) ที่

ออกแถลงการณเร� อง คัดคานการลดหยอนผอนโทษใหกับผูตองขัง

คดีคอรรัปชัน เม� อวันเสารที่ 11 ธ.ค.ที่ผานมา โดยระบุตอนหนึ่งวา 

รัฐบาลไดประกาศพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษฯ แกผูตอง

ขัง  สงผลใหผูตองขังในคดีคอรรัปชันหลายรายที่ไดสรางความเสีย

หายอยางมหาศาลใหเศรษฐกิจของประเทศ แตขณะนี้กลับไดรับการ

ลดหยอนโทษอยางรวดเร็ว

“แตสิ่งที่เกิดขึ้นขณะนี้ ไมทราบวาดวยเหตุใดและโดยใคร ทําให

หลักเกณฑที่เคยเปนหลักความเช� อมั่นของระบบยุติธรรมเปลี่ยนแปลง

ไป จนเอื้อประโยชนในการลดหยอนผอนโทษใหกับนักโทษ โดยเฉพาะ

คดีคอรรัปชันอยางไมน�าไดลดหยอนรวดเร็ว.....จึงเปนเร� องสวนทาง

กับความรูสึกของประชาชน บอนทําลายความพยายามของ ป.ป.ช., 

อัยการ และศาล ในการเอาคนผิดมาลงโทษ ซึ่งเทากับสงเสริมใหคน

โกงไมเกรงกลัว” แถลงการณระบุชัด

เร� องดังกลาว หลังคนในสังคมพูดถึงมาไดพักใหญ ลาสุดมี

ทาทีจาก พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี หลังถูกส� อ

ตั้งคําถามกรณีองคกรตอตานคอรรัปชันแถลงการณคัดคานลดโทษ

ผูตองขังคดีคอรรัปชัน โดยนายกฯ บอกวาวันนี้ตองเอามาทบทวน 

บางอยางเปนเร� องของกฎระเบียบของกระทรวงยุติธรรมและกรม

ราชทัณฑ กําลังทบทวน ตองศึกษาดูวามีอะไรที่ ไมเหมาะสมอยู

ตรงนี้ ตองดูตรงนี้ มันคือเร� องความทุจริต ตองไปดูวาเกณฑที่เขา

กําหนดไวมันเหมาะสมหรือไม  ถาไมเหมาะสมก็ตองแกใหม ตอง

มาทบทวนใหมทั้งหมด

ขณะเดียวกัน สมศักดิ์-รมว.ยุติธรรม ชี้แจงเร� องรอนแรงดัง

กลาวนี้ กลางที่ประชุมวุฒิสภาเม� อวันจันทรที่ 13 ธ.ค. ในชวงการ

ตอบกระทูถามดวยวาจา กรณีการลดโทษใหผูตองขังคดีจํานําขาว ที่

ถามโดย วันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา ชนิดกระแทกใจประชาชน

ทั้งประเทศ 

“กวาที่จะเอาคนพวกนี้มาเขาคุกได เจาหนาที่ตองทํางานหนัก

มาก แตกรมราชทัณฑกลับไปลดกระหน่ําซัมเมอรเซล และมีคนพูด

วาคนพวกนี้เปนพวกเดียวกับทานรัฐมนตรี เคยเปนนักการเมืองเปน

รัฐมนตรีดวยกัน 

ขอถามแบบตรงไปตรงมาวา กระบวนการเล� อนชั้นนักโทษ

เหลานี้ ทานรูเร� องบางหรือไม มีสวนรูเห็นมากนอยเพียงใด มี

การตรวจสอบหรือไม หลักเกณฑในการเล� อนระดับนักโทษ มีการ

วิ่งเตนใชเงินหรือไม” ส.ว.วันชัยถามชัดๆ ตอหนาสมศักดิ์กลาง

หองประชุมวุฒิสภา  

โดย สมศักดิ์ ชี้แจงโดยสรุปวา ทั้งหมดทําโดยถูกตองตาม

แนวทางที่ปฏิบัติมาตั้งแต พ.ศ.2459 จนถึงวันนี้ก็เปนเวลา 105 ป 

มี พ.ร.ฎ.อภัยโทษผูตองขัง 52 ฉบับ 

อยางไรก็ตาม สิ่งที่เกิดขึ้นควรที่กระทรวงยุติธรรม กรม

ราชทัณฑ  จะตองทํามากกวาแคการชี้แจง โดยอางอิงวาทําตาม

ระเบียบและครรลองที่ทํากันมาตลอด เพราะเร� องแบบนี้กรณี นัก

ธุรกิจ-อดีตนักการเมือง-คนมีเงิน-คนมีเครือขายอํานาจ ที่เรียกกัน

วา “นักโทษวีไอพี” ติดคุกจริง แตก็ไดออกมาเร็ว เปนเร� องที่สังคม

พูดกันมาตลอด 

เหมือนกับที่ ส.ว.วันชัยตั้งกระทูถามกลางที่ประชุมวุฒิสภา 

“มีการวิ่งเตนใชเงินหรือไม”

‘คนโกงชาติ’ ออกคุกเร็ว  

มีการวิ่งเตนใชเงินหรือไม?

เ
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3บทความ-ในประเทศ

อนุทิน ‘คู่กัด’ นายกฯ

ต้อง “ขอบคุณนายกฯ”

	ในฐานะ	“คนหัวโต๊ะ”	ที่ประชุม	ศบค.ซึ่งมีมติออกมา

เมื่อวาน	(๑๓		ธ.ค.๖๔)	ดังนี้

 มาตรการการจัดงานช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ กำาหนด

ให้สามารถเปิดบริการและบริโภคสุราในคืนวันท่ี ๓๑ ธันวาคม 

๒๕๖๔ - ๑ มกราคม  ๒๕๖๕ ได้ไม่เกิน ๐๑.๐๐ น.

 เฉพาะ “ร้านที่เปิดโล่ง” อากาศถ่ายเทสะดวก 

 และจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค

ท่ีกระทรวงสาธารณสุขกำาหนด (COVID Free Setting) อย่าง

เคร่งครัด

 ครับ....

	 ในเมื่อโควิดศิโรราบให้กับ	 “มือปราบ”	สาธารณสุขไทย	

และตัวเลขผู้ติด-ผู้ตาย	“ลดลง”	แบบมีนัยสำาคัญ	

	 ซึ่งทั้งหมดนั้น	“ไม่ใช่โชคช่วย”!

	 หากแต่เพราะสหสามัคคี	“ฝีมือทีมไทย”	ล้วนๆ	ช่วยกัน	ทั้ง

ภาครัฐ	ภาคเอกชน	และภาคประชาชน	

	 และแน่นอน	“ทีมหลัก”	คือ.....

	 ทีมสาธารณสุขไทย	ที่ต้องยกนิ้วให้ในฐานะ	“พระเอกตัว

จริง”	รวมทั้งคณาจารย์แพทย์

	 และลุงยง	“คุณหมอยง	ภู่วรวรรณ”	“จอมยุทธ์”	สูตรไขว้

ที่โควิดยอมสยบ!

	 การบริหารประเทศนั้น	เอาปลอดโรคอย่างเดียว.....

	 แต่ถ้าประชาชนหิว	ก็เท่ากับ	ประชาชนกำาลังเป็นโรค

	 เอาเศรษฐกิจอย่างเดียว...

	 แต่ถ้าประชาชนป่วยเต็มโรงพยาบาล	ก็เท่ากับประเทศอยู่

ในภาวะล่มจมทั้งสังคมและเศรษฐกิจ!

	 หรือรอจนกว่าสถานการณ์ โควิดเป็นศูนย์	ค่อยคืนความ

เป็นปกติทุกอย่างให้สังคมประเทศ

	 ก็เกรงว่า	ถึงตอนนั้น	กรุงรัตนโกสินทร์	จะเหลือสภาพเท่า	

กรุงสุโขทัยกับกรุงศรีอยุธยาในปัจจุบันรวมกัน

	 สายพิณนั้น.....

	 ตึงไป	ก็ขาด	หย่อนไป	ก็ไม่เพราะ	ต้องกลางๆ	ความถี่ของ

การสั่นสะเทือนวัตถุ	ถึงจะกลมกลืนกันในแต่ละระดับเสียง

	 บ้านยังต้องมีช่องลม	ส้วมยังต้องมีช่องอากาศ	กระทั่งแผ่น

อิฐ	แผ่นปูน	แผ่นหิน	แผ่นกระดาน	ก็ยังมีช่องให้ขยายตัว	การ

บริหาร	ก็หลักการเดียวกัน

	 การเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวและถ่างช่องว่างสังคมให้

กว้างข้ึนด้วยการให้	 “กิน-ดื่ม”	สังสรรค์-เฮฮาได้	 ในเทศกาลส่ง

ท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่	

	 นั่นไม่ใช่	“การ์ดตก”!

	 หากแต่เป็นจิตวิทยาบริหารใจสังคมและใจเศรษฐกิจตาม

ตัวเลขข้อมูลในมือเมื่อถึงกาลอันควร	แบบ	“คนละครึ่ง”

	 ครึ่งหนึ่ง	รัฐบาลให้	“เฮฮาปาร์ตี้”	กิน-ดื่ม	สนุกสนานปีใหม่

กันได้เต็มที่	

	 อีกครึ่ง	“รัฐบาลขอ”	เฮฮาปาร์ตี้	นั้น	ต้องโอเพน	แอร์	คือ

เปิดโล่ง-กลางแจ้ง	และคัดกรองคน	ด้วยมาตรการคุมโรค

“สวมหน้ากาก”

	 การ	“ไม่กลัวโควิด”	มาจากไหน?

	 ลึกในหัวใจ	ก็มาจาก	“ความมั่นใจ”	ในประสิทธิภาพการทำางาน

ของรัฐบาลโดยตรงนั่นแหละ	แต่ไม่กล้าพูดออกมากัน

	 	ทั้งมาตรการควบคุม	มาตรการป้องกัน	การตรวจหาเชื้อ	การ

จัดหาวัคซีน	การระดมฉีดวัคซีน	“วันเดียวล้านโดส”

	 การที่ ไทยมี	 “ลุงยง”	คิดค้นสูตร	 “ฉีดไขว้”	ทั้งมีเข็มบูสต์ให้

เลือกสารพัดยี่ห้อ	

	 ตอนนี้	คนไทย	อย่าว่าแต่มีวัคซีนเต็ม	๒	แขนอย่างที่รัฐมนตรี

อนุทินคุยเลย	มีให้ฉีดจนล้นถึงคอหอยก็ยังเหลือ!

	 ยุโรป-สหรัฐฯ	ยังโงหัวไม่ขึ้นจาก	 “โอมิครอน”	ตัวใหม่	 แต่

สำาหรับคนไทย	โอมิครอน	กลายเป็น	โอ..ลัลล้า	ไปซะแล้ว!

	 นี่	ล่าสุด........	

	 ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยจอห์น	ฮอปกินส์	(John		Hopkins	

University	และ	Nuclear	Threat		Initiative)	

	 นำาเสนอผลการวิจัยระดับความเข้มแข็งด้านความมั่นคงด้าน

สุขภาพ	(Health	Security)	

	 ในจำานวน	๑๙๕	ประเทศ	ไทย	“เข้มแข็งด้านความมั่นคงด้าน

สุขภาพ”	จากปีที่แล้ว	อยู่ในอันดับที่	๖	ของโลก

	 มาปีนี้	๖๔.........

	 ไทยขยับขึ้นเป็นอันดับ	๕	จาก	๑๙๕	ประเทศ	ด้วยคะแนน	

๖๘.๒		จาก	๑๐๐	คะแนน!

	 ประเทศไทย	 เป็น	 “ประเทศกำาลังพัฒนา”	ประเทศเดียวใน 

โลก	ที่ความเข้มแข็งด้านความมั่นคงทางสุขภาพ	ติดอันดับ	๑	 ใน	

๑๐	ของโลก!

	 และเป็น	“อันดับที่	๑”	ในเอเชีย!!!!

	 เมื่อไล่ดูคะแนนแต่ละด้าน	ด้านเฝ้าระวังสายพันธุ์กลายพันธุ์

และตอบโต้สถานการณ์การระบาดอย่างมีประสิทธิภาพ	

	 คะแนน	๑๐๐	ไทยได้	๙๑.๕		เป็นอันดับ	๑

	 ด้านการตอบโต้ที่รวดเร็ว	คะแนน	๑๐๐	 ไทยได้	 ๖๗.๓	 เป็น

อันดับที่		๒	รองจาก	“ฟินแลนด์”

	 ความสำาเร็จเหล่าน้ี	 สวนหน่ึงมาจากไทยไปร่วมประชุม	

GHSA		Chair	ที่กระทรวงสุขภาพ	สวัสดิการ	และการกีฬา	กรุงเฮก	

เนเธอร์แลนด์	เมื่อกุมภา	ปี	๒๕๖๒	ด้วย

	 GHSA	Chair	คือ	 “คณะทำางานขับเคลื่อนวาระความมั่นคง

ด้านสุขภาพโลก”

	 (Global	Health	Security	Agenda	Steering		Group	Meeting)

	 นพ.ศุภกิจ	ศิริลักษณ์	รองปลัดสาธารณสุข	เป็นหัวหน้าคณะผู้

แทนไทยไปเข้าร่วมการประชุม	ดูเหมือน	นพ.ธนรักษ์	ผลิพัฒน์	รอง

อธิบดีกรมควบคุมโรค	ร่วมอยู่ในคณะด้วย	

	 บทบาทการรับมือโควิดและการนำาเสนอของทีมไทยได้รับ

ความชื่นชมมาก

	 สรุป	คือ	โรคระบาด	สร้าง	“ทีมสาธารณสุขไทย”	เป็นวีรบุรุษ

สงครามโควิด	

	 ประเทศไทย	 โด่งดัง	 เป็นที่กล่าวขานกันไปทั้งโลก	ส่งท้าย

ศตวรรษที่	๒๐	ขณะนี้

	 พูดถึงคนมากมายที่ทำาให้ไทยมีชื่อเสียงด้านรับมือโควิด	ถ้า

ไม่พูดถึง	“รัฐมนตรีสาธารณสุข”	ที่ชื่อ	“นายอนุทิน	ชาญวีรกูล”	

เสียเลย

	 นอกจากไม่แฟร์แล้ว	ยังถือว่าอคติอีกตะหาก!

	 ท่านถูกปรามาส	ถูกด่า	ถูกเย้ยหยันด้วย	 “ไม่เชื่อมือ”	มา

มาก	ในตำาแหน่งรัฐมนตรีสาธารณสุข	ในภาวะโรคระบาดกินโลก

	 ผมขอให้กำาลังใจท่านนะ......

	 และจะบอกว่า	ทุกอันดับที่ ไทยได้	ทุกความสำาเร็จในการ

จัดหาวัคซีน	ทุกสถานการณ์ที่ยากเข็ญ	แต่ผ่านจุดเลวร้ายนั้นมา

ได้	จนประเทศไทยเป็น	“ต้นแบบ”	ในการรับมือโควิดขณะนี้

	 หน้าฉาก	ใครจะเชิด	จะเต้น	จะรำา	ก็ตามแต่

	 แต่คนหน้าดำาคร่ำาเครียด	 ต้องเข็น	 ต้องพลิกแพลงทุก

สถานการณ์ให้งานบรรลุเป้าหมายถึงจุดนี้	

	 คือ	“คุณอนุทิน”	ผู้เป็นรัฐมนตรี

	 ความสำาเร็จที่เกิดจากงานในสถานการณ์ โควิด	มากคน/

มากหน้า/มากหน่วยงาน	รับ	“ความชอบ”	กันไป	ซึ่งก็สมควร

	 แต่ส่วนไหนที่เป็นความผิดพลาด	บกพร่อง	ผิดใจ	ไม่ทันใจ	

ไม่ทันอารมณ์	ถือเป็น	“ส่วนเลว-ส่วนผิด”

	 “อนุทิน”	รับไปคนเดียว!

	 แต่ที่สุด	ผลการทำางานของคุณอนุทินที่ออกมา	“ดอกไม้ก็

บาน”	ที่กระทรวงสาธารณสุข	โดย	WHO	มอบให้

	 ตำาแหน่งการเมือง	 เป็นตำาแหน่งคนอาสาเข้ามาทำางาน		

ประสบการณ์มาจาก	“ผิด-ถูก”	ในงานที่ลงมือทำา

	 ในทัศนะผม	จากผลงานสาธารณสุขน้ี	คุณอนุทิน	 “สอบ

ผ่าน”	การเป็น	“นักบริหาร”	ที่มากด้วยประสบการณ์งานบริหาร

ทางการเมืองแล้ว!

	 คุณไม่ใช่แพทย์	 แต่เอาโควิดอยู่	 ท่ีเอาอยู่เพราะ	 “การ

บริหาร”	ด้วยรู้จักคน	 ให้เกียรติคน	 เคารพคน	รู้จักงาน	นั่นคือ	

วิสัยทัศน์คนเป็นผู้นำา

	 ผมเคยนึกนะ....

	 บุคลิกทำางานของนายกฯ	หนักไปทางบุคลิกทหาร	แล้ว

บุคลิกคุณอนุทิน	 เป็นบุคลิก	 “ลูกเสี่ย”	 ไม่ต่างทหาร	พูดอะไร	 

มีแต่คน	ครับ..รับปฏิบัติ	 ซ้ำาคุณอนุทิน	 “ปากไว”	ดีอยู่อย่าง	ที่	

“ใจตรง”

	 เมื่อต้องมาทำางานประสานกันในสถานการณ์ โควิด	นายกฯ	

ทหารสั่ง		อนุทินลูกเสี่ยสวนแหลก	ก็มีแต่แหลกกับแหลกเท่านั้่น

	 แต่ผิดคาด	จากแหลก	กลับเป็น	 “ราบรื่น”	แม้จะราบรื่น

ชนิด	“ต่างฝืนใจข่ม”	ก็ตาม!

	 “ข่ม”	เพื่อขับเคลื่อนงานเม็ดงานให้ถึงชาวบ้าน	ให้ชาวบ้าน

เขาได้	ก็ข่มกันต่อไปเหอะ

	 อยากบอกคุณอนุทินคำาเดียว	“ขึ้นสูงแล้วอย่าลืมมองต่ำา”

	 “อสม.”	บุคลากรทางการแพทย์ผู้ต่ำาศักดิ์มีนับล้าน!

	 ท่านทำาเหรียญสดุดี	 “อสม.นักรบแนวหน้าสงครามโควิด”	

ไปตระเวนแจกให้ถึงมือเขาคนละเหรียญซีครับ

	 ถึงโลกจะลืมเขา.......

 แต่รัฐมนตรีสาธารณสุขชื่ออนุทิน “ไม่ลืมเขา” ก็ซึ้งแล้ว!

	 คำาถามเล็กๆ	เกิดขึ้นว่า......

	 แล้วมีดนตรี	ร้อง-เล่น-เต้น-รำา	ที่เรียกการแสดงได้มั้ย?

	 ไม่ต้องส่งศาลไหนตีความหรอก	ผมตีให้ก็ได้

	 “ตามสบาย”	เลย	ภายในเงื่อนไข

	 “สถานที่หรือร้าน”	นั้น	ต้อง	“โล่งแจ้ง”	อากาศถ่ายเทได้สะดวก	

เป็นหลักใหญ่!

	 อย่างนี้	ผับ	บาร์	ก็เปิดไม่ได้น่ะซี?

	 เขาไม่ได้ห้าม	 เพียงแต่กำาหนดสเปก	 ต้องโล่งแจ้ง	 ฉะนั้น

เจ้าของผับ	บาร์	ต้องเอื้อเฟื้อส่วนรวมบ้าง	

	 เป็น	ผับ-บาร์	ซีทรู	คือ	“โล่งแจ้ง”	ซีครับ!

	 อย่า	 “ปิดทึบ-เปิดแอร์”	 ให้อากาศตลบอบอวลอยู่แต่ในนั้น

เหมือนเดิม	แบบนั้น	ใครมีเชื้อหลงเข้าไปซักคน	เชื้อก็จะหมุนวน	ติด

กันไปทุกคนที่แออัดกันอยู่

	 แล้ว	 “คลัสเตอร์”	จากผับ-บาร์	 ก็จะระบาดให้แช่งด่ากันอีก

เหมือนรอบที่แล้ว!

	 อยากเปิด	ก็ลงทุนแปลงสภาพผับ-บาร์	ให้เป็นสถานที่บริการ

กลางแจ้ง	คือให้มันเป็นรมณียสถาน	New	Normal	หน่อย	

	 ร้อง-เล่น-เต้น-รำา	เปิดโล่ง	ให้กุมารา-กุมารี	ดื่มไป	ดิ้นไป	เด็ด

ดาวกลางหาว	แซมซอกหัวใจ	 ให้มันวิบๆ	วับๆ	 ไปกับลมหนาวโลม

เนื้อ	ในคืนข้ามปี

	 ถ้ารัฐบาลอนุญาตให้ขนาดนี้แล้ว	ยังมีผับ-บาร์-สถานบริการ	

“เห็นแก่ตัว”	ปิดทึบแล้วเปิดมั่วละก็

	 ผมไม่ว่าอะไรเขาหรอก......

	 แต่ถ้า	“ตำารวจท้องที่”	นั้น	ไม่จับกุม	นายกฯ	ในฐานะผู้ดูแล

ตำารวจ	ต้องเด็ดหัว	ตั้งแต่	ผบ.ตร.ไล่ลงไปถึง	ผบช.น.	ผู้บังคับการภาค

และผู้กำากับการ	ในข้อหาจงใจ	“ละเว้นปฏิบัติหน้าที่”

	 และต้องสอบเส้นทางการเงินด้วย	ว่ารับส่วยหรือไม่?

	 ถ้านายกฯ	ไม่เด็ด	(หัว)

	 ระวัง	ประชาชนเขาจะเด็ดนายกฯ	ยิ่งเหล่ๆ	กันอยู่ด้วย	เรื่อง	

“คนในวงแขน”	นายกฯ	ทั้งรัฐมนตรี	ทั้งข้าราชการ	โดยเฉพาะตำารวจ	

ทำาปวดใจหลายเรื่อง!

	 พูดถึงโควิด.........

	 ถึงตอนนี้	เท่าที่สังเกต	คนไทยไม่กลัวเท่ากับไม่ประมาท	แมสก์

กลายเป็น	“แอกเซสซอรี”	ที่ทุกคนเมื่อออกจากบ้าน	ต้องแต่งแฟนซี	

ลังจาก “รวมไทยยูไนเต็ด” กลุ่มการเมือง

ทางเลือกใหม่	ที่ก่อนหน้านี้เปิดตัวไปช่วงเดือน

ตุลาคมที่ผ่านมา	

	 ล่าสุด	ทราบว่าได้เตรียมยกสถานะเป็น	พรรค

รวมไทยยูไนเต็ด		โดยมี	โก้-วรนัยน์ วาณิชกะ เป็นหัวหน้า

พรรค	และ	เดอะวินท์-วินท์ สุธีรชัย เป็นเลขาธิการพรรค		

ส่วนการเปิดตัวคาดว่าจะเป็นเร็วๆ	นี้	รวมทั้งประกาศ

ตัวผู้สมัคร	ส.ส.และทีมงานต่างๆ	ที่	“โก้-วรนัยน์”	ยอมรับ

ว่าจะสามารถสร้างความฮือฮา	 ไม่ใช่แค่เพียงคอการเมือง	

รวมถึงประชาชนในสังคมอาจจะต้องร้องว้าว			

 แต่เรื่องนั้นไม่สำาคัญเท่ากับหลักการทำางานของ 

พรรครวมไทยยูไนเต็ด	 ที่เน้นระบบ	 “ทีม”	 ดังเช่นกีฬา

ฟุตบอล	มีกองหน้า	 กองกลาง	 	 กองหลัง	 และโค้ชที่มี

ประสบการณ์	

“พวกเราเชื่อว่า ‘ทีม

เวิร์ก’ เท่านั้นจะทำาให้เรา

ไปถึงเป้าหมาย ส่วนใครที่

คิดต้องการเข้ามาครอบงำา 

หรือประเภท ‘วันแมนโชว์’ 

จะไม่อนุญาตให้ เกิดขึ้นใน

พรรคการเมืองแห่งนี้”

“โก้ -วรนัยน์”	 ยังย้ำ า

อุดมการณ์ของพรรค	 คืออยู่

ตรงข้ ามกับระบบสืบทอด

อำานาจทุกรูปแบบ	 ที่สำาคัญ	

พรรครวมไทยยูไนเต็ดมิใช่

พรรคสายกลาง	 แต่ เป็น	

“Center Left” 

โดยยึดสายกลางในการสร้างฉันทามติ	 และไม่

ทำาการเมืองบนความแตกแยก	 อย่างเช่นการเสนอทำา

ประชามติเพื่อใช้กลไกประชาธิปไตยหาทางออกให้สังคม

ในประเด็น	ม.112

แต่เป็นซ้ายเพราะต้องการปฏิรูปการเมืองอุปถัมถ์

ให้เป็นธรรมาภิบาล	พร้อมปฏิรูปเศรษฐกิจที่รายได้กระจุก

อยู่ในมือคนไม่ถึง	1%	ของประเทศ	 เพื่อสร้างโอกาสและ

กระจายรายได้อย่างทั่วถึง

ปฏิรูปสังคมเหลื่อมลำ้าให้เท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย	

ปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชน	ทั้งในการแสดงความ

คิดเห็นและชุมนุมอย่างสันติ

“โก้-วรนัยน์”	 เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นทางออกของ

ประเทศ	ส่วนคนไทยจะตอบรับหรือไม่	เป็นสิ่งที่	“พรรครวม

ไทยยูไนเต็ด”	จะต้องทำางานอย่างหนักและพิสูจน์ตัวเองต่อไป.	  

ช่างสงสัย

‘Center Left’ 

ห

วรนัยน์ วาณิชกะ

ก็

รุมค้านนิรโทษกรรมคดีทุจริต

บี้จัดการต้มตุ๋นบรรจุข้าราชการ

ตร.เร่งลากคอ

วัยโจ๋กระทืบ

คฝ.กลางสี่แยก
ปทุมวัน • พล.ต.ต.จิรสันต์	แก้ว

แสงเอก	 รอง	 ผบช.น.	 กล่าว

ถึงเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ตำารวจ

ควบคุมฝูงชน	 1	 รายถูกรุมทำา	

ร้ายร่างกาย	 	 บริเวณใกล้แยก

มิตรสัมพันธ์	ถนนเพชรบุรี	ภาย

หลังกลับจากปฏิบัติหน้าที่ดูแล

รักษาความเรียบร้อยการชุมนุม

ของกลุ่มราษฎร	ที่แยกราชประ	

สงค์เมื่อคืนวันที่	 12	 ธ.ค.ว่า	

ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำารวจขับขี่รถ

จักรยานยนต์เพื่อกลับบ้านหลัง

เลิกปฏิบัติหน้าที่	 จอดติดไฟแดง

อยู่		พอกลุ่มผู้ก่อเหตุขับขี่รถผ่าน

มาเห็นจึงก่อเหตุขึ้น	 โดยขณะนี้

เจ้าหน้าที่ตำารวจกำาลังอยู่ระหว่าง

ติดตามพิสูจน์ทราบตัวผู้ก่อเหตุ	

ซึ่งจากที่ปรากฏในคลิปพบว่ามี

ประมาณ	5-6	คน	ทราบตัวแล้ว	

2	คน	เป็นผู้ที่ไปร่วมกิจกรรมการ

ชุมนุม	เป็นการก่อเหตุซึ่งหน้า	ยัง

ไม่พบหลักฐานว่าเป็นการติดตาม

มาเพื่อทำาร้ายร่างกายหรือไม่	

อาการของเจ้าหน้าที่ตำารวจ

ที่ถูกทำาร้ายบาดเจ็บแต่ไม่ถึงข้ัน

สาหัส	โดยชายโครงด้านขวาฟกช้ำา

และมีบาดแผลเล็กน้อยตาม

ร่างกาย	รู้สึกตัวดี	รับการรักษาอยู่

ที่โรงพยาบาลตำารวจ	 เหตุการณ์

ที่เกิดขึ้นเป็นการที่เจ้าหน้าที่ถูก

ทำาร้ายร่างกายโดยกลุ่มผู้ชุมนุม

หลังกลับจากการปฏิบัติหน้าที่

ดูแลการชุมนุม	จึงถือเป็นการถูก

ทำาร้ายจากการปฏิบัติหน้าที่	 ซึ่ง

ผู้กระทำาผิดจะถูกดำาเนินคดีตาม

ข้อหามาตรา	296	ซึ่งมีโทษหนัก

กว่าข้อหาการทำาร้ายร่างกายทั่ว	

ไป	 และยังมีความผิดในข้อหา

ทำาให้เสียทรัพย์ด้วย	 เนื่องจาก

รถจักรยานยนต์ ได้ รั บความ

เสียหาย	 จากนี้กองบัญชาการ

ตำารวจนครบาลจะมีการพิจารณา

ในการปรับมาตรการเพื่อดูแล

ความปลอดภัยของกำาลังพล.

ไทยโพสต์ •	นายโกศล	ปัทมะ	

ส.ส.นครราชสีมา	พรรคเพื่อไทย	

เปิดเผยว่า	เมื่อวันที่	12	ธ.ค.ได้มี

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล

เป็นข้าราชการ	 หรือพนักงาน

ส่วนท้องถ่ิน	 พ.ศ.2564	 ที่จัด

โดยกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น	 (สถ.)	 ปรากฏว่าได้รับ

เรื่องร้องเรียนเป็นจำานวนมาก

ถึงพฤติกรรมของนายหน้าที่มา

ติดต่อผู้สมัครสอบ	 โดยเรียกรับ

เงินราคาเริ่มต้นถึงหัวละ	6	แสน

บาท	พร้อมอ้างว่าจะช่วยเหลือ

ให้สอบผ่านและได้รับการบรรจุ

เป็นข้าราชการหรือพนักงาน

ได้ทันที	 ทำากันอย่างเปิดเผย

เหมือนไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมาย	

โดยพฤติกรรมของขบวนการนี้

จะให้นายหน้าหรือหน้าม้ามา

ตระเวนพูดหว่านล้อมครอบครัว	

และตัวผู้เข้าสอบแข่งขันตาม

สนามสอบต่างๆ	ว่าหากจ่ายเงิน

ให้	 6	แสนบาท	จะช่วยให้สอบ

ติดและได้บรรจุตามตำาแหน่งที่

ต้องการได้

“ขอเรียกร้องให้นายก

รัฐมนตรี , 	 รมว.มหาดไทย,	

อ ธิ บดี ก รมส่ ง เ ส ริ ม ก า รปก	

ครองท้องถิ่นตรวจสอบและ

กวาดล้างขบวนการนี้ ให้สิ้น

ซาก	 เชื่อว่าไม่ใช่เพียงแค่พ้ืนที่	

จ.นครราชสีมาเท่านั้น	 ยังมี

ขบวนการเหล่านี้อยู่ทั่วประเทศ	

เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่	ทั้งกรณี

ที่สามารถฝากเข้ารับราชการได้

จริงโดยแลกกับผลประโยชน์	ถือ

เป็นการสนับสนุนให้มีพฤติกรรม

การทุ จ ริตคอ ร์ รัป ชัน ต้ั งแ ต่

ต้นทาง	 เมื่อเข้าไปมีตำาแหน่ง

ทางราชการแล้ว	หนีไม่พ้นที่จะ

ใช้เป็นช่องทางในการเรียกรับ

ผลประโยชน์ โดยมิชอบ	กลาย

เป็นขยายวงขบวนการทุจริต

คอร์รัปชันมากขึ้นไปอีก	 ที่น่า

เห็นใจยังเป็นการตัดโอกาสของ

ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ	 มี

ความต้ังใจจริงในการจะเข้าไป

ทำางานรับใช้ประเทศชาติใน

ฐานะข้าราชการ	รวมทั้งยังเป็น

ความหวังของครอบครัวคนต่าง

จังหวัด	 โดยเฉพาะผู้ท่ีมีฐานะ

ยากจนที่อยากให้ลูกหลานมีหน้า

ที่การงานที่มั่นคง	 ตลอดจนยัง

เป็นช่องโหว่ให้ขบวนการต้มตุ๋น

หลอกลวงใช้แอบอ้างเรียกรับ

เงิน	 เม่ือมีปัญหาสอบไม่ผ่าน

ตามท่ีรับปากไว้	 ก็ไม่สามารถ

ติดตามทวงถามหรือแจ้งความ

ดำาเนินคดีได้แต่อย่างใด”	นาย

โกศลกล่าว.

กรุงเทพฯ • นายกฯ ขอเวลาศึกษา พรบ.นิรโทษกรรม หลัง

องค์กรต้านทุจริตค้านลดโทษ รมว.ยุติธรรมขอผู้รู้ช่วยกันระดม

ความคิดหาทางออก รับกระทบนักโทษหลายกลุ่ม มวลชนคัดค้าน

ไม่เอาด้วย หวั่นพวกโกงจำานำาข้าว-ทำาประเทศเสียหายได้ลด 

โทษด้วย  

เมื่อวันที่	 13	ธ.ค.	พล.อ.	

ประยุทธ์	 จันทร์ โอชา	 นายก

รัฐมนตรีและ	รมว.กลาโหม	 ให้

สัมภาษณ์กรณีองค์กรต่อต้าน

คอร์ รัปชันออกแถลงการณ์

คัดค้านการลดโทษผู้ต้องขังคดี

คอร์รัปชันว่า	 ต้องเอามาทบ 

ทวนและต้องศึกษารายละเอียด

หลายอย่าง	 บางอย่างเป็นเรื่อง

ของกฎระเบียบกระทรวงยุติ	

ธรรมและกรมราชทัณฑ์	 ที่เขา

มีตรงนี้อีกอันคือ	พ.ร.บ.นิรโทษ

กรรม	ซึ่งเป็นเรื่องปกติขึ้นอยู่กับ

การคัดกรอง	ตรงนี้กำาลังทบทวน

ต้องศึกษาดูว่ามีอะไรที่ไม่เหมาะ

สมอยู่	 บางทีเรื่องเก่าที่กำาหนด

ไว้ไม่ชัดเจน	ความผิดความเสีย

หายมากน้อยอย่างไรต้องดูตรง

นี้	 มันคือเรื่องความทุจริต	แล้ว

มันก็เข้าเกณฑ์ของเขาเมื่อเสนอ

ไปอย่างนั้น	ต้องไปดูว่าเกณฑ์ท่ี

กำาหนดไว้เหมาะสมหรือไม่	ถ้าไม่

เหมาะสมต้องแก้ใหม่		บางกรณี

มีความแตกต่าง	 มีผลเสียที่มัน

แตกต่างกัน	จะทำาอย่างไร	ต้อง

ไปแก้ ไขกฎระเบียบตรงนั้นใน

เรื่องของ	พ.ร.บ.ต้องมีการแก้ไข

บ้าง	ทุกอย่างมีกฎระเบียบทั้งสิ้น	

เอามาศึกษาหลายตัวด้วยกัน	มี

ทั้งนักโทษชั้นดี	นักโทษชั้นเยี่ยม	

ลดเท่าไหร่	 เท่านั้นเท่านี้	ปีหนึ่ง

ไม่ได้กำาหนดไว้ว่าถ้ามีนิรโทษ

แล้วจะให้กี่ครั้ง	 ไม่ได้เขียนตรง

นี้ ไว้เลย	 ต้องมาทบทวนใหม่

ท้ังหมด	สถานการณ์มันเปล่ียน	

กฎหมายคือสิ่งสำาคัญ

นายสมศักดิ์ 	 เทพสุทิน	

รมว.ยุติธรรม	 กล่าวถึงกรณี

กระแสวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องนี้

ว่า	การลดโทษมีทั้งผู้ที่ได้และไม่

ได้ประโยชน์จาก	พ.ร.ฎ.อภัยโทษ	

ขอเน้นไปท่ีกลุ่มคดีอาญาไม่ร้าย

แรงและกลุ่มคดีอาญาร้ายแรง	

คือบุคคลที่ทำาผิดต่อหน้าที่หรือ

ทำาผิดต่อเจ้าหน้าที่	คดีข่มขืน	คดี

ฆ่าคน	คดีทุจริตจำานำาข้าว	 แม้

จะเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมก็จะได้รับ

การลดโทษ	1	ใน	3	มีการดำาเนิน

การเป็นกลุ่มๆ	ใน	พ.ร.ฎ.อภัยโทษ	

การปรับแก้ในแนวทางต่างๆ	จะ

มีผลกระทบต่อคนกลุ่มน้ัน	 เช่น	

การฆ่า	การทุจริต	หากจะแก้ต้อง

แก้กันหมด	ถ้าจะปรับแก้ทั้งหมด

จะกระทบกับคนหลายกลุ่ม	หาก

จะมีการแก้ไขก็ต้องให้ผู้ที่มีความ

รู้มาช่วยกันคิดเพ่ือหาทางออก

ร่วมกัน	จากนี้จะทำาตามแนวทาง

ของนายกรัฐมนตรี	ขอย้ำาว่าหาก

เราแก้ในคดีอาญาร้ายแรง	ภาย

ใต้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา	หากปรับทั้งหมดคิด

ว่าจะกระทบกลุ่มเดินขบวน	จะ

เอาด้วยหรือไม่อย่างไร	ทั้งนี้การ

ชุมนุมหากมีความผิดก็เหมือนกับ

เป็นความผิดอาญาร้ายแรง	ซึ่งก็

จะได้ลดโทษ	1	ใน	3	เช่นเดียวกัน	

จะไปเอา	1	ใน		5	ทั้งกลุ่มหรือไม่	

หรือจะแยกต่างหากก็ไปว่ากัน

ที่หน้ากระทรวงยุติธรรม 

ผู้ชุมนุมจากศูนย์รวมประชาชน 

ปกป้องสถาบัน	 (ศปปส.)		จ.พระ	

นครศรีอยุธยา,	 ฉะเชิงเทรา,	

นนทบุรี	ชุมนุมปราศรัยไม่เห็นด้วย

กับการอภัยโทษตามที่กระทรวง

ยุติ ธรรมและกรมราชทัณฑ์

เสนอ	 เพราะจะส่งผลให้นักโทษ

คดีจำานำาข้าวได้รับการอภัยโทษ

และเหลือโทษน้อยลง	ทั้งที่สร้าง

ความเสียหายให้ประเทศหลาย

แสนล้านบาท.	

เครือข่ายกลุ่มจะนะรักษ์ถิ่น จ.สงขลา ขณะเคลื่อนขบวนจากสำานักงานสหประชาชาติไปยังทำาเนียบ

รัฐบาล แต่มีตำารวจควบคุมฝูงชนตั้งแนวขวางเอาไว้ที่เชิงสะพานชมัยมรุเชฐ ทำาให้กลุ่มผู้ชุมนุมไม่พอใจ

และเกิดการปะทะเล็กน้อย เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 
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4 บทความ

มพลาดเหตุการณเดน เร� องสําคัญ Line ID : @thaipost 

สถานการณการแพรระบาดไวรัสโควิดสายพันธุ โอมิครอน

ในไทย แมจะยังไมมีผูติดเชื้อมากนัก แตก็ยังประมาท

ไมได บิ๊กตู-พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี 

ในฐานะ ผอ.ศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติด                                                   

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)                                              

ออกมาแยมขาวดี “เคาตดาวนป                                                 

ใหม การสวดมนตขามป สามารถ                                                   

จัดงานปใหมได แตตองมีมาตรฐาน 

และปฏิบัติตามมาตรการ COVID-

Free Setting โดยเฉพาะการฉีด

วัคซีน ใครท่ียังไมฉีดวัคซีนยังมีเวลา

ถึงวันที่ 27 ธ.ค. เพราะเทศกาล

ปใหมจะเริ่มจัดตั้งแตวันที่ 27-31 

ธ.ค. ขอใหทุกคนเรงฉีดวัคซีนให

ได โดยเร็วที่สุด” แมทางรัฐบาล

จะผอนคลายให แตสิ่งสําคัญที่สุด

คือ ตองตั้งอยูบนความไมประมาท 

ปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข ตั้งการดสูงกันเอาไวเพ� อ

ตัวเองและคนรอบขาง

ชวงนี้บรรดาพรรคการเมืองทั้งหลายตางตั้งหนาตั้งตารอ

การเลือกตั้งผูวาราชการ กทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 

(ส.ก.) ตางกะเกณฑ เปดปฏิทินกันคราวๆ แลวจะเกิดขึ้นไมน�า

เกินกลางป 2565 ลาสุดไดรับคํายืนยันจากอีกหนึ่งทานที่มีหนา

ท่ีเก่ียวของโดยตรง บ๊ิกปอก-พล.อ. 

อนุพงษ เผาจินดา รมว.มหาดไทย 

เปดเผยวา “เตรียมหารือกับคณะ

กรรมการการเลือกตั้งวาจะดําเนิน

การ มีความพรอมอยางไร กกต.

ตองใชเวลา 30 วัน ในเร� องการ

รับรองผลการเลือกตั้งองคการบริ                                           

หารสวนตําบล ทางกระทรวงมหาด 

ไทยจะหารือกับ กกต.วาสมควรจะ

เสนอ ครม.อยางไร ซึ่งคนที่ตัดสิน

ใจคือ ครม. สวนเราจะใหขอมูล

ไป เขาใจวาทั้ง กทม.และพัทยาไมเกี่ยวของกัน แตสามารถทํา

พรอมกันก็ได ซึ่งเหลือการเลือกตั้งสองรูปแบบเทานั้น” ใกลเปน

ความจริงเขามาเร� อยๆ สําหรับการเลือกตั้งผูวาฯ กทม.ที่วางเวน

ยาวนานกวา 5 ป

พรรคเพ� อไทย ภายใตการนําของ นพ.ชลน�าน ศรีแกว 

หัวหนาพรรค คอนขางแน�ชัด ไมสงผูสมัครผูวาฯ กทม.ในนาม

พรรค แตสําหรับสนามเล็ก ส.ก.สง

ผูสมัครทั้ง 50 คน 50 เขต ขณะที่

การเลือกตั้งใหญเตรียมพรอมเริ่ม

ลงพื้นที่รับฟงปญหาตางๆ แมชวง

ท่ีผานมามีสมาชิกพรรคทยอยเขา

ทยอยออกบางตามปกติทางการ

เมือง พงศเทพ เทพกาญจนา เพิ่ง

ลาออกจากสมาชิกพรรค แตก็ไม

ตอบวาจะไปรวมงานการเมืองกับ

ไทยสรางไทยหรือไม เน� องจากรู 

จักมักคุนกับแกนนําพรรคดังกลาว

เปนอยางดี ขณะเดียวกันมีความ

เคล� อนไหวน�าจับตา 14 ธ.ค. เวลา 10.30 น. หัวหนาพรรคและ

เลขาธิการเพ� อไทยเตรียมแถลงขาวเปดตัวสมาชิกพรรคใหม ซึ่ง

คาดกันวาน�าจะเปน จาตุรนต ฉายแสง และณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ที่

ไปลุยทําพรรคใหม แตดวยกติกาวันขางหนาไมเอื้ออํานวย แวว

เสียงขอกลับบานหลังเกา บานที่คุนเคยอีกสักครั้ง 

แมจะยังไมเขาสูโหมดเลือกตั้ง คุณหญิงสุดารัตน เกยุ

ราพันธุ ประธานพรรคไทยสราง

ไทย ขนคณะสมาชิกไทยสรางไทย                 

จัดคาราวาน 77 จังหวัด ไปกิน                       

ไปนอน ไปตั้งวงสนทนาชาวบาน                              

รับฟงปญหาความทุกขรอนตางๆ 

เพื่อเตรียมมากลั่นกรองจัดทํา

เปนนโยบาย ผานพนไป 3-4 วัน                          

เจอเร� องราวมากหลาย โดยเฉพาะ                                           

ยามไปเยือนโคราช หรือ จ.นคร 

ราชสีมา ในฐานะลูกหลานยาโม                                         

ไมลืมที่จะสักการะ ขอพร เอา

ฤกษเอาชัยไปพรอมกับการประ 

กาศ “จะสรางเมืองโคราชใหเปน

มหานครแหงภูมิภาค โคราชจะตองเปนเมืองหลัก ไมใชเมือง

ผานอีกตอไป สรางเศรษฐกิจของโคราชใหกลับมารุงเรืองอีก

ครั้ง รวมสรางโคราชใหเปนศูนยกลางของอุตสาหกรรมของภูมิ 

ภาค โดยเฉพาะอุตสาหกรรมดานการเกษตร ดานเทคโนโลยี 

และเปนเมืองศูนยกลางในการสรางสตารทอัป” เดินเคร� องออกตัว

กอนใครเพ� อน ไทยสรางไทย ที่ไดทั้งมือเกา มือใหม มารวมกัน

ทํางาน.

นพ.ชลน�าน ศรีแกว 

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา

พล.อ.อนุพงษ เผาจินดา 

มาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไม

ไ

‘อัญชัน’ พืชเบี้ยยังชีพของเกษตรกรสูงวัย

คุณหญิงสุดารัตน 

เกยุราพันธุ

จะนะรักษถิ่น กําลังเปนที่ถูกพูดถึง เน� องจากมีชาว

บานหลายคนออกมาเรียกรองใหรัฐบาลระงับโครงการสราง

นิคมอุตสาหกรรม อําเภอจะนะ เปนอําเภอหนึ่งของจังหวัด

สงขลา มีประชากรกวา 1 แสนคน มีผูที่นับศาสนาอิสลาม

มากท่ีสุดอําเภอหน่ึง มีความอุดมสมบูรณจากระบบนิเวศท้ัง

ทางทะเลและทางบก ทิศเหนือติดตอกับ อ.เมืองฯ และ

อาวไทย ทิศตะวันออก ติดตอกับอาวไทยและ อ.เทพา ทิศ

ใตติดตอกับ อ.นาทวี และ อ.สะเดา ทิศตะวันตกติดตอกับ 

อ.หาดใหญ และ อ.นาหมอม.

อําเภอจะนะ

อดทนเขาไวกอนนั่นแหละดี!!!

บาน การสวมหนากากในที่สาธารณะ การที่ตองมีบัตรผานวัคซีน

ติดตัวไวรับประกันการันตี การติดเชื้อ-ไมติดเชื้อ ฯลฯ เปนตน...

ขณะที่บานเรา...จํานวนตัวเลขผูติดเชื้อในแตละวัน ก็ยังคง

ลดลงๆ ไปตามลําดับ ชวงนี้เห็นวาเหลือประมาณ 3 พัน 4 พัน

คนไมปาเขาไประดับหม� น-สองหม� น เหมือนแตกอน ดังนั้น...การ

เปดประเทศ เปดบาน เปดเมือง เพ� อปองกันมิใหตอง อดตาย ไป

ซะกอนลวงหนา มันจึงไมน�าจะกอใหเกิด ผลกระทบ มากมายซัก

เทาไหร โดยเฉพาะถาหากยังเปดกันแบบแงมๆ งับๆ ไมถึงกับคิด

จะอาซา แบรับ กันลูกเดียว รวมทั้งถาหากผูคนยังคงระมัดระวัง

ตัวเอาไวมั่ง ยังพรอมที่จะยกการด สวมการด สวมหนากาก 2 

ชั้น 3 ชั้น ลางมือ ลางไม เวนชอง เวนระยะหางกันพอประมาณ 

ไมคิดจะพนละอองเรณูเกสรใสกันและกันแบบโดยอิสระและเสรี 

โอกาสที่พอจะ อยูๆ กันไปได  ไมถึงกับตอง  ปวยตาย หรือ อด

ตาย ยอมตองมีความเปนไปไดยิ่งขึ้นไปเทานั้น...

สวนประเภทที่คิดจะไปรวมหัว รวมตัว พนละอองเรณู

เกสรใสรัฐบาล หรือใสมาตรา 112 อะไรตอมิอะไรก็แลวแต อัน

นั้น...คงตองปลอยใหเปนไปตาม กรรม ของใคร-ของมันก็แลวกัน 

คือจะไปฉุด ไปรั้ง ไปดุดา วากลาว คงน�าจะ เอาไมอยู ไปดวย

กันทั้งสิ้น เพราะขนาดเชื้อโควิด เชื้อเดลตา โอมิครอน มันยังไม

คิดจะกลัว ไมคิดจะเกรง เลยเหลืออยูแตเฉพาะเชื้อ กัปตันคุก 

หรือ คุก...คุก...คุก รายเดียวเทานั้น ที่อาจพอชวยใหรูสึก รูสา 

ขึ้นมามั่ง แตก็นั่นแหละ...ไมวาจะรวมหัว รวมตัว กันในลักษณะ

ใดก็ตาม โดย เง� อนไข และ เหตุปจจัย ชวงนี้ มันคงออกจะ       

ยากซซซเอามากๆ ที่จะจุดปบ-ติดปุบ ขึ้นมางายๆ คืออยางนอย...

ก็คงตองรอกันอีกเปนปๆ กวาที่ คล� นสึนามิทางเศรษฐกิจ  มัน

จะออกฤทธิ์ ออกเดช จะโหมกระหน่ําเขามาจริงๆ อีกทั้งยัง

ตองอาศัย ความชอบธรรม หรือศีลธรรม-คุณธรรม ในหมู

กลุมกอนตัวเอง วายังคงหลงเหลือติดปลายนวมอยูอีกซักเทา

ไหร มันถึงจะพอกอรูป กอราง ใหเปนระบบเปนกิจการและ

เปนกระบวนการ ไมใชเปนไปแตเฉพาะกลุมเดิมๆ หนาเดิมๆ 

แตเพียงเทานั้น...

ดังนั้น...สรุปเอาเปนวา ภายใตบรรยากาศทํานองนี้ บิ๊กตู 

ของหมูเฮา ก็น�าจะ อยูยาวววว ไปไดอีกเปนปๆ  โอกาสที่ใคร

คิดจะไปหัก ไปโคน น�าจะยากซซซเอามากๆ ยกเวนแต  ผูกอง

แปง วาคิดจะลางแคน-เอาคืน แบบชนิด  เสือลางสิงหเจอลิง

ลางกน หรือไม ประการใด แนวโนมของการหัก การโคน การ

แซะ การเสี้ยม มันจึงไหลกลับเขาไปสู เวทีรัฐสภา อยางเห็น

ไดคอนขางชัดเจน คือหนักไปทางการเคล� อนไหว เคล� อนที่ 

การขยับปก ขยับหาง ของบรรดาพวก นักการเมือง ทั้งหลาย

เขานั่นแหละ ที่ชักออกอาการ มันจุกอก ยิ่งขึ้นเร� อยๆ ชนิดไม

วาการเลือกตั้งผูวาฯ กทม. หรือเลือกตั้ง ส.ส. ที่ยังอาจตองใช

เวลาเกือบเปนปๆ  แตก็ยังทําใหเกิดอาการพลานนนน อาการ

ซานนนน ของบรรดานักการเมืองในแตละกลุม แตละราย ไป

ไดถึงปานนี้...

สวนบรรดาประชาชน ปุถุชนคนธรรมดาอยางเราๆ-ท่ันๆ                 

ก็อยาถึงกับไปพลานนนน ไปซานนนนใหตองเสียเวลาทํามา

หากินโดยใชเหตุ เพราะแคการตั้ง  สติ ตั้ง สมาธิ ในการรับมือ

กับการ ปวยตาย หรือ อดตาย จากภาวการณแพรระบาดของ

ทานเชื้อไวรัสโควิดมารวม 2 ปเขาไปแลว ก็ออกจะเปนอะไร

ที่ เหน� อยฉิบหาย และคงหนีไมพนตองเหน� อยตอไปอีกซักพัก

ใหญๆ ถึงทุกสิ่งทุกอยางจะหวนกลับมาสูสภาพเดิมๆ ดังนั้น...

ในชวงระหวางนี้ก็คงตองอาศัย ขันติธรรม หรือความอดทน 

อดกลั้น ใหมากๆ เขาไวนั่นแหละเปนดี...

ปดทายดวยวาทะวันนี้ จาก Anon (อีกคร้ัง)... “Patience 

is the virtue most needed just when we run out of 

it. - ขันติธรรม ความอดทน อดกลั้น เปนคุณสมบัติที่เรามัก

ขาด โดยเฉพาะในยามที่เราตองการมันที่สุด...”.

น�าจะพอไดเบาๆ โลงๆ ข้ึนมาซักกะหน�อย...แมยังอาจ

เปนเพียงแค ความรูสึก ก็ตาม สําหรับการปรากฏ

ตัวของทานเชื้อไวรัสโควิดสายพันธุใหม ที่เรียกๆ กัน

วาโอไมครอน โอมิครอน อะไรทํานองนั้น เพราะแม

ยังไมถึงกับมี ขอมูล เพียงพอ หรือมิอาจดวนสรุปเร็วเกินไป 

แตไมวาจะเปน WHO ของสหประชาชาติ หรือ CDC ของ

อเมริกา ดูจะเห็นพองไปในแนวเดียวกัน วาแมจะติดงาย ติด

เร็ว แตก็ไมถึงกับ แรง มากมายซักเทาไหร...

คือแคไอค็อกๆ แค็กๆ ไอกระดอกกระแดก คัดจมูก 

น้ํามูกไหล ออนเพลียละเหี่ยใจในบางชวง บางระยะ แตเดี๋ยว

ใจก็ลุกจากเตียง เดินปรอกลับไปฮอดบานไดตามปกติ ไมถึงกับ

ปาก ลิ้น ปุมรับรสไมทํางาน หายใจทางปาก ทางเหงือก ก็ยัง

ไมพอ ตองทอออกซิเจน เพ� อชวยใหปอดที่ถูกกัดกิน กัดกรอน 

จนแทบไมเหลือแรงสูบ แรงอัด พอไดฮื้ดๆ ฮาดๆ ขึ้นมาไดมั่ง 

ฯลฯ เหมือนอยางที่ทานเชื้อไวรัสโควิด สายพันธุเดลตา ทาน

เคยแสดงใหเห็นถึงอานุภาพ ศักยภาพ ภายในตัวผูติดเชื้อทั้ง

หลายไปเม� อกอนหนานี้ หรือถาพูดตามสํานวน หมอ-ยง ก็

อาจไมถึงขั้นตองอาศัย ไมเขี่ย ขณะอยูหางกันเปนวาๆ แตยัง

ดันเกิดอาการกระเหี้ยนกระหือรือ อยากจะกุกๆ กิ๊กๆ อะไรตอ

มิอะไรทํานองนั้น...

อยางไรก็ตาม...ถึงแมจะไม แรง มากมายซักเทาไหร แต

ดวยเหตุเพราะติดงาย ติดเร็ว นี่สิ!!! ที่ยังทําใหทานเชื้อไวรัสโค

วิด โอมิครอน ยังคงเปนอะไรที่น�าเกลียด น�ากลัว ไมนอยไป

กวากันแตอยางใด เพราะจํานวนตัวเลขการแพรระบาดของ

ทานเชื้อไวรัสในอเมริกา ในยุโรป โดยเฉพาะเมืองผูดีอังกฤษ

ชวงนี้ เห็นวา...เลนเอางอมๆ แงมๆ ติดกันระเนระนาด ระดับ

ปาเขาไปถึง 120,000 คนตอวันไปแลว สําหรับคุณพออเมริกา 

สวนผูดีอังกฤษที่ชอบแหกปากตะโกนเชียร ผีแดง-แมนฯ ยูฯ 

หรือ หงสแดง-ลิเวอรพรุน ก็แลวแต เห็นวาจํานวนผูติดเชื้อ

พุงพรวดๆ พราดๆ ไปถึงระดับ 50,000 คนตอวันไปแลวในทุก

วันนี้ ชนิดตองเตรียมงัด แผนสํารอง หรือ แปลน-บี ออกมา

ควบคุม บังคับผูคนกันอีกเที่ยว ไมวาการหวนกลับไปทํางานที่

ก็
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 2565 สํานักงานสถิติแหงชาติคาดการณวาประเทศไทย

จะเขาสูสังคมสูงวัยอยางเต็มตัว (Super-aged Society) 

นั่นคือมีประชากรที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป มากกวารอยละ 

20 ของจํานวนประชากรทั้งหมด ขอมูลลาสุดป 2563 

ประเทศไทยมีประชากรที่มีอายุ 60 ปขึ้นไปจํานวนมากกวา 12                                                                 

ลานคน หรือราวรอยละ 18 ของจํานวนประชากรทั้งหมด  โดย

เฉพาะประชากรภาคเกษตร ซ่ึงภาพรวมการเขาสูสังคมสูงวัยของ                                                                                   

แรงงานในภาคเกษตรมีความรุนแรงมากกวาภาพรวมของประ 

เทศ โดยพบวาสัดสวนของแรงงานภาคเกษตรที่มีอายุมากกวา 

60 ป เพิ่มขึ้นจากรอยละ 13 ในป 2546 เปนรอยละ 19 ในป 

2556 ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยของประเทศในป 2560 ที่รอยละ 14 

(สถาบันวิจัยเศรษฐกิจปวย อึ๊งภากรณ)

เน� องจากสังคมไทยและสังคมภาคเกษตรกาวเขาสูสังคมสูง

วัยอยางรวดเร็วและรุนแรง ในขณะที่สถานภาพเกษตรกรสูงวัย

สวนใหญพบวามีระดับการศึกษาต่ําสุดและมีรายไดเฉลี่ยต่ําสุด  

โดยรายไดสวนใหญมาจากเงินชวยเหลือจากลูกหลานเปนหลัก 

หรือมีอัตราการพึ่งพิงสูง อยางไรก็ตาม ในวันขางหนา ผูสูงวัย

จะตองพึ่งตนเอง เน� องจากจะไมมีลูกหลานเลี้ยงดู หากไมมีการ

วางแผนเก็บออมไวลวงหนา ตองพึ่งพารายไดจากเบี้ยยังชีพคน

ชราเปนหลัก แน�นอนวาคงไมเพียงพอกับคาครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น

หรืออยูรอดไดยาก ดังนั้นบทบาทของภาครัฐนอกเหนือจากการ

ใชนโยบายและกลไกสวัสดิการทางสังคมเพ� อชวยเหลือเกษตรกร

สูงวัย ควรมีมาตรการเพิ่มรายไดใหกับเกษตรกรสูงวัย ดวยการ

สงเสริมอาชีพภายหลังเกษียณ การอบรมความรู เพิ่มพูนทักษะ 

การฝกอาชีพ ตลอดจนการสงเสริมใหประชากรวัยแรงงานมีการ

วางแผนและเตรียมตัวเขาสูสังคมผูสูงวัยลวงหนา 

หนึ่งในกรณีตัวอยางแนวทางการสงเสริมใหเกษตรกรสูง                                                                                      

วัยมีงานทําและอยูในกําลังแรงงานยาวนานขึ้น เปนเร� องที่ควร                                                                                       

สงเสริมและจะเปนประโยชนตอทั้งเศรษฐกิจภาพรวมของประ 

เทศและตอตัวผูสูงอายุรวมถึงครัวเรือน กรณีตัวอยางเกษตรกร

พื้นที่เปาหมายของมูลนิธิชีวิตไทใน อ.บอพลอย จ.กาญจนบุรี 

เปนพื้นที่ที่มีการปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ไดแก ออย มันสําปะหลัง 

ขาว สับปะรด เกษตรกรมีการใชประโยชนจากที่ดินอยางเขมขน                                                                                  

มีการใชปุยเคมี สารเคมีในปริมาณมาก และขาดการปรับปรุงบํา

รุงดินที่ดี ทําใหดินเริ่มเส� อม ผลผลิตลดลง มีการปลูกพืชชนิดเดิม

ซํ้าๆ หากพืชชนิดใดมีราคาสูงก็ปลูกมาก และมีปญหาในเร� องราคา

ผลผลิตตกต่ํามาตลอด ปญหาแหลงน้ําทางการเกษตร ที่อาศัยน้ํา

จากใตดินและจากธรรมชาติ ทําใหตองพึ่งพาน้ําฝน เกษตรกร

สวนใหญจึงเสี่ยงตอสภาวะทางธรรมชาติ และภัยทางธรรมชาติ

เม� อฝนไมตกตามฤดูกาล หรือฝนตกมาก แตขาดแหลงกักเก็บ

น้ํา ทําใหเกิดน้ําทวมไหลหลาก สงผลตอความเสียหายทางการ

เกษตร และปญหาดานการตลาดจากราคาผลิตไมแน�นอนและ

ถูกกดราคาจากพอคาคนกลาง รวมไปถึงการใชสารเคมีที่ทําให

ตนทุนในการทําเกษตรสูงขึ้น

จากการวิเคราะหสถานการณปญหาดังกลาวขางตน เกษตร                                                                                                   

กรกลุมผูสูงอายุ ซึ่งเปนสมาชิกกลุมพอใจในวิถีพอเพียง จึงปรับ

เปล่ียนมาปลูกอัญชัน เน� องจากอัญชันเปนพืชทนแลง โตงาย เพียง

ใหน้ําสม่ําเสมอ หลังจากลงแปลงแลวประมาณ 1 เดือน จะเริ่ม

ทอดยอด ตองรีบปกคางยอดจะไดพันหลัก พอเริ่มทอดยอด ก็จะ

เริ่มออกดอก ปุยที่ใชเพียงแคใสปุยคอกบางเดือนละครั้ง มีโรค

พืชบาง เชน เพลี้ย เพียงใชน้ําสมควันไมผสมยาเสนฉีดพน หรือ

หนอนกินใบลง ก็เพียงตัดตนใหแตกใหม ปลูกครั้งหนึ่งอยูไดนาน 

2-3 ป ลงทุนไมมาก ใชพื้นที่นอย 1 งาน ปลูกอัญชันได 400 ตน 

สามารถเก็บดอกสดไดเฉล่ียวันละ 10 กก. เม� อนํามาตากแหงแลว

จะเหลือ 1 กก. สามารถจําหน�ายได ขั้นต่ํา กก.ละ 250-300 บาท 

ตั้งแตตนป 2564 ราคาอัญชันอบแหงมีพอคาแมคามารับซื้อถึง

บานราคาพุงขึ้นสูงถึง 400 บาท 

กรณีตัวอยางเกษตรกรสูงวัยผูปลูกอัญชันรายหนึ่ง ปามะลิ 

อายุ 71 ป อยูกับครอบครัวทั้งหมด 4 คน ลูกชายมีอาชีพรับจาง

ทั่วไป มีพื้นที่ปลูกออย มันสําปะหลังเล็กนอย ปามะลิปลูกอัญชัน

ริมรั้วและพื้นที่รอบบาน เนื้อที่ประมาณ 1 งาน การปลูกและเก็บ

อัญชันเปนงานที่ผูสูงวัยและหลานชายอายุสิบขวบก็สามารถมา

ชวยเก็บอัญชัน ชวยตากแหงได เปนงานที่คนในครอบครัวชวย

กันทํา โดยมีคนมารับซื้ออัญชันถึงบาน กอใหเกิดอาชีพเสริมสราง

รายไดอยางสม่ําเสมอ รายไดเฉลี่ยเดือนละ 5,000-6,000 บาท

นอกจากนี้ กลุมเกษตรกรสูงวัยผูปลูกอัญชันยังไดรับการสง

เสริมจากทางสํานักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี มาชวยอบรมใน

การทํามาตรฐานเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม (PGS) โดยมีเปา

หมายเร� องการปลูกอัญชันใหไดมาตรฐานเกษตรอินทรีย เพ� อทํา

อัญชันอบแหงขายใหกับบริษัทเอกชนผูสงออกจีน ยุโรป และสง

ขายใหกับมูลนิธิโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร

จะเห็นไดวาการปลูกอัญชันเปนหน่ึงในอาชีพทางเลือก

และแนวทางการเกษตรที่ควรสงเสริมสนับสนุนใหสอดคลองกับ                                                                        

แรงงานเกษตรกรสูงวัย   เพ� อใหเกษตรกรสูงวัยสามารถพึ่งพา

ตนเองและมีรายไดเพียงพอกับการเลี้ยงชีพ เพราะตนทุนการ

ผลิตไมสูง ใชพื้นที่ ไมมาก ปลูกครั้งเดียวอยูไดนานหลายป งาน

ไมหนักมากนัก ท่ีสําคัญแนวโนมดอกอัญชันอบแหงยังเปนท่ีตอง                                                                                   

การของตลาดทั้งในและตางประเทศอีกมาก ขอเพียงใหเกษตร 

กรปลูกแบบอินทรียและรักษามาตรฐานการผลิตไว ก็จะสามารถ

เพิ่มมูลคาของอัญชันไดอยางยั่งยืน.

พาฝน ไพรเกษตร

มูลนิธิชีวิตไท



โอมิครอน” ช่างร้ายเหลือ เผลอแป๊บเดียวก็ทำาให้ผู้ติด

เชื้อโควิด-19 ใน 222 ประเทศและดินแดนทั่วโลกทะลุ 

270 ล้านคนไปแล้ว โดยสหรัฐอเมริกายังเป็นแชมป์

จำานวนผู้ติดโควิดแบบไม่มีประเทศไหนอยากแซง ตาม

มาด้วยอันดับสองอย่าง “อินเดีย” ที่มีผู้ติดเชื้อ  34,697,860 คน 

ในขณะที่จำานวนประชากรโลกนั้น “อินเดีย” ก็เป็นอันดับสองรอง

จากมังกรจีน เรียกว่าเป็นเบอร์สองขาประจำาก็ว่าได้

แต่ล่าสุด “ดินแดนภารตะ” ก็ได้เป็นอันดับหนึ่ง ในเวที

ประกวดขาอ่อนระดับจักรวาล หรือการประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2021 

ครั้งที่ 70 ณ เมืองเอลัต ประเทศอิสราเอล ที่มีสาวงามจาก 80 

ประเทศเข้าร่วมแข่งขัน เมื่อ “ฮาร์นาซ สันธู” สาวงามจากอิน 

เดียเป็นผู้ครองตำาแหน่ง โดยรองอันดับหนึ่งคือ “นาเดีย เฟอร์  

เรรา” จากปารากวัย และรองอันดับสองคือ “ลาเลรา มิสเวน” 

สาวงามจากแอฟริกาใต้ 

ขณะที่ “แอนชิลี สก๊อต-                                                    

เคมมิส” ตัวแทนจากประเทศ 

ไทย ลูกครึ่งไทย-ออสเตรเลียนั้น

ไม่ผ่านเข้ารอบ 16 คนสุดท้าย 

แต่เธอก็ได้สร้างปรากฏการณ์ รวม

ทั้งเป็นข้อคิดให้กับการประกวด

ไม่มากก็น้อย ในการขับเคลื่อน 

“สวยไซส์จริง” หรือ “เรียล

ไซส์บิวตี” ซึ่งทำาให้แฮชแท็ก 

#RealsizeBeauty ข้ึนเทรนด์ทวิต              

เตอร์พอๆ กับมิสยูนิเวิร์สไทย

แลนด์ 2021 ผู้ซึ่งออกมาแสดง

จุดยืนเรื่อง #RealsizeBeauty 

บนเวทีจักรวาล ไม่ผ่านเข้ารอบ 16 #แอนชิลี แต่ที่ขึ้นอันดับหนึ่ง

ของไทยคือ #MissUniverse2021  แสดงศักยภาพมือคีย์บอร์ดไทย

ในการเชียร์อย่างแท้จริง

หันกลับมาที่ “ฮาร์นาซ สันธู” มิสยูนิเวิร์สคนล่าสุดวัย 

21 ปีบ้าง เธอกลายเป็นสาวงามอินเดียคนที่ 3 ที่ครองตำาแหน่ง

นี้ หลังจากสาวงามรุ่นพี่คว้ามงไปครองได้ในปี 2537 และ 2543 

เรียกว่าห่างหายไปถึง 21 ปีทีเดียวบนเวทีสาวงามระดับโลกนี้

“สันธู” หรือชื่อเต็มๆ ว่า “Harnaaz Kaur Sandhu” เกิด

เมื่อวันที่  20 มีนาคม 2543 ซึ่งเป็นปีที่สาวงามรุ่นพี่อย่าง “ลา

รา ดัตตา” ได้คว้ามงกุฎดังกล่าวในการประกวดครั้งที่ 49 เมื่อวัน

ที่ 12 พ.ค.43 ณ เมืองนิโคเซีย ประเทศไซปรัส มีตัวแทนสาวงาม

เข้าร่วมประกวดทั้งหมด 79 ประเทศ 

“สันธู” เกิดท่ีเมืองชานดิการ์ โดยเรียนด้านเทคโนโลยีการ

สื่อสาร  และกำาลังศึกษาปริญญาโทด้านรัฐประศาสนศาสตร์ โดย

ปัจจุบันมีอาชีพเป็นนักแสดงและนางแบบ เรียกว่าสวยท้ังรูปและ                                                                                    

สมองเลยทีเดียว และอาจเป็นรูปแบบความสำาเร็จของสาวงามไม่ว่า                                                                                            

ชาติใดในโลก เพราะ “สันธู” น้ันก็ขาเดินสายประกวดเช่นเดียวกัน 

โดยเร่ิมคว้ามงมาต้ังแต่อายุ 17 ปี ในการประกวด Miss Chandigarh 

2017 และได้รางวัล Times Fresh Face Miss Chandigarh  2017 

ปีต่อมาก็เข้าประกวด Miss Max Emerging Star  India 2018 และ

คว้าตำาแหน่ง Miss Max Emerging Star India 2018 และปีต่อ

มาบนเวที Femina Miss India Punjab 2019 ก็ได้รับรางวัล Miss  

Glamourous Look 2019 และ Miss Glowing Skin 2019 และ

ล่าสุดในปีน้ีก็เข้าประกวด Miss Diva 2021 ก่อนได้ตำาแหน่ง ทำาให้

กลายเป็นตัวแทนอินเดียในการประกวดนางงามจักรวาลน่ันแล

นอกจากการเดินสายประกวดแล้ว “ก๋ึน” และความมุ่งม่ันของ

เธอ ก็ทำาให้สามารถชนะใจคณะกรรมการมาหลากหลายเวทีก่อนจะ

มาคว้ามงยูนิเวิร์ส โดยเธอประกาศกับกองประกวดว่า ต้องการแสดง

ให้ท้ังโลกเห็นถึงความสำาเร็จของผู้หญิง เช่นเดียวกับแม่ของเธอท่ีเป็น

สูตินรีแพทย์ และเป็นไอดอลของเธอ แต่ตอนน้ีดูเหมือนเธอได้กลาย

เป็น “ไอดอล”  ของสาวงามท่ัวโลกไม่ใช่แค่ในอินเดียเท่าน้ันแล้ว.

ดังเหนือ ๓ คิงส์ขึ้นไปดับนริศสนิท จนคนฟังเพลงนริศแทบไม่มี

เหลือและสุเทพก็กลายเป็นเงาสลัวในวงการไปเกือบจะหมดแสง มี 

บริษัท เมโทรแผ่นเสียงที่ยังยึดสุเทพไว้อย่างเหนียวแน่น โดยจัด

ทำาเป็นวิดี โอแบบกระเป๋าหิ้วบรรจุเพลงไทยสากลเก่าในลิขสิทธิ์

จำาหน่าย (จนมีอีกหลายบริษัทจัดตาม เพราะมีสัญญาในมือ) เช่น 

แม่ไม้เพลงไทย, ฟิลลิป YCD สุเทพที่เสมือนเป็นนักร้องยอดนิยม                                                                              

คนเดียวที่ ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกสมาคมนักร้องแห่งประ 

เทศให้เป็นนายกตลอดกาล จนสุเทพวายชนม์ไปตามกาลเวลาที่

ได้ชื่อว่าเป็นนักร้องที่มีความยิ่งใหญ่ทั้งความประพฤติและใจเป็น

แม่น้ำา ช่วยนักร้องน้องใหม่และน้องเก่าตลอดมาไม่เคยลืม ซ่ึงนายก 

คนใหม่ ธานินทร์  (อินทรแจ้ง) อินทรเทพ จะยืนยันได้ (นักร้อง

เอกรุ่น ๒)

ดังนั้น ๓ คิงส์ในอดีตจึงมีนักร้องระดับเจ้าพ่อคนเดียว คือ 

นริศ อารีย์ หลังจากที่เขาทำางานในสังกัดบริษัทธานิทร์หน้าโรงภาพ                                                                                      

ยนตร์เฉลิมกรุง และลาออกมาร้องเพลงจนชื่อดังแล้วค่อยๆ “หรี่”                                                                                       

ลงไปจน “ดับ” ในท่ีสุดกับสวนสงบชีวิตบ้ันปลายของเขาท่ีนครนายก 

กำานัน ถึกเคยมีโอกาสไปเยือนบ้านสวนสงบของนริศ ยังหวังที่จะมี

ชีวิตอย่างเขาบ้างเหมือนกัน นริศสิ้นชีวิตไปกับชื่อเสียงโด่งดัง (ที่                                                                                

กลายเป็นความเงียบ) เขาเป็นศิลปินนักร้องคนเดียวที่น่าจะได้ราง 

วัลแผ่นเสียงทองคำา หรือย่ิงกว่าน้ันคือศิลปินแห่งชาติ แต่ไม่มีวาสนา 

คะแนน ๓ คิงส์ที่เขาเคยนำาชรินทร์จึงกลายเป็นตกต่ำาไปในที่สุด

เปรียบเทียบกันแล้วสุเทพมีสถิติหลายอย่างที่นำาชรินทร์ 

และไม่เคยได้ร่วมงานกันเพราะท้ัง ชรินทร์และสุเทพก็ผ่านการแสดง

และการร่วมผลิตภาพยนตร์กันมาทั้งคู่ไม่ต่างกัน เพียงแต่สุเทพ

ไม่เคยสร้างภาพยนตร ์ แต่เป็นทั้งพระเอกและที่ปรึกษาฝ่ายสร้าง

รวมทั้งการสร้างฉากประกอบ (เพราะเขาคือช่าง) ภาพยนตร์เรื่อง 

สวรรค์มืด ที่ดังทั้งหนังทั้งเพลงฉายเฉลิมกรุงโดยไม่ต้องคิดมาก อีก

อย่างสุเทพเป็นผู้ที่มีผู้กล่าวถึงว่า “เขาคือสุภาพบุรุษนักร้อง (ท็อป 

ออฟเดอะไทยซิงเกอร์)

ที่ท่านสุรพลกล่าวถึงเรื่องที่ ชรินทร์  นันทนาคร (ศิลปินแห่ง

ชาติ) เป็นผู้ที่ไม่เคยเห็นเวลาเพลงที่เขาร้อง เนื้อร้องมีภาพของ

ความมีโมโหโทโส ประเภท “อินเพลง” หมายถึงการคล้อยอารมณ์

ไปตาม “เน้ือร้อง” ท่ีร้องและประสงค์อยากจะเห็นว่าเมื่อ “ชรินทร์” 

โทโส (ตามเพลง) แล้วจะเป็นเช่นไร? พร้อมเสนอตัวอย่างมาว่า

น่าจะเป็นเพลงที่มีชื่อว่า “ลาก่อนความรัก” ด้วยคิดเป็นส่วนตัวว่า

ท่านสุรพลร้องเองก็คงต้องอินเพลงแน่ๆ ยืนยันว่าเพราะเพลงนี้มี

แต่เรื่องที่ผู้ชายไม่มีอะไรที่ดีพอสำาหรับผู้หญิงที่ตนหลงรักต้องถูก

ทอดทิ้ง เฮ้อ! กำานัน ถึกต้องถอนหายใจตามไปกับความผิดหวังนั้น

ด้วยอารมณ์ร่วมอย่างท่านสุรพล!?

5บทความ

าจะเข้าใจอะไรผิดไปเยอะครับ...

ช่วงนี้รัฐมนตรีสมศักดิ์ เทพสุทิน ไม่ค่อยจะ

เป็นสุขเท่าไหร่ 

เพราะคนด่ากันเยอะ 

ก็เรื่อง อภัยโทษให้นักโทษคดีคอร์รัปชัน ที่ยิ่งอธิบาย ลิ้น

ก็ยิ่งพัน 

ประเด็นมันมีแค่ว่า คนโกงชาติโกงแผ่นดินไม่ควรได้รับ

การอภัยโทษ ต้องติดคุกตามคำาพิพากษาของศาล เท่าไหร่ก็

เท่านั้น 

เหตุผลก็ไม่มีอะไรซับซ้อน เพื่อเป็นการปราม ไม่ให้มีคน

โกงเพิ่มขึ้น 

เพราะประเทศไทยต้องทนทุกข์ทรมานกับการโกงกินใน

ทุกระดับอย่างยาวนานเกินไปแล้ว ฉะนั้นจะต้องไม่ทนกับเรื่้อง

พวกนี้อีกต่อไป 

ไม่เช่นนั้นแล้ว...คนโกงก็พร้อมที่จะโกงเพราะเห็นว่าทำา

แล้วคุ้ม ติดคุกไม่ก่ีปี กลับออกมาเสวยสุขจากทรัพย์สมบัติท่ีซุกไว้

แถมยังมีผู้คนนับหน้าถือตา ไม่แสดงความรังเกียจแม้สัก

นิด ซึ่งเราก็เห็นแล้วจากหลายวงการ แม้กระทั่งวงการสื่อสาร

มวลชน

โกง ติดคุก อภัยโทษ กลับมาเป็นบุคคลสาธารณะ กอบ 

โกยต่อ  แฟนคลับไม่ว่าอะไร มีแต่ยกก้น คนเก่ง ชั้นเอก ที่หนึ่ง

ถ้าสังคมยังมีทัศนคติต่อการโกงแบบน้ี มันก็ยากท่ีประเทศ 

ไทยจะปลอดจากการโกงได้ 

“สมศักดิ์ เทพสุทิน” นำาเรื่องนักโทษคดีโกง ไปเปรียบกับ

นักโทษคดีชุมนุม คล้ายกับขายเหล้าพ่วงเบียร์ ถ้าลดโทษต้อง

ลดหมด ถ้าไม่ให้ลด ก็ไม่มีใครได้ลด 

พร้อมกับคำาถาม จะเอาหรือเปล่า? 

วันก่อน องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ 

ACT ออกแถลงการณ์ตั้งข้อสังเกตว่า ในการพระราชทานอภัย 

โทษ เมื่อปี  พ.ศ.๒๕๕๙ ได้ยึดหลักว่า จะไม่พิจารณาลดหย่อน

ผ่อนโทษให้คดีคอร์รัปชัน คดีข่มขืน และคดียาเสพติด 

ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ได้ทำากันมาอยู่แล้ว ตามที่พลเอก

ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ยุติธรรม ได้เคยกล่าวไว้ 

อย่าให้คนโกงได้ใจ

แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในสมัย “สมศักดิ์ เทพสุทิน” ไม่ทราบว่าด้วย

เหตุใดและโดยใคร ทำาให้หลักเกณฑ์ท่ีเคยเป็นหลักความเชื่อม่ันของ

ระบบยุติธรรมเปลี่ยนแปลงไป จนเอื้อประโยชน์ในการลดหย่อน

ผ่อนโทษให้นักโทษ

โดยเฉพาะคดีคอร์รัปชันท่ีไม่น่าจะได้ลดหย่อนรวดเร็วขนาด

นั้น....

ขณะที่การอธิบายของ “สมศักดิ์ เทพสุทิน” ดูจะเป็นการจน

มุมต่อปัญหาคดีอาญาร้ายแรง อย่างศิโรราบ

อ้างว่า...การปรับแก้ในแนวทางการอภัยโทษ จะมีผลกระทบ                                                                             

ต่อคนกลุ่มนี้ เช่น การฆ่า การทุจริต หรือโทษที่กระทำากับเจ้าหน้า 

ที่ต่างๆ 

...หากจะแก้ต้องแก้กันหมด...

ถ้า “สมศักดิ์ เทพสุทิน” ตระหนักถึงภัยคอร์รัปชันอย่าง

ถ่องแท้ จะไม่พูดออกมาลักษณะนี้ 

เพราะในขณะที่ต้นทางการแก้ปัญหา ประเทศไทยสามารถ

แก้ไขให้คดีคอร์รัปชันโดยนักการเมือง เป็นคดีที่ไม่มีอายุความได้ 

แล้วทำาไมปลายทางจะไม่สามารถแก้ไขให้สอดคล้องกันได้ 

ฟังดูก็ตลก!

ในทางหนึ่งเราไล่บี้คนโกง อย่างไรเสียต้องหนีตลอดชีวิต

หากไม่ยอมมาขึ้นศาล 

แต่พอมาขึ้นศาลแล้วบอกว่า ติดคุกไม่กี่ปีเดี๋ยวปล่อย 

ตกลงแล้วเจตนารมณ์การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันคืออะไร

กันแน่

ก็ยังดีที่ “ลุงตู่” รับปากว่า วันนี้ต้องเอามาทบทวน

“...เดี๋ยวกำ�ลังทบทวน ต้องศึกษ�ดูว่�มีอะไรที่ไม่เหม�ะสม 

อยู่ตรงนี้ บ�งทีเรื่องเก่�ที่กำ�หนดไว้ บ�งทีมันไม่ชัดเจน คว�มผิด

คว�มเสียห�ยม�กน้อยอย่�งไร เร�ต้องดูตรงนี้ 

มันคือเรื่องคว�มทุจริต แล้วมันก็เข้�เกณฑ์ของเข�เมื่อเข�

เสนอไปอย่�งนั้น ก็ต้องไปดูว่�เกณฑ์ที่เข�กำ�หนดไว้มันเหม�ะสม

หรือไม่ 

ถ้�ไม่เหม�ะสมก็ต้องแก้ใหม่...”

“...ต้องไปแก้ไขกฎระเบียบตรงนั้นในเรื่องของ พ.ร.บ. ต้อง

มีก�รแก้ไขบ้�ง แต่ยืนยันว่�ผมต้องแก้ปัญห�ตรงนี้ให้ดีที่สุด อย่�

เพิ่งให้เกิดปัญห� เกิดคว�มวุ่นว�ยขึ้นเลยในตอนนี้

ทุกอย่�งมันมีกฎระเบียบทั้งสิ้น ผมก็เอ�ม�ศึกษ�หล�ยตัว

ด้วยกัน  มีทั้งนักโทษชั้นดี นักโทษชั้นเยี่ยม ลดเท่�ไหร่ เท่�นั้นเท่�

นี้ ปีนึงก็ไม่ได้กำ�หนดไว้ว่�ถ้�มีนิรโทษแล้วจะให้กี่ครั้ง ไม่ได้เขียน

ตรงนี้ ไว้เลย ก็ต้องม�ทบทวนใหม่ทั้งหมด 

สถ�นก�รณ์มันเปลี่ยนแล้วใช่ไหม กฎหม�ยคือสิ่งสำ�คัญ...”

จากคำาพูดของ “ลุงตู่” ก็พอมีความหวังอยู่ครับ อย่างน้อย

ก็เข้าใจว่า ควรเข้มงวดกับคดีคอร์รัปชัน หากข้อกฎหมายเป็นอุป 

สรรคก็ต้องแก้ไข 

เพียงแต่ไม่มีความชัดเจนว่า...แล้วเมื่อไหร่ล่ะ 

อภัยโทษ รอบหน้าจะเกิดเรื่องพวกนี้อีกหรือไม่ 

นักโทษคดีทุจริตจำานำาข้าว จะได้ลดโทษอีกหรือไม่ 

เพราะถ้าได้ บางคนอาจพ้นคุกทันที ทั้งที่ติดคุกไปแค่ไม่กี่ปี 

จากโทษจริงค่อนชีวิต 

มีประเด็นที่อยากจะต่อความยาวสาวความยืดกันซะหน่อย 

นับแต่ข่าวอภัยโทษ โดยกลุ่มนักโทษคดีคอร์รัปชันได้ประ 

โยชน์ไปเต็มๆ นั้น ไม่มีสุ้มเสียงจากฝั่งพรรคเพื่อไทย และพรรค

ฝ่ายค้านอื่นๆ 

รวมถึงมวลชนสามนิ้ว ก็ไม่ได้ออกมาเทกแอกชันเลย 

จนรู้สึกประหลาดใจ คนกลุ่มนี้ ตายด้านกับปัญหาคอร์รัปชัน

ไปแล้วหรือไร 

หรือเพราะนักโทษคดีโกงเป็นคนของพรรคตัวเอง ทำาให้น้ำา

ท่วมปาก พูดอะไรไม่ออก 

ถึงพูดออก ก็จะเข้าตัว  

เพราะยังมีนักโทษบางคนหนีคดีโกงไปต่างประเทศ 

“ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์” ตัวเป้งเสียด้วย

ที่น่าอดสู คณะก้าวหน้า พรรคก้าวไกล ไม่สนใจสิ่งนี้เลย 

ไร้การแสดงท่าทีใดๆ ออกมาท้ังจากระดับแกนนำายันทหาร

เลวหน้าค่าย 

ไม่มีการโพสต์ความเห็นผ่านโลกโซเชียล 

ทั้งเพจของพรรคก้าวไกล และคณะก้าวหน้า พร้อมใจกัน

ไม่รู้ ไม่เห็น การอภัยโทษให้คนโกงบ้านกินเมืองใดๆ ทั้งสิ้น 

มุ่งไปที่การยกเลิก ม.๑๑๒  

โจมตีศาลรัฐธรรมนูญ  

และโหน “จะนะ”  เสียมากกว่า

ทำาไมต้องให้ความสำาคัญกับคดีคอร์รัปชัน 

เอาเฉพาะคดีจำานำาข้าว นักการเมือง ข้าราชการระดับสูง 

พ่อค้า ร่วมกันโกง มูลค่าความเสียหายนับแสนล้าน 

อีกท้ังการบริหารนโยบายท่ีผิดพลาดของรัฐบาลย่ิงลักษณ์ 

ยังส่งผลด้านงบประมาณมาถึงปัจจุบัน 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

แจ้งตัวเลขมาแล้วว่า ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สำานักงบประ 

มาณได้ตั้งงบชำาระหนี้ให้ ธ.ก.ส. จำานวน ๖.๙ หมื่นล้านบาท 

ปัจจุบันรัฐบาลยังมีภาระหนี้จากโครงการดังกล่าวที่ต้อง

ชำาระคืนให้ ธ.ก.ส. จำานวน ๑ แสนล้านบาท 

คาดว่าสำานักงบประมาณจะมีการต้ังงบประมาณเพื่อจ่าย

หนี้ ปีละ ๑๐-๒๐% ของงบประมาณรายจ่าย ซึ่งจะใช้เวลาอีก

ประมาณ ๓-๕ ปีจึงจะชำาระหนี้หมด

ขณะที่ องค์การคลังสินค้า (อคส.) ได้เตรียมปิดบัญชี

โครงการจำานำาข้าว ซึ่งยังมีข้าวสารในสต๊อกรัฐบาลที่ได้จากการ

รับจำานำาข้าวเปลือกนาปี และข้าวเปลือกนาปรัง ของรัฐบาลก่อน 

ที่รอการระบายอีกประมาณ ๒.๒ แสนตัน 

ทั้งหมดเป็นข้าวเสื่อมคุณภาพ 

เบื้องต้นขาดทุนประมาณ ๕ แสนล้านบาท 

นี่เป็นเหตุผลว่า ทำาไมต้องห้ามอภัยโทษให้นักการเมือง

โกง และปล่อยให้มีการโกงโดยเด็ดขาด.

งานบุญในสภา

วันก่อนเยี่ยมบ้านอ่างทอง

คุณทวี สอดส่อง คนแสวงหา

ได้พบน้องสาวและมารดา

ฉันบอกว่าประชาชาติเกินคาดคิด

ยกมือค้านกาสิโนใจแน่วแน่

สมควรแก่การชื่นชมสปิริต

พรรคอื่นก็ดีบ้างถูกทางทิศ

เก้าชีวิต คัดค้าน ทำางานบุญ

๓ คิงส์

เรียน ทั้ง ๒ ท่าน บ.ก.ที่รักนับถือยิ่ง (ท่านอัตถ์-ท่านเปลว)

ในเช้าตรู่ของวันเริ่มต้นเดือนใหม่พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นี้ เป็น

วาระที่  กำานัน ถึก กำาหนดจิตปรับชีวิตที่ยุ่งเหยิงให้บรรเทาเบาบาง

ลง ระงับอารมณ์ที่ฟุ้งซ่านด้วยการเมืองเรื่องยุ่ง เข้าไปรำาลึกสงบ

ระงับในสำานักสมาชิกไทโปสตาราม (สมมุติ ณ ริมฝั่งเจ้าพระยา) 

ที่เคยอาศัยในสมัยอดีต ค้นหาบรรดาเพื่อนสมาชิกที่เคยมีอารมณ์

บันเทิงร่วมกัน ก็ได้พบชื่อสมาชิกเก่าที่เคยสัมผัสจำาได้ จากจดหมาย

ที่เขียนมาวิพากษ์กันใน “ถูกทุกข้อ” ความยาวของเวลาจนทำาให้

กำานัน ถึกเกือบจะลืมชื่อท่านไปเสียแล้ว แต่พอท่านเอ่ยถึงสมาชิก

นาม “วัชรทัศน์” ความทรงจำาที่เลอะเลือน (บางครั้ง) กลับมา 

ทำาให้ท่านผู้มีความบันเทิงในจิตเกี่ยวกับเพลงการสมัยโบราณเก่าๆ 

เอามาเล่าบอกกันอย่างที่กำานัน ถึก เคยเชื้อเชิญท่าน “หนุ่ม หนอง

รี” “ท่านวัชรทัศน์” และอีกหลายท่านที่เขียนมาคุยเรื่องเก่าเล่า

เรื่องเพลงปรับอารมณ์ที่ค้างคา ไอ้พวกม็อบผ้าขี้ริ้วทำาให้สติเดือด

หายเหือดไปเกิดอารมณ์หวานอยากร่วมการ “คุยเพลงเก่า” กัน

ให้อารมณ์ของสมาชิกลดบรรเทาเบาบางทางเคร่งเครียดกันลงไป

บ้าง ก็คงจะเป็นวาสนาคิดว่าข้อเสนอนี้คงทำาให้ ท่าน ๒ บ.ก.กรุณา

ได้เห็น “สมควรด้วย”

ฝอยมานานขอต้อนรับชาวบันเทิงนาม สุรพล บัณฑุเศรณี ผู้

สนใจในเรื่องเพลงการ (ของไทยเรา) พร้อมเสนอคำาถามมาว่า เป็น

นักเพลงที่สนใจในนักร้องระดับเจ้าพ่อ เป็นหนึ่งใน ๓ ของดาวร้อง 

สามชาย ที่ไม่มีใครล้มสถิติได้

ขออนุญาตท่านประธานอัตถ์รายงานตำาแหน่งอาศัยอายุ 

ความเชี่ยวชาญ และผลงานเป็นหลัก ได้แก่

สุเทพ วงศ์กำาแหง, นริศ  อารีย์ และ ชรินทร์ (งามเมือง) 

นันทนาคร นามสกุลพระราชทานจาก “คีตมหาราชา” พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙

คุณสมบัติ...สุเทพ/นริศ/ชรินทร์ ถือเป็นศิษย์บรมครูไสล ไกร

เลิศ ทั้ง ๓ คน

การเข้ามาในวงการศิลปินถือว่าเข้ามาใกล้ๆ กันทางร้องเพลง

หน้าม่าน เวทีละคร (ถือเอาเวทีศาลาเฉลิมไทยเป็นหลัก) สุเทพเข้า

มาก่อน ตามด้วยนริศแล้วจึงชรินทร์ตามมาติดๆ  

การบันทึกบทเพลงท่ีสร้างชื่อเสียงให้ก็ดูจะใกล้ชิดกัน แต่สุเทพ

ก็ยังมาก่อนต่อด้วยนริศ จึงถึงชรินทร์ จึงสรุปว่าสุเทพน่าจะได้รับ

ชื่อเสียงและความนิยมก่อน แต่ก็เป็นเวลาใกล้เคียงเพราะเกิดใกล้

เคียงกันจนแยกเกือบไม่ออก เอาเป็นว่า “แฟนใครแฟนมันก็แล้วกัน”

ชรินทร์สะดุดชีวิตของเขาเรื่อง “รักหาพาหนี กทม.-ชม.” ทำา 

ให้ชีวิตในช่วงนั้นของเขาตกวูบลงไป แต่ด้วยความที่เป็นลูกผู้ชายมี

ใจกล้าหาญ ทำาให้เขาสามารถท่ีจะเข้าหาผู้ใหญ่และทำาตนให้มีครอบครัว

ที่อบอุ่น จนทำาให้เขามีลูกสาว ๒ คนที่อนาคตดีเยี่ยม ชรินทร์จึงกลับ

มาโชติช่วงใหม่ ยิ่งในระยะหลังเขาได้รับการสนับสนุนจาก ธงไชย 

แมคอินไตย์ นักร้องขวัญใจวัยรุ่นให้มีชื่อเสียงโด่งดัง จนแทบจะ

กลบรัศมี ๓ คิงส์ 

แต่แกรมมี่บริษัทยักษ์ของแฟนวัยรุ่นก็หันมาเล่นกับคนดูรุ่น

พ่อรุ่นแม่ จับชรินทร์เซ็นสัญญาดังให้กับรายการชรินทร์ โชว์ จน

สาวอินเดียคนท่ี 3 คว้ามงจักรวาล

แต่กำานัน ถึกเคยฟังเพลงนี้จากชรินทร์หลายครั้งหลายหน

ตั้งแต่ประชา วรานนท์ แต่งคำาร้อง-ทำานองฝากไว้กับวงการเพลง

ไทย (ด้วยผลงานเด่นๆ หลายร้อยเพลง) ผมยังไม่เคยพบ ชรินทร์

อินเพลงลาก่อนความรัก บนเวทีให้เห็นสักครั้ง ส่วนสีหน้าท่าทาง

น้ันก็แอกชันไปตามเน้ือหา  กำานันถึกเคยสัมภาษณ์ชรินทร์เรื่องเพลง                                                                              

หลายครั้งหลายเรื่อง ชรินทร์เคยบอกว่าเวลาบันทึก เขาต้องอ่าน

เนื้อหา อารมณ์ การวางเสียงลมหายใจ แต่ละเพลงไม่เหมือน

กัน เพลงหนึ่งใช้เวลาเป็นชั่วโมง โดยเฉพาะเนื้อหาของเพลงต้อง

ใช้อารมณ์ของนักแต่งเพลงที่เป็นเจ้าของเพลง ความรู้สึกอารมณ์ 

ฯลฯ อีกมาก จึงขอเรียน ท่านสุรพลว่าถ้าประชา วรานนท์ร้องเอง 

ท่านจะเห็นได้ทันทีทั้งน้ำาเสียงและน้ำาตา

ส่วนเพลง ผู้ชนะสิบทิศ พอแต่งเสร็จเอาออกให้ชรินทร์ร้อง

ประกอบละครเวทีผู้ชนะสิบทิศ (ศาลาเฉลิมไทย) “น้าไหล” (ไสล  

ไกรเลิศ) ผู้แต่งเกือบจะต้องพาชรินทร์ผู้ร้องไปเข้าซังเตจากการจะ

ฟ้องตำารวจ (สำานักพระราชวัง) ว่าขโมยลิขสิทธิ์ เจ้าของตัวจริง 

“ยาขอบ” เป็นผู้ร้องทุกข์ว่าช่วยกันขโมย เรื่องนี้ทั้งครูและลูกศิษย์

ต้องช่วยกันพิสูจน์ทราบว่าไม่ไดข้โมย เพียงแต่ชอบเนื้อหาก็เลย

เอามาแต่งประกอบละคร จึงสามารถทำาการขอโทษและขอเอามา

ทำาเพลงได้ หลังจากยาขอบบอกว่า “เออ...มันเพราะดีว่ะ เอาไปเลย

ยกให้ ชรินทร์มันร้องเพราะจริงๆ อย่าลืมเพลงขึ้นเวทีเมื่อไหร่เอา

บัตรมาให้ ๒  ใบจะไปฟัง.....”

ต้องเรียนกับทั้ง ๒ ท่าน บ.ก.ว่าขอบคุณอย่างสูงที่ให้พื้นที่

สมาชิกคุยกันเรื่องบันเทิงบ้าง. 

กำานัน ถึก

 

ขอบพระคุณอย่�งสูงครับ สำ�หรับเกร็ดคว�มรู้ท่ีห�ท่ีไหนไม่ได้ 

นอกจ�กคอลัมน์ถูกทุกข้อ หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์แห่งเดียวเท่�นั้น 

ด้วยคว�มที่ผมเป็นคนรุ่นหลัง ฉะนั้นข้อมูลที่ท่�นกำ�นัน ถึกบรรจง

เขียนม� ถือเป็นข้อมูลใหม่สำ�หรับผมแทบทั้งสิ้น  

พูดถึงศิลปินระดับตำ�น�นแบบนี้ก็เหมือนพูดถึงอดีต พูดถึง                                                                                 

คุณสุเทพ  วงศ์กำ�แหง, คุณนริศ  อ�รีย์ และคุณชรินทร์  นันทน�คร 

ทำ�ให้นึกถึงสังคม ผู้คน คว�มเป็นอยู่ ในช่วงเวล�ที่ทั้ง ๓ ท่�นผลิต 

ผลง�นออกม�ให้ส�ธ�รณชนได้ติดต�ม  

ก�รโหยห�อดีตอ�จเป็นสิ่งบ่งบอกว่� คว�มเป็นวัยรุ่นได้ลด

น้อยถอยลงไปทุกทีแล้ว ฮ่�ๆๆๆ.

เรียน คุณอัตถ์ ที่นับถือ

 * สักวาเสียงอีสานเชียร์ลุงตู่   

จู้ฮุกกรูคุณโทนี่จะว่าหยัง

สองคุณหญิงหนึ่งคุณหมอรวมพลัง 

จะหยุดยั้งไหวไหมให้กังวล

เลือกตั้งใหญ่ครั้งใหม่ก็ใกล้แล้ว  

ยังบ้องแบ๊วจะทำาหยังยังสับสน

คงต้องรอทอทหารทั้งสามคน   

จรดลแยกจากกันมั่นแล้วเอยฯ

     ป.ปฏัก

ฮาร์นาซ สันธู
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งปฏิเสธไมได้ว่าการแพร่ระบาดโควิด-19 ได้ทำาให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการ

ปรับตัวของภาคธุรกิจเพื่อเอาตัวรอด การช็อป

ปิ้งผ่านช่องทางออนไลน์ วิธีการรับประทานอาหารใน

ร้านอาหารที่ดูแปลกตาไปจากอดีต รวมถึงผลกระทบ

ทางเศรษฐกิจที่หลายประเทศต้องเผชิญปัญหามาอย่าง

ยาวนาน และคงต้องใช้เวลาอีกพักใหญ่กว่าจะกลับมา

เติบโตได้เหมือนช่วงก่อนการแพร่ระบาด

สำ�หรับในช่วงที่ผ�่นม� มีง�นวิจัยจ�กทีมผู้เชี่ยว 

ช�ญด้�นอ�ห�รและเครื่องดื่มของ Mintel ที่ได้ทำ�ก�ร

วิเคร�ะห์และค�ดก�รณ์คว�มเปลี่ยนแปลงในส่วนของ

พฤติกรรม รวมถึงทัศนคติของผู้บริโภคที่เกิดจ�กก�ร

ระบ�ดของโควิด-19 ว่� แนวโน้มเหล�่นี้จะส่งผลกระทบ

ต่อภ�คส่วนต่�งๆ และโอก�สสำ�หรับแบรนด์ในอน�คต

อย่�งไร โดยจะเป็นภ�พรวมผลิตภัณฑ์อ�ห�รและเครื่อง

ดื่มในภูมิภ�คเอเชียแปซิฟิกปี 2564 รวบรวมผลวิจัยท�ง 

ก�รตล�ด ข้อมูลเชิงลึกด�้นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และแนว

โน้มพฤติกรรมผู้บริโภคม�เล่�สู่กันฟัง

Jolene Ng นักวิเคร�ะห์อ�วุโสด้�นอ�ห�รและ

เครื่องดื่มทั่วโลกของ Mintel กล�่วว่�   ในร�ยง�นภ�พรวม

แนวโน้มผลิตภัณฑ์อ�ห�รและเครื่องดื่มในภูมิภ�คเอเชีย

แปซิฟิกนี้ ข้อมูลเชิงลึกของ Mintel มีส่วนในก�รกำ�หนด

คว�มเป็นไปในตล�ดอ�ห�รและเครื่องดื่ม และมั่นใจว�่

ข้อมูลเหล่�นั้นจะช่วยขับเคลื่อนอุตส�หกรรมให้ก้�วสู่

คว�มเป็นหนึ่งที่ไม่มีใครส�ม�รถเทียบได้

ม�ดูกันว่�เนื้อห�สำ�คัญจ�กภ�พรวมแนวโน้มผลิต 

ภัณฑ์อ�ห�รและเครื่องดื่มในภูมิภ�คเอเชียแปซิฟิกดัง

กล่�วจะมีอะไรกันบ�้ง โดยประก�รแรกจะเห็นได้ว�่คว�ม

สนใจต่อระบบย่อยอ�ห�รที่ดีเพิ่มสูงขึ้น แม้ภ�พลักษณ์ของ

ผลิตภัณฑ์จ�กนมจะอุดมไปด้วยส�รอ�ห�รม�กม�ยก็ต�ม 

แต่ผู้บริโภคในภูมิภ�ค APAC ยังคงมองห�ผลิตภัณฑ์ที่ย่อย

ง่�ย เพื่อตอบปัญห�และคว�มต้องก�รด้�นสุขภ�พ

ทั้งนี้ข้อมูลจ�ก Mintel แสดงให้เห็นว่� ผู้บริโภค 25% 

ในประเทศอินเดียได้รับคำ�แนะนำ�และถูกสนับสนุนให้หัน

ม�ดื่มนมที่ปร�ศจ�กแล็กโทสม�กขึ้น ขณะที่ผู้บริโภค 85% 

ในประเทศไทยอ้�งว่�ตนเองสนใจนมที่ดื่มแล้วย่อยง่�ย 

เช่น นมที่ปร�ศจ�กแล็กโทส โดยปัจจุบันแบรนด์ส�ม�รถ

หยิบยกประโยชน์ของนมที่ปร�ศจ�กแล็กโทส เช่น คว�ม

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภ�พและเป็นมิตรกับก�รย่อยม�

เป็นจุดข�ย เพื่อช่วยโปรโมตให้สินค้�ในหมวดหมู่นี้เติบโต

อย่�งแข็งแกร่ง

นอกจ�กนี้ยังมีกระแส Fast Fashion ของอ�ห�ร

และเครื่องดื่มในประเทศจีน เพร�ะคงปฏิเสธไม่ได้ว่�ร�้น

ค้�ออนไลน์และก�รสื่อส�รในยุคดิจิทัลช่วยขับเคลื่อน

นวัตกรรมอ�ห�รและเครื่องดื่มสู่กระแส Fast fashion ซึ่ง

แฟชั่นกล�ยเป็นหนึ่งในเครื่องมืออันดับต้นๆ ของก�รสร�้ง

ภ�พลักษณ์ให้ โดดเด่นเพื่อนำ�ไปสู่คว�มสำ�เร็จของแบรนด์

อ�ห�รและเครื่องดื่มท่�มกล�งก�รแข่งขันบนโลกออนไลน์

ที่ร้อนแรง โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในตล�ด ร�้นออนไลน์ใน

ประเทศจีน ข้อมูลของ Mintel พบว�่ 62% ของผู้บริโภค

ช�วจีนมักมองห�รสช�ติ อ�ห�รแปลกใหม่ เพื่อลองชิม

เป็นประสบก�รณ์

ในโลกแห่งก�รค้�ปลีกและสังคมออนไลน์ยุคดิจิทัล 

เป้�หม�ยหลักของแบรนด์ต�่งๆ คือ ก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์

ให้สอดคล้องเทรนด์ล�่สุดอยู่เสมอ ซึ่งประกอบด้วยหล�ย

ปัจจัย เช่น คว�มสวยง�ม คว�มแปลกใหม่ หรือคว�มรู้สึก

อย�กได้ ในผู้บริโภคที่จะกล�ยม�เป็นส่วนสำ�คัญในก�ร 

กระตุ้นยอดข�ยและภ�พลักษณ์ของแบรนด์

ขณะเดียวกันยังมีเรื่องราวของเหล่าผู้บริโภค ที่

เมื่อรู้สึกเครียดจะหันมาทานอะไรก็ตามที่อร่อยและดีต่อ

ใจเพื่อผ่อนคลายความเครียด อีกทั้งเรื่องของคุณค่าที่

ผลิตภัณฑ์สามารถมอบให้กับผู้บริโภคที่จะมีความสำาคัญ

มากกว่าเรื่องราคาในช่วงการแพร่ระบาดของโรค ซึ่ง

ผู้บริโภคจะแสวงหาคุณค่าผ่านการเลือกอาหารที่มอบ

รสชาติ คุณภาพ และประโยชน์ในเรื่องของสุขภาพที่ตอบ

โจทย์ต่อความต้องการเฉพาะของแต่ละคนอีกด้วย.

สรุปเทรนด์อาหารและเครื่องดื่ม

เศรษฐกิจ

ค

วงนี้ ใครผ่านไปแถวตึกองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่

พิเศษเพื่อก�รท่องเที่ยวอย่�งยั่งยืน (องค์ก�รมห�ชน) 

หรือ อพท. ย�่นพระร�ม 6 ถ้�ได้พบได้เจอ ผอ.อทพ. 

นาวาอากาศเอกอธิคุณ คงมี อ�รมณ์ดีเดินไปยิ้มไปก็อย่�แปลก

ใจ หลังจ�กปลุกปล้ำ�กันเพื่อผลักดันให้ชุมชนบ่อสวก อำ�เภอ

เมือง จังหวัดน่�น เป็นชุมชน

ต้นแบบด้�นก�รท่องเที่ยวแบบ

ยั่งยืนกันม�น�น ล่�สุดก็ต้อง

ร่ วมยินดีด้ วยที่ ได้ รั บร�งวัล 

Upgrade Programme ภ�ย

ใต้ก�รประกวดร�งวัลหมู่บ้�น

ท่องเที่ยวยอดเยี่ยมประจำ�ปี 

ค.ศ.2021 จ�กองค์กรก�รท่อง

เที่ยวโลกแห่งสหประช�ติ หรือ 

UNWTO ได้รับร�งวัลอย่�งนี้

แล้วจะไม่ให้เป็นปลื้มได้อย่�งไร

ใช่ไหมท่�น ผอ. 

ช่

อารมณ์ดี

นาวาอากาศเอกอธิคุณ

คงมี

KTBเท300ล.ปั้นอัจฉริยะดิจิทัล

จัดกิจกรรม • มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย โดย มร.ฮิโระอ�กิ คอนโด้ รองประธ�นกรรมก�ร และน�ย

กริช ทองน�ค กรรมก�ร จัดกิจกรรม “ห้องเรียนวิทย�ศ�สตร์” ปีที่ 6 ภ�ยใต้หัวข้อ “ก�รถ่�ยเทคว�มร้อน” 

ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 5 โรงเรียนบ�้นช่อผก� อำ�เภอชำ�นิ จังหวัดบุรีรัมย์ จำ�นวน 36 คน เพื่อ

ถ่�ยทอดคว�มรู้ด�้นวิทย�ศ�สตร์สำ�หรับเย�วชน ผ่�นกิจกรรมสร้�งสรรค์ในรูปแบบออนไลน์  ณ บริษัท มิต

ซูบิชิ อิเล็คทริค เอเชีย (ประเทศไทย) จำ�กัด.

มีข่าวดีให้แฟนคลับได้ชื่นใจอีกแล้ว เมื่อสำานักงานคณะ

กรรมก�รอ�ห�รและย� (อย.) ได้อนุมัติใบอนุญ�ตให้ “จี.เค.  

สม�ร์ท ฟ�ร์มม่ิง” ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง 

(GUNKUL) ผลิต ปลูกกัญชงเพื่อประโยชน์ในเชิงพ�ณิชย์หรือ

อุตส�หกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยรูปแบบก�รปลูกเป็นระบบ

โรงเรือน ง�นนี้ “สมบูรณ์ เอื้ออัชฌ�สัย” ส่งสัญญ�ณม�อีกว่� 

ต่อจ�กนี้ยังมีใบอนุญ�ตอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ลุ้นอีกเพียบจ�้ ...•

ม�ที่ เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ต่อยอดแคมเปญ “Major 

Care-Share-Change” ส่งเครื่องบำ�บัดอ�ก�ศขน�ดใหญ่ “The 

Cloud Major’s Air Purifier” ม�พร้อมม�สคอต “The Cloud” 

ผลง�นก�รออกแบบโดยศิลปินดัง “โลเล-ทวีศักดิ์ ศรีทองดี” ติด

ตั้ง ณ พื้นที่ก่อสร้�ง 2 โครงก�รใหม่ เมทริส ดิสทริค ล�ดพร้�ว 

และมอลตัน เกทส์-กรุงเทพกรีฑ� เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในก�ร

ช่วยบรรเท�ปัญห� PM 2.5 คืนอ�ก�ศบริสุทธิ์ครอบคลุมพื้นที่

กว่� 5 ไร่รอบโครงก�ร มอบคุณภ�พชีวิตที่ดีให้เป็นของขวัญส่ง

ท้�ยปีแก่ชุมชนและช�วกรุงเทพฯ ...•

ปรบมือรัวๆ ร่วมยินดีกับ ตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส ประธ�น

กรรมก�รบริห�ร นิว เอ็นเนอร์จี พลัส โซลูชั่นส์ หรือ NEPS ผู้

ให้บริก�รด้�นบริก�รพลังง�นแสงอ�ทิตย์ด้วยเทคโนโลยีที่ทัน

สมัยและได้ม�ตรฐ�นระดับส�กล ซึ่งได้รับก�รยกย่องให้เป็น 

จี้จัดแอร์ โชว์ฟื้นอุตฯการบิน
THAIจับมือเอเยนต์ข�ยตั๋วหวังเพิ่มร�ยได้

ปทุมวัน • “คมนาคม” มั่นใจอุตสาหกรรมการบินปี 65 ฟื้นตัว “ไอ

อาต้า” ชี้อีก 10 ปี ไทยจะมีผู้ โดยสารสูงอันดับ 9 ของโลก เล็งจัด

แอร์ โชว์ สร้างความเชื่อมั่นด้านการบิน ทอท.คาดผู้ โดยสารปีหน้า

พุ่ง 62 ล้านคน ด้านบินไทย จับมือเอเยนต์ขายตั๋วเดินหน้าปั้นรายได้

น�ยศักดิ์สย�ม ชิดชอบ 

รมว.คมน�คม เปิดเผยภ�ยใน

ง�นสัมมน�อุตส�หกรรมก�รบิน

ของไทย ประจำ�ปี 2564 เร่ง

ขับเคลื่อนประเทศไทยก้�วสู่ก�ร

บินบริบทใหม่ที่แข็งแกร่งและ

เติบโตอย�่งยั่งยืน ว่� ไทยเป็น

ประเทศที่มีศักยภ�พด�้นก�รบิน 

มีจุดยุทธศ�สตร์ที่เป็นศูนย์กล�ง

ของอ�เซียน โดยอุตส�หกรรม

ก�รบินมีส่ วนสำ �คัญม�กต่อ

ก�รพัฒน�ระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศ เนื่องจ�กเป็นกลไก

สนับสนุนอุตส�หกรรมก�รท่อง

เที่ยวที่ถือเป็นร�ยได้หลักของ

ประเทศ ทั้งยังก่อให้เกิดร�ยได้                                          

จ�กก�รบริโภค ก�รจ้�งง�น 

ก�รค�้ และก�รลงทุน 

อย่�งไรก็ต�ม ปัจจุบัน

ประเทศไทยมีท่�อ�ก�ศย�น 

39 แห่ง ในปี 2562 ก่อนเกิด

โควิด-19 มีเส้นท�งบิน 449 

เส้นท�ง อัตร�ก�รเติบโตเฉล่ีย                                    

ของผู้ โดยส�รสูงขึ้นทุกปี ประ 

ม�ณ 9.4% ปริม�ณเที่ยวบิน                                   

สูงขึ้น 7.6% ปี 62 มีผู้ โดยส�ร 

165 ล้�นคน เที่ยวบินกว่� 1 

ล้�นเที่ยวบิน โดยในปี 2574 

สม�คมขนส่งท�งอ�ก�ศระหว่�ง

ประเทศ (ไออ�ต้�) ค�ดก�รณ์

ว่�ประเทศไทยจะมีจำ�นวนผู้

โดยส�รที่เดินท�งเข้�ม�สูงเป็น

ลำ�ดับที่ 9 ของโลก ประม�ณ 

214 ล้�นคน ทั้งนี้มั่นใจว่�สิ้น

ปี 2564 ผู้ โดยส�รจะเพิ่มสูง

ขึ้นจ�กนโยบ�ยก�รเปิดประเทศ

ของรัฐบ�ล ส่วนในปี 65 ค�ด

ก�รณ์ว่�จะมีผู้ โดยส�รม�ใช้

บริก�รสน�มบินของ ทอท.ประ 

ม�ณ 62 ล้�นคน 

“ในปี 2565-2566 จะ

จัดประชุมระดับน�น�ช�ติใน

ลักษณะ “Air Show” เหมือนท่ี

ประเทศสิงคโปร์ เพื่อให้บุคล�กร

ด้�นก�รบินในระดับน�น�ช�ติ

เข้�ม�รับทร�บข้อมูล คว�ม

พร้อมในด้�นอุตส�หกรรมก�ร

บินของไทย เพื่อให้เกิดคว�ม

เชื่อมั่น และตอบโจทย์น�ยก

รัฐมนตรีที่อย�กเห็นไทยเป็นฮับ

ก�รบินของอ�เซียน” น�ยศักดิ์

สย�มกล่�ว

ด้�นน�ยนนท์ กลินทะ 

ประธ�นเจ้�หน้�ท่ีส�ยก�รพ�ณิชย์                                                         

บริษัท ก�รบินไทย จำ�กัด (มห�ชน) 

กล�่วว�่ บริษัทได้จัดก�รประชุม 

“THAI Networking: Discover 

Brand New Sky” โดยเชิญ

ตัวแทนจำ�หน่�ยบัตรโดยส�รที่มี

บทบ�ทสำ�คัญทั้งในประเทศและ

จ�กทวีปยุโรป เข้�ร่วมประชุม 

และผู้แทนจ�กองค์กรที่มีบทบ�ท

สำ�คัญในธุรกิจก�รท่องเที่ยวของ

ประเทศ โดยก�รบินไทยในฐ�นะ

ส�ยก�รบินแห่งช�ติ

“พร้ อม เดินหน้ �สร้ � ง

คว�มเชื่อมั่นกับตัวแทนจำ�หน่�ย

บัตรโดยส�รและพันธมิตร โดย

เฉพ�ะอย่�งยิ่ง ตล�ดยุโรป ซึ่ง

เป็นตล�ดสำ�คัญของก�รบินไทย 

ก�รเชิญตัวแทนจำ�หน่�ยและ                                     

สื่อมวลชนจ�กยุโรปช่วยประช�                                         

สัมพันธ์คว�มพร้อมของประเทศ 

ไทยในก�รต้อนรับนักท่องเที่ยว 

อันเป็นก�รสนับสนุนนโยบ�ย

ก�รเปิดประเทศของรัฐบ�ล 

และได้ ใช้ โอก�สนี้เน้นย้ำ�คว�ม

พร้อมของก�รบินไทยในด้�น

กลยุทธ์ก�รข�ย ก�รตล�ด และ

ร�ยได้” น�ยนนท์กล�่ว.

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ

ไทยโพสต์ • กรุงไทยสย�ยปีก

ขย�ยธุรกิจ ส่ง “อินฟินิธัส” ผนึก 

“เอคเซนเชอร์ โซลูชั่น” ตั้งบริษัท

ร่วมทุน Arise by Infinitas สร้�ง

อัจฉริยะส�ยพันธุ์ดิจิทัล รองรับ

แผนขย�ยธุรกิจ ตั้งเป้�สร้�งมูลค่�

กิจก�ร 2 หมื่นล้�นบ�ทใน 5 ปี

น�ยผยง ศรีวณิช กรรมก�ร

ผู้จัดก�รใหญ่ธน�ค�รกรุงไทย 

จำ�กัด (มห�ชน) หรือ KTB กล่�ว

ว่� ธน�ค�รเดินหน้�ขย�ยธุรกิจรูป

แบบใหม่ ภ�ยใต้บริษัท อินฟินิธัส 

บ�ย กรุงไทย จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัท

ในกลุ่มธุรกิจก�รเงินของธน�ค�ร

ที่ เปรียบเสมือนเรือเร็วในก�ร

บุกเบิกธุรกิจใหม่ด้�นดิจิทัล ล่�สุด 

อินฟินิธัส จับมือเป็นพันธมิตร

กับบริษัท เอคเซนเชอร์ โซลูชั่น 

จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้น

นำ�ระดับโลก จัดตั้งบริษัทร่วมทุน 

ชื่อ “Arise by Infinitas” ในสัดส่วน 

51%:49% ด้วยทุนจดทะเบียน 

300 ล�้นบ�ท เพื่อเป็นศูนย์กล�ง

พัฒน�บุคล�กรด้�นเทคโนโลยีที่

มีคว�มเชี่ยวช�ญในส�ข�ต่�งๆ 

รองรับก�รขย�ยธุรกิจของธน�ค�ร 

อินฟินิธัส และพันธมิตรทั้งในและ

ต่�งประเทศ โดยก�รร่วมทุนของ

แอคเซนเชอร์กับกลุ่มสถ�บันก�ร

เงินเป็นครั้งแรกในเอเชีย

โดย Arise by Infinitas นั้น

ตั้งเป้�หม�ยดำ�เนินธุรกิจด้วยแนว

ท�งฟินเทค เพื่อให้ส�ม�รถขับ

เคลื่อนองค์กรรองรับก�รเปลี่ยน                                                  

แปลงในด�้นต�่งๆ ได้อย�่งรวดเร็ว                                                          

ทั้งในด้�นนวัตกรรมท�งก�รเงิน

และก�รพัฒน�บุคล�กร โดยมุ่ง                                                 

เน้นก�รพัฒน�โครงก�รและโซลูช่ัน

ใหม่ๆ ที่จะเร่งให้กรุงไทยส�ม�รถ

ปรับกระบวนก�รปฏิบัติง�นต่�งๆ 

ให้เป็นดิจิทัล และปรับไปสู่ Cloud-

centric Model ได้เร็วขึ้น ซึ่ง Arise 

by Infinitas ตั้งเป�้พัฒน�บุคล�กร

ด้�นเทคโนโลยีที่มีม�ตรฐ�น มี

ประสบก�รณ์ทำ�ง�นระดับโลก 

และดึงกลุ่ม Technology Talents 

จ�กต่�งประเทศม�ร่วมง�น พร้อม

มีแผนจัดตั้ง Virtual Office ในอีก

หล�ยประเทศ โดยค�ดว่�ภ�ยใน 

5 ปีจะมีมูลค่�กิจก�รสูงถึง 2 หมื่น

ล้�นบ�ท

“ทิศท�งของ Arise by Infi-

nitas จะมุ่งไปที่ Agility ก�รสร�้ง

คว�มคล่องตัวในองค์กรเพื่อรองรับ

ธุรกิจและก�รเปลี่ยนแปลงต่�งๆ 

ของโลก Reliablity ก�รสร�้งคว�ม

น่�เชื่อถือเพื่อเปิดโอก�สให้สังคม

ไทย Innovation ก�รสร�้งคว�มคิด

สร้�งสรรค์เพื่อต่อยอดนวัตกรรม

ที่ตอบโจทย์ก�รใช้ชีวิตของลูกค้� 

Stability ก�รสร้�งผลง�นท่ีมีเสถียร 

ภ�พ และ Equality ก�รสร�้งคว�ม

เท่�เทียม” น�ยผยงกล�่ว.

รุ่งนภา สารพิน

การระบาดของโรคโควิด-19 มองในต่างประเทศแม้จะ

มีจำ�นวนผู้ติดเชื้อค่อนข�้งม�ก แต่จำ�นวนผู้เสียชีวิตกลับลดลง 

ซึ่งก็เป็นผลม�จ�กก�รฉีดวัคซีนได้ม�กทำ�ให้แม้จะมีก�รกล�ย

พันธุ์ของโรคก็ยังทำ�ให้ผู้เสียชีวิตน้อยลง ทำ�ให้มองว�่ต่อไปโรค

นี้ก็จะกล�ยเป็นโรคประจำ�ท้องถิ่น คือ ไม่น�่กลัวเหมือนที่ผ่�น

ม� และนับวันก็จะยิ่งมีก�รฉีดวัคซีนม�กขึ้น ก�รระบ�ดของ

โรคก็จะลดลง เมื่อม�ดูในประเทศจะพบว่�จำ�นวนผู้ติดเชื้อลด

ลงอย�่งมีนัยสำ�คัญ แม้ว่�ที่ผ่�นม�จะดูเหมือนยังไม่น่�มั่นใจได้

ว่�จะมีจำ�นวนผู้ติดเชื้อลดน้อยลงได้เนื่องจ�กยังมีก�รฉีดวัคซีน

กันน้อย แต่ม�ปัจจุบันจำ�นวนคนที่ฉีดวัคซีนเข็มแรกเกิน 70% 

ไปแล้ว ส่วนเข็มที่ 2 ก็กำ�ลังไต่ขึ้นม�สู่ระดับใกล้เคียง 70% ได้

เช่นกัน ทำ�ให้มั่นใจได้ม�กว่�จะทำ�ให้ โรคแพร่ระบ�ดได้น้อย

ลง ดังนั้นแม้จะมีก�รกล�ยพันธุ์ของโรคก็ต�มแต่เมื่อพบว่�เชื้อ

กล�ยพันธุ์ ไม่ได้รุนแรงน่�กลัวเหมือนกับเชื้อที่ผ่�นม� ก็ไม่น่�

วิตกกังวล เพร�ะอย่�งไร

เสียวัคซีนที่ ใช้ ในปัจจุบันก็

ส�ม�รถป้องกันก�รติดเชื้อ

และลดก�รเสียชีวิตของผู้

ป่วยได้ดี จึงทำ�ให้รัฐบ�ลจะ

ไม่มีก�รใช้ม�ตรก�รล็อก

ด�วน์อีกต่อไป มีแต่จะเร่ง

ก�รเปิดประเทศและปลดล็อก

ต่�งๆ ม�กขึ้น ทำ�ให้มั่นใจได้

ม�กว่�ธุรกิจและเศรษฐกิจ

ไทยจะกลับม�เติบโตสูงได้

ดี ยิ่งก�รส่งออกยังขย�ยตัว

ได้สูงและดีอย่�งต่อเนื่องจะ                            

ทำ�ให้เศรษฐกิจไทยกลับม�                           

เติบโตได้ม�ก ก�รเปิดประ 

เทศกำ�ลังจะทำ�ให้ธุรกิจท่อง

เที่ยวกลับม�เติบโตได้ต่อไป แม้ระยะแรกจะเป็นก�รท่องเที่ยวภ�ย 

ในประเทศก็ต�ม พบว�่มีผลให้ธุรกิจต�่งๆ ที่หยุดดำ�เนินก�รไป

ทยอยกลับม�ดำ�เนินก�รกัน ย่อมจะเกิดผลดีกับธุรกิจธน�ค�รและ

ธุรกิจเกี่ยวเนื่องไปด้วย ในขณะที่ด้�นธุรกิจพลังง�นก็ยังคงได้รับผล

บวกจ�กก�รที่ร�ค�น้ำ�มันกลับม�ปรับตัวสูงขึ้นอีก ปัจจัยบวกเหล�่

นี้ทำ�ให้นักลงทุนต่�งช�ติต้องกลับม�คิดพิจ�รณ�ใหม่ว่�ควรจะกลับ

เข้�ม�ลงทุนหรือไม่ ซึ่งแน่นอนว�่คำ�ตอบคือ ต้องรีบกลับม�ลงทุน 

ทำ�ให้ตล�ดยังมีสัญญ�ณที่ดี จึงยังเลือกลงทุนได้ดี

ส่วนกลุ่มหุ้นท่ีน่�มอง ในกลุ่มพลังง�นยังคงน่�มองท่ี DEMCO, 

LANNA และ MDX กลุ่มอสังห�ริมทรัพย์ เศรษฐกิจฟื้น ธุรกิจ

เติบโตสูง จึงน่�มองที่ PIN, RICHY และ SPALI กลุ่มอ�ห�ร 

ธุรกิจที่มีแต่โตกับโต จึงน�่มองที่ ASIAN, NRF และ SUN กลุ่ม

พ�ณิชย์ยังคงจะได้รับผลบวกจ�กม�ตรก�รกระตุ้นจ�กภ�ครัฐ

ม�ก จึงน่�มองที่ COM7, MEGA และ RS หุ้นร�ยตัวที่น�่มอง

มี SCB, JAMART และ CHAYO เป็นต้น

เมื่อโรคระบ�ดลด นักลงทุนจะมีคว�มเชื่อมั่นม�กขึ้น 

ทำ�ให้ตล�ดจะมีคว�มคึกคักสูงขึ้น จึงควรเลือกลงทุนก่อนที่ร�ค�

หุ้นจะไปไกล.

โควิดลด เชื่อมั่นเพิ่ม

71,439.73

13/12/64

1,625.83
+7.60

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 3,439.60 4,312.53 -872.93
 6,161.50 5,959.42 202.09
 33,131.89 31,857.25 1,274.63
 28,706.74 29,310.53 -603.79

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 32.95 33.67
ยูโร 37.03 38.02
ปอนดสเตอรลิง 43.31 44.50
เยน (100 เยน) 28.80 29.66
หยวนจีน 4.93 5.33
ที่มา : ธนาคารกสิกรไทย

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 28,200 28,300
ทองรูปพรรณ 27,697 28,800
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

“บุคคลตัวอย�่งภ�คธุรกิจแห่งปี 2021 ภ�คธุรกิจพลังง�นและ

ส�ธ�รณูปโภค” ในง�นประก�ศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภ�พแห่ง

ปี 2021” ที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิสภ�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย (มสวท.) ...•

ขยับม�ที่ บมจ.โปรเอ็น คอร์ป หรือ PROEN จัดกิจกรรม 

CSR ในโครงก�รส่งมอบโซล�ร์เซลล์ และอุปกรณ์เรียนรู้สู่น้อง 

ให้แก่โรงเรียนบ�้นสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน บริษัทเห็นคว�ม

สำ�คัญในก�รสร้�งอน�คตของเย�วชน จึงได้นำ�แสงสว่�งไป

เพิ่มโอก�สด้�นก�รเรียนรู้ ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ห่�งไกลและ

ข�ดแคลนไฟฟ�้ เพื่อให้มีไฟฟ้�ใช้ในก�รเรียนก�รสอนตลอดทั้ง

วัน และพัฒน�คุณภ�พชีวิตเด็กๆ ให้ดียิ่งขึ้น ...•

ปิดท�้ยด้วย เหล็กสยามยามาโตะ หรือ SYS จัดโปรโม

ชั่นแรงส่งท้�ยปี มอบสิทธิพิเศษสุดคุ้มให้ผู้รับเหม� เพียงซื้อ

เหล็กพร้อมทำ�สีรองพื้นกันสนิม “SYS PRIMERBOND” ครบ 3 

ตันขึ้นไป รับสิทธิ์ 2 ต่อทันที ต่อที่ 1 รับฟรี! กล่องเครื่องมือคู่ใจ

ช่�งเชื่อม มูลค่� 2,000 บ�ท จำ�นวน 1 กล่อง ต่อที่ 2 ส่งฟรี! ใน

เขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล สอบถ�มร�ยละเอียดเพิ่มเติม

ได้ที่ https://bit.ly/2YeDTy4 ...•

‘พ�ณิชย์’ยกระดับร้�นอ�ห�รไทย
ไทยโพสต์ • น�ยสินิตย์ เลิศ

ไกร รัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระ                                            

ทรวงพ�ณิชย์ เปิดเผยว�่ กระ 

ทรวงพ�ณิชย์ โดยกรมพัฒน�

ธุรกิจก�รค�้ ได้ช่วยเหลือใน

ก�รฟื้นฟูกิจก�รและกระตุ้น

ยอดข�ยให้กับผู้ประกอบก�ร

ร้�นอ�ห�ร โดยเฉพ�ะร้�น

อ�ห�รไทยที่ได้รับเครื่องหม�ย 

Thai SELECT จัดทำ�แคมเปญ 

“อ�ห�รไทยต้อง Thai SELECT” 

ทำ�บทคว�มและคลิปวิดีโอ เพื่อ

ประช�สัมพันธ์ร้�นอ�ห�ร Thai 

SELECT ผ�่นแพลตฟอร์มสั่ง

อ�ห�รออนไลน์ พร้อมมอบ

โปรโมชั่นต�่งๆ อีกด้วย

สำ�หรับในปี 2564 มี                                     

ร้ �นอ�ห�รที่ ได้ รับตร�สัญ 

ลักษณ์ Thai SELECT ทั้งสิ้น 

13 ร�้น แบ่งเป็นประเภทตร�

สัญลักษณ์ซิกเนเจอร์ 1 ร�้น, 

คล�สสิก 10 ร้�น และยูนิกอีก 

2 ร�้น จ�กจำ�นวนร้�นที่สมัคร

เข�้ม�กว่� 200 ร�้น ซึ่งทั้ง 

13 ร�ยจะได้รับสิทธิประโยชน์

ด้�นก�รส่งเสริมก�รตล�ดดัง

กล่�ว

ส่วนในปี 2565 มีแผนที่

จะส่งเสริมและสนับสนุนให้

ร้�นอ�ห�ร Thai SELECT มี

เมนูอ�ห�รต�้นโรค เพื่อตอบ

โจทย์ คว�มต้ องก�รของผู้

บริโภคให้ม�กขึ้น โดยก�รใช้

สมุนไพรเป็นวัตถุดิบในก�ร

ปรุงอ�ห�ร เพร�ะในปัจจุบัน

ที่ยังมีโควิด-19 ทำ�ให้ผู้บริโภค

หันม�บริโภคอ�ห�รที่มีสมุน 

ไพรป้องกันโรค และเสริมสร้�ง

ภูมิคุ้มกันม�กขึ้น.
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7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

ธปท.ห่วงหนี้ครัวเรือนถ่วงศก.
แนะเร่งปรับโครงสร้าง

การันตีธุรกิจประกันปึ้ก

ซีพีเอฟเตรียมออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ

นายไพศาล จิระกิจเจริญ ประธานผู้บริหารฝ่ายการ

เงิน บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ซี

พีเอฟเตรียมออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนชุดใหม่

ทดแทนหุ้นกู้ฯ ชุดเดิม คาดเสนอขายต้นปี 2565 สำาหรับอัตรา

ผลตอบแทนและรายละเอียดการจองซื้อจะเปิดเผยให้ทราบใน

ภายหลัง อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมีเป้าหมายในการเดินหน้าสู่

การเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” อย่าง

แข็งแกร่งอีกด้วย

ตลท.ปรับเกณฑ์รับ DW อิงหุ้น ปตท.

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลัก 

ทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้

ปรับปรุงเกณฑ์ของใบสำาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) โดยเพิ่ม

หุ้นต่างประเทศให้สามารถเป็นสินทรัพย์อ้างอิงของ DW ได้ 

จากเดิมที่กำาหนดให้เป็นเฉพาะหุ้นและดัชนีหุ้นในประเทศ และ

ดัชนีหุ้นต่างประเทศเท่านั้น และยังปรับช่วงการเคลื่อนไหว

ของราคาเสนอซื้อขายสูงสุดและต่ำาสุดสำาหรับ DW ที่อ้างอิง

กับสินทรัพย์ต่างประเทศ ให้สามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นสูงสุด

หรือลดลงต่ำาสุดได้ไม่เกิน 20 เท่าจากราคาปิดของ DW วันก่อน

หน้า เพื่อให้มีความเหมาะสมมากขึ้น

‘ไทยลีฟไบโอเทคโนโลยี’ รุกธุรกิจกัญชง

นายยิ่งยศ จารุบุษปายน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 

ไทย ลีฟไบโอเทคโนโลยี จำากัด ผู้ดำาเนินธุรกิจด้านการผลิตและ

สกัดสาร CBD จากกัญชง เปิดเผยว่า ได้จับมือกับพันธมิตร

ทั้งในไทย สหรัฐอเมริกา แคนาดา และสิงคโปร์ อาทิ ออริจิ้น 

เฮลท์แคร์ ในเครือ บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ หรือ ORI เพื่อ

ดำาเนินธุรกิจนำาเข้าเมล็ดพันธุ์ปลูก สกัด และพัฒนาผลิตภัณฑ์

ที่มีสารสกัด CBD จากกัญชงแบบครบวงจรครอบคลุมธุรกิจ

ตั้งแต่ต้นน้ำาถึงปลายน้ำา พร้อมผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางทาง                                                                

การแพทย์ของภูมิภาคอาเซียน พร้อมทั้งเตรียมแผนต่อยอดผลิต 

ภัณฑ์อาหาร-เครื่องดื่ม-ยา คาดรับรู้รายได้จากยอดขาย 750 

ล้านบาทในปี 65  

พพ.ทุ่ม 430 ล้านหนุนอนุรักษ์พลังงาน

นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนา

พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า พพ. 

เดินหน้าขับเคลื่อนการอนุรักษ์พลังงาน โดยล่าสุดได้จัดสรรงบ

จำานวน 430 ล้านบาท ส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานใน

ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และขนส่ง เพื่อจูงใจให้ โรงงาน

อาคารวิสาหกิจชุมชนเกษตรกร เอสเอ็มอี กลุ่ม สตาร์ทอัป 

และภาคขนส่ง เพิ่มประสิทธิภาพใช้พลังงาน 20-30% ของ

เงินลงทุน มั่นใจเกิดเงินลงทุนหมุนเวียนรวม 2,300 ล้านบาท 

ผลประหยัด 764 ล้านบาท/ปี ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า 

1 แสนตันคาร์บอน/ปี เสริมแกร่งไทยก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำา

อย่างยั่งยืน.

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

(ธปท.) เปิดเผยผลการประชุมร่วม

กันระหว่างคณะกรรมการการ

นโยบายการเงิน (กนง.) และคณะ

กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน 

(กนส.) วันที่ 8 ธ.ค.2564 โดยที่

ประชุมเห็นว่าระบบการเงินไทย

โดยรวมยังมีเสถียรภาพ ธนาคาร

พาณิชย์มีเงินกองทุนเงินสำารอง

และสภาพคล่องอยู่ ในระดับสูง 

และสามารถทำาหน้าที่เป็นกลไก

สำ าคัญในการสนับสนุนความ

ต้องการของสินเชื่อเพื่อรองรับ

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะ

ข้างหน้า

ส่วนธุรกิจประกันภัยยังมี

ฐานะการเงินมั่นคง ผลกระทบ

จากโควิด-19 จำากัดอยู่เฉพาะบาง

บริษัทท่ีขายกรมธรรม์ประกันภัย                                            

โควิดแบบเจอ-จ่าย-จบ ซ่ึงมีมาตร                                                   

การดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้กระ 

ทบต่อเสถียรภาพระบบการเงิน

อย่างไรก็ตาม ภายใต้

ความไม่แน่นอนของโควิด-19 

สายพันธุ์ใหม่ และผลกระทบที่

อาจมีต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ 

ที่ประชุมเห็นว่ายังจำาเป็นต้อง

ผลักดันให้มาตรการเป็นไปตาม

เป้าประสงค์ พร้อมกับประเมิน

ความเพียงพอของมาตรการควบคู่

กับบริบทการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ 

โดยมีปัจจัยที่ต้องติดตาม ได้แก่ 

ความรุนแรงของสายพันธุ์ โอมิ           

ครอน ประสิทธิภาพของวัคซีน 

และมาตรการควบคุมการแพร่

ระบาด รวมถึงกรณีเลวร้ายที่ต้อง

กลับไปล็อกดาวน์ เป็นต้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็น                                                   

ควรเตรียมความพร้อมด้านมาตร                                                     

การและเครื่องมือในการรองรับ

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ ใน

ระยะปานกลาง หรือในช่วง 2-3                                                     

ปีข้างหน้า จำาเป็นต้องประสาน

นโยบายระหว่างหน่วยงานกำากับ                                                         

ดูแล โดยให้น้ำาหนักกับการดูแล                                                        

ความเสี่ยงสำาคัญที่มีนัยต่อเสถียร 

ภาพระบบการเงินไทย 2 ประเด็น 

ดังนี้ 1.หนี้ครัวเรือนระดับสูง อาจ

กระทบต่อคุณภาพสินเชื่อของ

สถาบันการเงิน และเป็นแรงกด 

ดันต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

ไทยในระยะถัดไป ควรเร่งผลัก

ดันมาตรการให้ความช่วยเหลือ

ลูกหนี้รายย่อยที่มีภาระหนี้สูง

อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการปรับ

โครงสร้างหนี้อย่างยั่งยืน เตรียม

ความพร้อมมาตรการชะลอการ                                                   

ก่อหนี้ใหม่ที่เป็นมาตรฐานเดียว 

กัน รวมถึงแก้ปัญหาหนี้ที่ทำาควบ 

คู่กับการฟื้นฟูรายได้และให้ความ

รู้ทางการเงิน

2.ความเสี่ยงที่ส่งผ่านระ 

หว่างภาคส่วนต่างๆ ในระบบการ

เงิน เช่น ความผันผวนในตลาด

ตราสารหนี้ภาคเอกชน ซึ่งส่งผล                                

มอบรางวัล • นางภรณี กองอมรภิญโญ ผู้อำานวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) เป็นตัวแทนมอบรางวัล Special Award ในงาน “Prime Minister’s 

Science Award 2021” ให้กับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย ปทุมธานี ด้วยโครงงาน “แผ่นหนังเทียมสำาหรับการผลิตกลองตุ๊กจากขยะขวดพลาสติก HDPE 

ร่วมกับฝุ่นขี้เลื่อยไม้ยางพารา” ช่วยลดต้นทุนในการผลิตหนังกลองตุ๊กซึ่งเป็นสินค้าในท้องถิ่น ลดมลพิษจาก

กระบวนการผลิตหนัง และเพิ่มคุณค่าของพลาสติกใช้แล้วตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน.

ไทยโพสต์ • ศุภาลัยเชื่อมั่น

กำาลังซื้อภาคตะวันออก รุกเปิด

คอนโดฯ ใหม่ จ.ระยอง “ศุภาลัย 

ซิตี้โฮม ระยอง” ด้านลลิลทุ่มงบ 

700 ล้านบาทลุยโครงการย่าน

รังสิต

นายบุญชัย ชัยอนันต์

บวร รองกรรมการผู้จัดการ สาย

งานโครงการภูมิภาค 2 บมจ.

ศุภาลัย หรือ SPALI เปิดเผย

ว่า ที่ผ่านมาจังหวัดชลบุรีและ

ระยองเป็น 2 จังหวัดที่บริษัท

ทำายอดขายได้มากที่สุด ถ้าไม่

นับกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก

อสังหาริมทรัพย์พื้นที่ โครงการ

พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคตะวันออก (EEC) เป็นตลาด

ที่มีกำาลังซื้อสูง มีแหล่งงานคือ

นิคมอุตสาหกรรมเป็นจำานวนมาก 

รวมถึงยังมีรายได้จากการท่อง

เที่ยวหลังสถานการณ์ล็อกดาวน์

ในประเทศคลี่คลายลง ขณะเดียว                                           

กันกลุ่มเป้าหมายของศุภาลัย

ในพื้นที่ EEC จ.ระยอง คือคน

ทำางานในนิคมฯ ถัดมาคือผู้ประ 

กอบอาชีพเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

ทั้งนี้ ล่าสุดจึงเดินหน้า

เปิดตัวคอนโดมิเนียมใหม่ล่าสุด 

“ศุภาลัย ซิตี้โฮม ระยอง” มูลค่า

โครงการ 290 ล้านบาท บนทำาเล

ที่ดีที่สุดใกล้ถนนสุขุมวิท เชื่อม

ทุกทำาเลของเมืองอุตสาหกรรม 

EEC จ.ระยอง เพื่อตอบโจทย์

ตลาดและความต้องการของผู้

บริโภค  

ด้านนายชูรัชฏ์ ชาครกุล 

กรรมการผู้จัดการ บมจ.ลลิล 

พร็อพเพอร์ตี้ หรือ LALIN เปิด

เผยว่า บริษัทได้ใช้เงินลงทุน 700 

ล้านบาทเพื่อพัฒนาโครงการ 

Lio BLISS รังสิต-คลองหลวง 2 

เป็นทาวน์ โฮมคุณภาพอีกหนึ่ง

โครงการ ที่ถูกออกแบบมาได้

สอดรับกับไลฟ์สไตล์สังคมเมือง

ปัจจุบันและกลุ่มเป้าหมายได้เป็น

อย่างดี.

• สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ รับศพ ท่านผู้หญิงอิศรา                                 

บุรณศิริ กรรมการผู้จัดการมูลนิธิสาย

ใจไทยฯ อยู่ในพระราชานุเคราะห์ โดย

ตลอด โดยกำาหนดพิธีพระราชทาน

เพลิงศพในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.

2565 เวลา 17.30 น. ณ เมรุหน้า วัด

ธาตุทอง...• 

• เดินสายรับรางวัลตั้งแต่ต้น

ปี และยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุด สำาหรับ

ผู้บริหารสายรักษ์ โลก แดน ปฐม

วาณิชย์ CEO บริษัท เอ็นอาร์ อิน

สแตนท์ โปรดิวซ์ จำากัด (มหาชน) 

หรือ NRF ล่าสุดได้รับรางวัล “บุคคล

คุณภาพ ประจำาปี 2564” (Quality 

Persons of the Year 2021) ภาค

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม จัดโดย

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย ..ยินดีด้วยจ้า...• 

• ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 ก็

พอมีเรื่องราวดีๆ ให้ “คุณหมอต้อย 

กิฟฟารีน” พญ.นลินี ไพบูลย์ ยิ้มได้                                          

เมื่อแบรนด์กิฟฟารีนได้รับรางวัล Super-

brands Award 2021 สุดยอดแบรนด์

ในใจคนไทย 11 ปีซ้อน!! แว่วว่ารางวัล

นี้เปรียบเสมือนรางวัลออสการ์ด้านการ

สร้างแบรนด์เลยละค่ะคุณขา และเริ่ด

สุดอีตรงที่เป็นแบรนด์ไทยที่เบียดบี้มา

กับอินเตอร์แบรนด์นี่แหละ...• 

• แปลงความรัก ความ

ชอบ เป็นธุรกิจแล้วอีกหนึ่ง! สาว

เก่ง คุณพราว-พราวพุธ ลิปต

พัลลภ เตรียมเปิดศูนย์สุขภาพสัตว์

เลี้ยง HOSPETAL By PRS Center 

“ครอบคลุมการส่งเสริม-ป้องกัน-

รักษา-ฟื้นฟู” ตั้งอยู่ริมถนนพระราม 

9 โดยได้สัตวแพทย์คนดัง  นสพ.นพ

กฤษณ์ จันทิก มาคอยดูแลรักษาน้องๆ 

ให้เจ้าของปราศจากความกังวลใจ 

พร้อมด้วยนักธุรกิจหนุ่มไฟแรง คุณ

วิน-อิทธิชัย พูลวรลักษณ์ มาเสริมทีม

การตลาดแน่นปึ้ก...•

ณัฐ  วรา 

SCGPโชว์ปิดดีล    

ซื้อหุ้นDeltalab  

รับเทรนด์สุขภาพ

ไทยโพสต์ • นายวิชาญ จิตร์

ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง หรือ 

SCGP เปิดเผยว่า บริษัทบรรลุ

ผลสำาเร็จเข้าถือหุ้น 85% ใน 

Deltalab, S.L (Deltalab) ซึ่งเป็น

บริษัทจดทะเบียนในประเทศ

สเปนที่มีความเชี่ยวชาญด้านการ

ผลิตและจำาหน่ายวัสดุอุปกรณ์

ทางการแพทย์ โดยเข้าลงทุน

ผ่านบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล 

เฮลธ์แคร์ แพคเกจจิ้ง จำากัด 

ที่ SCGP ถือหุ้นทั้งหมด ใช้งบ

ลงทุนทั้งสิ้น 84.9 ล้านยูโร หรือ

คิดเป็น 3,270 ล้านบาท จะเริ่ม

รับรู้รายได้ในงบการเงินรวมของ

บริษัทตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 

เป็นต้นไป 

ทั้งนี้ บริษัท Deltalab มี

ผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้นกว่า 15,000 

หน่วยสินค้า มีกำาลังการผลิตรวม 

250 ล้านชิ้นต่อปี และส่งออก

สินค้าครอบคลุมตลาดส่งออก 

125 ประเทศทั่วโลก ผลิตภัณฑ์

ที่โดดเด่น เช่น ถ้วยเก็บตัวอย่าง

ของเหลวจากร่างกาย, หลอดสุญ                                     

ญากาศสำาหรับถ่ายเทตัวอย่าง, 

หลอดเก็บตัวอย่างเลือด, หลอด

ขนาดเล็กสำาหรับงานวิเคราะห์

พันธุกรรม, หลอดปิเปตต์ขนาด                                                 

ต่างๆ สำาหรับถ่ายเท ตวง ของ 

เหลว, ชุดตรวจสวอบ เป็นต้น ดัง

นั้นการซื้อหุ้น Deltalab Group 

เพื่อรองรับเมกะเทรนด์ของโลกด้าน

สุขอนามัยและการดูแลสุขภาพ.

ไทยโพสต์ • “แบงก์ชาติ” ลุยจับตาช่วง 3 ปี ห่วงหนี้ครัวเรือนถ่วง

เศรษฐกิจไทย แนะรัฐเร่งปรับโครงสร้างช่วยเหลือรายย่อย กระทุ้ง

หน่วยงานเกี่ยวข้องเตรียมมาตรการรับมือตลาดตราสารหนี้ผันผวน 

พร้อมการันตีธุรกิจประกันภัยฐานะทางการเงินยังมั่นคง

กระทบต่อนักลงทุนท่ัวไป สหกรณ์

ออมทรัพย์ กองทุนรวม และ

ส่งผลต่อต้นทุนการระดมทุน

ของภาคธุรกิจ หน่วยงานกำากับ

ดูแลและหน่วยงานภาครัฐที่                                      

เก่ียวข้องควรเตรียมความพร้อม

มาตรการและเครื่องมือรองรับ 

และยกระดับเกณฑ์การกำากับ

ดูแล เช่น การมีมาตรการดูแล

ความเสี่ยงของบริษัทใหญ่ที่ระ 

ดมทุนผ่านช่องทางสินเชื่อและ

การออกตราสารหนี้ มีเกณฑ์

กำากับดูแลเพื่อลดการกระจุกตัว

ของการลงทุนของสหกรณ์ออม

ทรัพย์ มีเกณฑ์เพื่อดูแลความ

เสี่ยงด้านสภาพคล่องของกอง

ทุนรวมที่เข้มงวดขึ้น เป็นต้น.

ประกาศ

การจายเงินปนผล

ของ

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน)

เน� องดวยท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 ของบริษัท โรงพยาบาล                     

ไทยนครินทร จํากัด (มหาชน) ซึ่งไดประชุมเม� อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564                

มีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ในอัตรา หุนละ 0.50 บาท (หาสิบสตางค) ใหแก

ผูถือหุนของบริษัทฯ ที่มีช� อปรากฎ ณ วันกําหนดรายช� อผูมีสิทธิไดรับเงินปนผลใน

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดยมีกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 15 ธันวาคม 

พ.ศ. 2564

จึงประกาศมาเพ� อทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564

(นายแพทยเจริญ มีนสุข)

ประธานกรรมการ

(นายแพทยเจริญ มีนสุข)

านเมืองยามนี้ทำาหลายคนอาจคิดถึง “ผู้นำา” ดุๆ 

เด็ดขาด อย่าง “จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์” นายก

รัฐมนตรีคนที่ 11 ของประเทศไทย 

ใครจะเรียกร้อง ครวญหาประชาธิปไตย ทำาอะไรๆ 

ก็ได้ แบบบ้านเมืองไม่มีขื่อ ไม่มีแป ขอคิดใหม่

ให้จงหนัก บ้านเมืองที่เขาเจริญยังไม่พบว่าจะ

เป็นประชาธิปไตย จ๋า..จ๋า... เลยนะ เพราะการ

ดูแลคนนับร้อย นับล้านคน ย่อมมีคนได้ มีคน

เสีย แต่ทุกคนต้องยอมรับกฎกติกาของส่วน

รวม ไม่ละเมิดใคร และเคร่งครัดต่อหน้าที่

ของตัวเอง     

คุณเบญจรัตน์ จริยธาราสิทธิ์ สมาชิก

วุฒิสภาจังหวัดลำาปาง วัย 68 ยังแข็งแรง 

กระฉับกระเฉง ใช้ชีวิตแบบคุ้มค่า เมื่อมา

สมัครเป็น ส.ว.จึงมีโอกาสทำางานได้อีกหลายมุม เปิดโลกทัศน์

แบบไม่รู้จบ ไม่จำากัดเรื่องวัยและกาลเวลา

เล่าโดยบังเอิญว่า โดยส่วนตัวชื่นชมและเคารพ ท่าน

นายกรัฐมนตรีคนที่ 11 ของประเทศไทย คือ จอมพลสฤษดิ์ 

ธนะรัชต์ ในมาดของการเป็นผู้นำาที่เฉียบขาด เด็ดขาด เจ้าของ

วลี “ข้าพเจ้ารับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว”  

ในความบังเอิญ หรือฟ้าลิขิต สุดจะคิด บ้านหลังงาม

บนเนื้อที่ 365 ไร่ในลำาปาง ก็ตอบตกลงซื้อในเวลาไม่กี่ชั่วโมง 

เพียงรู้ว่าประวัติของบ้านหลังนี้เคยเป็นเจ้าของโดยผู้นำาท่านนี้ 

เข้าไปพักในบ้านหลังนี้แบบซาบซึ้ง เคารพ บูชา ผู้นำา

ท่านนี้ แม้จะเจอเหตุการณ์แปลกๆ แต่อธิษฐานจิตด้วยความ

เป็นลูกหลาน ที่จะได้รับความเมตตาจากบารมีของผู้เคยมี

คุณูปการต่อแผ่นดิน    

เป็นธรรมดาของ “ผู้นำา” มักมีบันทึกประวัติเรื่องราวใน

มิติ มุมต่างๆ ทั้งแง่บวก แง่ลบ แต่บนความเฉียบขาด ในยาม

ที่ต้องจัดระเบียบสังคม ย่อมทำาให้ประชาชนมองทะลุอนาคต 

หลายคนอาจไม่เข้าใจ และคนส่วนใหญ่ก็พร้อมที่จะปรับตัว 

และเชื่อผู้นำาเป็นทุนเดิมในกระเป๋าของทุกคน

อยู่แล้ว

ยิ่งสังคมไทยลืมง่าย ให้อภัย เอื้ออาทร 

จึงเป็นสังคมน่าอยู่ และปักหลักปักฐานมาได้จน

ทุกวันนี้ สังคมตะวันตกอาจหล่อหลอมแนวคิด

ให้คนรุ่นใหม่แตกแนวคิด เอาอย่างตะวันตก

เพียงบางซีกเสี้ยว แต่ลืมบางจุดที่เป็นข้อดีของ

ชาวตะวันตกคือ ความมีวินัย เคารพกติกาส่วน

รวม และยอมรับความเด็ดขาดของกฎหมาย   

วันนี้ยังพักอยู่ที่บ้านหลังนี้ที่ลำาปาง ทุก

ครั้งที่สัมผัส หรือเป็นชิ้นข่าว เรื่องราวของท่าน “ผู้นำา” ท่าน

นี้จะรำาลึกด้วยจิตสัมผัสเสมอ แปลกแต่จริง...อาจผูกพันกันแต่

ปางก่อน...เรื่องแบบนี้ ไม่เชื่อ แต่ไม่ลบหลู่......    

ดาวเต็มฟ้า 

 

 

ผู้นำา

บ้

กวิจัยเผยว่า การขาดวิตามินดีเชื่อมโยงกับความ

เสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ในบางคน เนื่องจากมีการตรวจ

สอบหลักฐานทางพันธุกรรม ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์

เชิงสาเหตุระหว่างระดับของวิตามินดีกับการตายในผู้ที่มีระดับ

วิตามินดีต่ำา ในการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารเครื่องมือแพทย์ 

โรคเบาหวานและโรคต่อมไร้ท่ออย่าง The Lancet Diabetes 

& Endocrinology ระบุไว้ว่า ทีมงานที่นำาโดยมหาวิทยาลัยเคม

บริดจ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความบกพร่องทางพันธุกรรม

ต่อระดับวิตามินดีในปริมาณมาก ว่ามีบทบาทต่อสุขภาพโดยรวม

หรือไม่ 

โดยทำาการวิเคราะห์ข้อมูลจากคนวัยกลางคนจำานวน 

386,406 คน ที่มีเชื้อ

สายยุโรป และได้มี

การติดตามผู้เข้าร่วม

โดยเฉลี่ย 9.5 ปี และ

กลุ่มผู้เข้าร่วมวิจัย

ต้องไม่มีโรคหลอด

เลือดหัวใจ โดยมีการ

ตรวจวัดพื้นฐาน และ

ได้รับการตรวจวัด

ค่าวิตามินดีในเลือด 

หรือค่า 25 (OH) D ที่

ถูกต้อง 

การตรวจวัดค่าวิตามินดีในเลือด หรือค่า 25 (OH) D 

ซึ่งวัดโดยใช้การตรวจเลือดจากผู้ป่วย 386,406 ราย มีผู้ป่วย

โรคหลอดเลือดหัวใจ 33,546 ราย ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

18,166 ราย และผู้เสียชีวิตเกี่ยวกับโรคดังกล่าวอีก 27,885 ราย 

เพื่อให้เข้าใจถึงบทบาทของระดับวิตามินดีในกรณีเหล่านี้ ได้ดี

ขึ้น นักวิจัยได้ใช้ Mendelian randomization หรือการสุ่มตรวจ

ลักษณะทางพันธุกรรม หรือจีโนไทป์ (genotype) เพื่อเป็นเครื่อง

มือหาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้ตัวแปร

ทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรับการสัมผัสเชื้อ โดยเฉพาะ

เพื่อเปรียบเทียบกลุ่มย่อยของประชากรที่กำาหนดโดยพันธุกรรม 

กับระดับเฉลี่ยของการได้รับสัมผัสเชื้อที่แตกต่างกัน และจาก

การวิเคราะห์การวัดค่าเฉลี่ยของวิตามินดีในเลือด 25 (OH) D 

ผู้เขียนไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างสารทางพันธุกรรมกับระดับ

วิตามินดีที่สูงขึ้น ในกลุ่ม

ผู้เข้าร่วมงานวิจัยนี้ที่เป็น

โรคหลอดเลือดหัวใจ โรค

หลอดเลือดสมอง หรือ

ผู้ที่เสียชีวิตจากโรคที่

กล่าวมา

จากการศึกษาพบ

ว่า วิตามินดีอาจไม่ช่วย

ภาวะซึมเศร้าในวัยกลาง

คนและผู้ใหญ่ อย่างไร

ก็ตาม สำาหรับผู้เข้าร่วมที่

มีภาวะขาดวิตามินดี (ต่ำา

กว่า 25 นาโนโมลต่อลิตร) ซึ่งจากการวิเคราะห์ทางพันธุกรรม

ในคนกลุ่มนี้ ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนว่าเชื่อมโยงระหว่างความ

เสี่ยงต่อการเสียชีวิตที่ลดน้อยลง หากว่าคุณมีระดับวิตามินดีที่สูง

ขึ้น นอกจากนี้ยังมีความเชื่อมโยงทางพันธุกรรมของผู้ขาดวิตามิน

ดีต่ำากว่า 10 นาโนโมลต่อลิตร แต่สูงกว่าระดับค่าวิตามินดีใน

เลือด หรือค่า 25 (OH) D ที่อยู่ในระดับปกติ นั่นทำาให้ความเสี่ยง

จากการตายโดยสาเหตุทั้งหมดลดลง 30% สิ่งที่เกิดขึ้นสะท้อนให้

เห็นว่าผู้ที่มีระดับวิตามินดีต่ำากว่า 40 นาโนโมลต่อลิตรเท่านั้น จึง

จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต

โดยสรุปนั้น จากการตรวจสอบแบบสุ่มเพื่อหาลักษณะ

ทางพันธุกรรมนั้น ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่าง

ความเข้มข้นของค่าวิตามินดีในเลือดที่ปกติ หรือค่า 25 (OH) D 

กับการเสียชีวิต พบว่าผู้ที่เสียชีวิตมีสถานะวิตามินดีต่ำา แต่ในงาน

วิจัยนี้มีการระบุว่ามีข้อจำากัดบางประการ รวมทั้งการวิเคราะห์

ข้อมูลข้างต้น โดยใช้ผู้เข้าร่วมวัยกลางคนที่เป็นบรรพบุรุษชาว

ยุโรปเพียงผู้เดียวเท่านั้น 

แต่ข้อสรุปเหล่านี้ ผู้เขียนยืนยันว่ามีนัยสำาหรับเพื่อ

การออกแบบการทดลอง เพื่อเสริมวิตามินดีและกลยุทธ์การ

ป้องกันโรคที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากวิตามินดีเป็นทั้งสารอาหาร

และฮอร์ โมนที่ร่างกายของเราผลิต รวมถึงการที่ร่างกาย

ออกแดดเพื่อสัมผัสรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) จากแสงแดด

กระทบผิวหนัง และกระตุ้นการสังเคราะห์วิตามินดี ตามที่

สถาบันสุขภาพแห่งชาติของอาหารเสริมระบุเอาไว้ นอกจาก

นี้ประโยชน์ของวิตามินดียังช่วยให้ร่างกายดูดซึมและกักเก็บ

แคลเซียมและฟอสฟอรัสได้ และจากข้อมูลของมหาวิทยาลัย

ฮาร์วาร์ด Chan School of Public Health ยังได้ระบุว่า การ

ศึกษาในห้องปฏิบัติการแสดงให้เห็นว่า วิตามินดีสามารถลด

การเติบโตของเซลล์มะเร็ง ช่วยควบคุมการติดเชื้อ และลดการ

อักเสบได้เช่นกัน.

วิตามินดี ในร่างกายต่ำา...เสี่ยงโรคหลอดเลือด 
นั

SPALIบูมอสังหาฯอีอีซี 

ลลิลทุ่มงบปักธงรังสิต

เบญจรัตน์ จริยธาราสิทธิ์
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8 การ์ตูน

พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ๑๐ รัชกาล

ทรงให้จัดสำ�เภ�ทำ�ก�รค้�กับจีน และ
ช�ติอื่นๆ นำ�เงินเข้�พระคลังเป็นจำ�นวนม�ก
ยังทรงข�นพระน�มพระเจ้�ลูกเธอ กรมหมื่น
เจษฎ�บดินทร์ว่� เจ้�สัว เพร�ะค้�ข�ยเก่ง

เศรษฐกิจในรัชก�ลที่ ๒ จึง
เจริญรุ่งเรือง มีทูตของอังกฤษ 

ชื่อ จอห์น ครอว์เฟิร์ด
เดินท�งเข้�ม�เจรจ�ท�งก�รค้�
บันทึกว่� “...ประเทศเจริญรุ่งเรือง

ในรัชก�ลของพระองค์...”

ทูตก�รค้�ของอังกฤษผู้นี้บันทึก
สรรเสริญกรมหมื่นเจษฎ�บดินทร์ว่�
...ทรงเป็นผู้ฉล�ดที่สุดในบรรด�เจ้�

น�ยและขุนน�ง...

ทรงห่วงใยร�ษฎร โปรดให้ตร�พระร�ช
บัญญัติ ห้�มเลี้ยงไก่ นก ปล�กัด ไว้ชน 

ไว้กัด เพื่อก�รพนัน

ทรงแก้ปัญห�ฝิ่นด้วยก�รตร�พระร�ชกำ�หนด 
ห้�มสูบฝิ่น ข�ยฝิ่น ซื้อฝิ่น พร้อมทรงกำ�หนด

บทลงโทษสำ�หรับผู้ฝ่�ฝืน เพร�ะฝิ่นเป็นสิ่งเสพติด 
ทำ�ให้คนเกียจคร้�น อ่อนแอ บ้�งปล้นฆ่�ห�เงิน 

ม�เสพ เมื่อไม่ได้เสพถึงขั้นลงแดงถึงแก่คว�มต�ยก็
มี ทำ�ให้ครอบครัวแตกแยกล่มสล�ย

เรื่องภ�ษี โปรดให้จัดเก็บด้วย
คว�มเป็นธรรม เพร�ะก�รทำ�นุบำ�รุง
บ้�นเมืองให้เจริญ ส่วนหนึ่งม�จ�ก

ภ�ษีอ�กรที่เก็บจ�กประช�ชน
ด้วย ห�กเก็บม�กจะก่อให้เกิด
คว�มเดือดร้อน คงเก็บแต่เฉพ�ะ
ผู้มีร�ยได้ เช่น ภ�ษีโรงเหล้� ภ�ษี
ป�กเรือจ�กก�รค้�ข�ยกับต่�ง

ช�ติ อ�กรค่�น� ค่�สวน ค่�บ่อน 
ภ�ษีด่�น ภ�ษีตล�ด

สมัยสมเด็จพระบรมชนกน�ถ
มีก�รกำ�หนดใช้ธงไว้ว่�

ทั้งเรือหลวงและเรือค้�ข�ยของ
เอกชน ล้วนใช้ธงสีแดงเป็น

เครื่องหม�ยเรือสย�ม

โปรดให้เพิ่มรูปช้�งเข้�ภ�ยในวงจักรสีข�วของธงเรือหลวง เรียกว่� “ธงช้�งเผือก” มีคว�มหม�ย
ว่� พระเจ้�แผ่นดินอันมีช้�งเผือก (ธงนี้ใช้เฉพ�ะเรือหลวงเท่�นั้น).

ในรัชสมัย มีช้�งเผือกเอกม�สู่บ�รมี 
๓ ช้�ง คือ พระย�เศวตกุญชร พระย�

เศวตไอยร� และพระย�เศวตคช
ลักษณ์ นับเป็นเกียรติยศและบุญบ�รมี
ต่อแผ่นดิน ร�ษฎรทั้งหล�ยจึงถว�ย
พระน�มพระองค์ว่� พระเจ้�ช้�งเผือก

อ่�นต่อฉบับพรุ่งนี้

ต�ยล่ะ
อย�กกินไก่
จะทำ�เยี่ยงไร ท่�นมิได้ห้�ม

เลี้ยงไว้กิน

โอย...
ทรม�น

เหลือเกิน

ส่วนภ�ษีเดินสวนเดินน� คือภ�ษีที่เก็บจ�ก
ช�วสวนช�วน� กำ�หนดให้เก็บต�มสภ�พที่
ทำ�จริง ถ้�ปีไหนฝนฟ้�ไม่ดี ผลผลิตเสียห�ย 
ก็ให้เว้นเสีย ถ้�ผลผลิตดีก็ให้เก็บไร่ละ ๒ 
สัดครึ่ง เรียกว่� ภ�ษีห�งข้�ว ให้ขนนำ�ส่งยุ้ง

ฉ�งหลวงเองด้วย

สำ�หรับที่สวนที่น�ที่ปล่อยให้รกร้�งเกิน ๓ ปี 
จะถูกริบเป็นของหลวง เพื่อปันให้แก่ร�ษฎร ที่

ไร้ที่ทำ�กินให้ได้ทำ�ม�ห�เลี้ยงชีพต่อไป

ต่อม� ได้มีก�รนำ�สัญลักษณ์ต่�งๆ 
ม�ประดับบนพื้นธงสีแดงเพิ่มเติม ให้
เพิ่มรูปจักรสีข�วลงในธงแดง สำ�หรับ
ใช้เป็นธงของเรือหลวง เพื่อแสดงคว�ม
แตกต่�งระหว่�งเรือพระมห�กษัตริย์                 

กับเรือร�ษฎร
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9กีฬา

‘ดนัย’ เผยกลับมาแข่งเทนนิสเพื่อเป็นตัวอย่างให้ลูก

เมืองทองฯ • การกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนาการกีฬา

แห่งชาติ, สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จัดแข่งขันเทนนิสอาชีพสิงห์ทีเอทีพี

ทัวร์ รายการ “สิงห์ ไทยแลนด์ มาสเตอร์ส 2021” ชิงเงินรางวัล

รวม 1 ล้านบาท ที่สนามอิมแพ็ค เทนนิส อคาเดมี เมืองทองธานี 

โดยเมื่อ 12 ธ.ค.64 วันสุดท้ายของการชิงชัย ในประเภทชาย

เดี่ยวรอบชิงชนะเลิศ ดนัย อุดมโชค อดีตทีมชาติไทย วัย 40 ปี 

มือ 2 ของรายการ เฉือนชนะ ปรัชญา อิสโร มือ 3 ของรายการ

วัย 26 ปี 2-1 เซต ด้วยสกอร์ 6-1, 6-7 (4), 6-1 โดยดนัยได้รับ

เงินรางวัลแชมป์ 113,500 บาท ส่วนรองแชมป์ ปรัชญาได้รับเงิน

รางวัล 65,000 บาท นอกจากนั้น ดนัยยังคว้ารางวัลสิงห์ซูเปอร์

เสิร์ฟ ผู้ที่เสิร์ฟเอซในประเภทเดี่ยวได้มากที่สุด โดยดนัยเสิร์ฟเอซ

ไปทั้งสิ้น 27 ลูก ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท ซึ่งดนัยเจ้าของ

แชมป์ชายเดี่ยวทีเอทีพีทัวร์สองรายการล่าสุด กล่าวว่า “รู้สึกดีใจที่

ยังรักษาฟอร์มการเล่นได้อยู่ ถึงแม้จะหยุดแข่งไป 6 ปีกว่า ยังไม่

ร้อยเปอร์เซ็นต์ ก็รู้สึกดีใจที่คว้าแชมป์สิงห์ ไทยแลนด์ มาสเตอร์ส 

ได้อีกครั้งนึง ที่ผมกลับมาแข่งเพราะว่าอยากให้ลูกทั้งสองคนได้ดู 

โดยเฉพาะคนโตเขาเริ่มอินกับเทนนิส รักในการแข่งขันเทนนิส ก็

เลยอยากแสดงให้เขาดูในตอนที่เรายังมีศักยภาพอยู่ ถือว่าทำาได้

ประสบความสำาเร็จประมาณนึง ก็หวังว่าจะส่งผ่านความสำาเร็จนี้

ให้ลูกชายที่จะประสบความสำาเร็จในอนาคตได้”

สุดเดือดมวยกรงเหล็ก ‘Cage Warriors 2021’   

กรุงเทพฯ • สร้างปรากฏการณ์ความมันส์ระดับโลกกับรายการ

กีฬาสุดโหดมันสนั่นเวทีผ้าใบ “Cage Warriors” ศึกมวยกรงเหล็ก 

เป็นเวทีการต่อสู้สไตล์ Mixed Martial Arts (MMA) ศิลปะการต่อสู้

ผสมผสาน ซ่ึงเป็นเกมกีฬาช้ันนำาและดำาเนินการแข่งขันมายาวนาน 

ที่สุดของยุโรป โดยเป็นการต่อสู้แบบผสมผสานศิลปะการต่อสู้ไว้

ด้วยกัน อาทิ มวยสากล, บราซิลเลียน, ยิวยิตสู, เทควันโด, มวย

ปล้ำา, มวยไทย, คาราเต้ และอื่นๆ โดยนักชกจะออกอาวุธกันแบบ

ไม่มียั้ง ทำาให้ต้องมีกฎกติกาเพื่อป้องกันการบาดเจ็บสาหัสที่นักชก

ผู้เข้าแข่งขันต้องรู้ เช่น การห้ามใช้หัวโขก นิ้วจิ้มตา เตะผ่าหมาก 

ทุบหลังกะโหลก ห้ามเหนี่ยวลูกกรงเพื่อช่วยพยุงตัวไม่ให้ล้ม หรือ

ขณะที่นักสู้คนหนึ่ง มือหรือเข่าสัมผัสพื้นเวที นักสู้อีกคนห้ามเตะ

หรือเข่าบริเวณศีรษะของคู่ต่อสู้ โดยเด็ดขาด นอกจากนี้รายการ 

“Cage Warriors” ศึกมวยกรงเหล็ก ยังได้รับการยอมรับว่าเป็นการ

ต่อสู้ที่ได้สร้างนักสู้ไม่ต่ำากว่า 100 คน ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก

อย่าง Conor McGregor รวมถึงที่ได้ไปเข้าร่วมแข่งให้กับ UFC 

หลายราย แฟนมวยรับชมความมันได้ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 น. 

ทางช่องกีฬา 3BB SPORTS ONE 

โบว์ลิ่งเตรียมส่งชุดซีเกมส์ ไปที่เยอรมนีศึกแรกปี 65

กรุงเทพฯ • การแข่งขันโบว์ลิ่งประปานครหลวงชิงแชมป์ประ 

เทศไทย ประจำาปี 2565 ที่บลูโอริธึ่มแอนด์ โบว์ล รัชโยธิน ใน

ประเภทโอเพ่นชาย, โอเพ่นหญิง สนามที่ 1 สำาหรับผลการแข่งขัน 

หลังจากจบ 6 เกม โอเพ่นชาย อันดับ 1 สุรศักดิ์ มานุวงศ์ 1,259 

คะแนน, 2 ศุภกฤต วันทาสุข 1,230 คะแนน, 3 ณภัทร บุษปนิกร

กุล 1,224 คะแนน ส่วนโอเพ่นหญิง อันดับ 1 ภัทรนันธ์ พึ่งจิตต์

ประไพ 1,128 คะแนน, 2 ศริยา ช่องวารินทร์ 1,115 คะแนน, 3 

รมิตา สารทอง 1,113 คะแนน ด้านนางสุวลัย ศัตรูลี้ เลขาธิการ

สมาคมกีฬาโบว์ลิ่งฯ เปิดเผยว่า โบว์ลิ่งรายการนี้ถือเป็นรายการที่

สองต่อจากรายการสิงห์ โปรเฟสชั่นเนล ไทยแลนด์ทัวร์ ที่จัดหลัง              

คลายล็อกดาวน์ ซึ่งก็ทำาให้นักกีฬาไทยได้มีสนามประลองฝึกซ้อม

กัน กลับมาลงสนามให้คึกคักกันอีกครั้ง สำาหรับเรื่องการฝึกซ้อม

ตอนนี้เราให้นักกีฬากลับมาฝึกซ้อมเพื่อเตรียมซีเกมส์แล้ว และ

แผนงานปี 2565 ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด ทางสมาคมจะส่งนักกีฬา

ชุดซีเกมส์ไปร่วมแข่งขันรายการบรันสวิท ที่ประเทศเยอรมนี ใน

เดือนมีนาคม เป็นรายแรกหลังจากที่ไม่ได้ไปแข่งขันต่างประเทศ

เกือบสองปี ส่วนการแข่งขันสนามท่ี 1 รอบสองจะมีข้ึนวันเสาร์ท่ี 25 

ธันวาคม 2564 และรอบสุดท้ายของสนามแรกจะมีขึ้นวันอาทิตย์

ท่ี 26 ธันวาคม 2564 เร่ิมเวลา 14.00 น. ท่ีบลูโอริธ่ึมแอนด์โบว์ล                                                                         

รัชโยธิน. 

ลอสแองเจลิส • ทอม เบรดี ควอเตอร์แบ็ก

ของแทมปาเบย์ บัคคาเนียร์ส ทำาสถิติการขว้าง

ในเอ็นเอฟแอลอีกครั้ง แต่ต้องรีดฟอร์มจนหยด

สุดท้ายก่อนพาเจ้าบ้านเฉือนบัฟฟาโล บิลล์ส 

33-27 ในช่วงต่อเวลา ในศึกอเมริกันฟุตบอล

เอ็นเอฟแอล สัปดาห์ที่ 14 เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.ที่

ผ่านมา

ทอม เบรดี ทำาลายสถิติตลอดกาลของดริว 

บรีส์ อดีตควอเตอร์แบ็กของนิวออร์ลีนส์ เซนต์ส                     

ในช่วงควอเตอร์ที่สองด้วยการขว้างระยะ 20 

หลาให้ไมค์ อีแวนส์ รับ เป็นการขว้างบอลสำาเร็จ

ลูกที่ 7,143 ในเอ็นเอฟแอลของเขา

แต่สถิติส่วนตัวของจอมทัพแทมปาเบย์ 

บัคคาเนียร์ส สุ่มเสี่ยงต่อความพ่ายแพ้เมื่อผู้มา

เยือนอย่างบัฟฟาโล ที่โดนทิ้งห่างถึง 21 คะแนน 

แต่บิลล์สไม่ยอมแพ้ง่ายๆ ไล่กลับมาในช่วงครึ่ง

หลังจนเกมต้องยืดไปถึงช่วงต่อเวลาพิเศษ

ทว่า ก็เหมือนที่เคยเห็นกันบ่อยๆ ในช่วง

ต่อเวลาเมื่อมีโอกาส เบรดีก็ขว้างให้บรีชาร์ด เพอร์

ริแมน รับบอลทำาทัชดาวน์ระยะ 58 หลา พาทีม

คว้าชัยชนะ และเป็นการขว้างทัชดาวน์ลูกที่ 700 ในอาชีพ

“มันยอดเยี่ยมมากๆ แต่ถ้าเป็นไปได้ผมไม่ขอทำาแบบนั้น

จะดีกว่า แต่สุดท้ายพวกเขาก็บันทึกเป็นสถิติไว้หมด” เบรดีกล่าว 

“พวกเราต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดและก้าวต่อไป ในสัปดาห์

หน้าเราจะต้องเล่นเพื่อคว้าแชมป์ดิวิชั่นมาครองให้ได้ ซึ่งจะเป็น

อีกเกมที่น่าตื่นเต้น”

เกมนี้ เบรดี ควอเตอร์แบ็กที่มีประสบการณ์ในเอ็นเอฟ

แอลถึง 22 ปี เจ้าของรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า หรือเอ็มวีพีสาม

สมัย ขว้างไปทั้งหมด 46 ครั้ง เพื่อนรับได้ 31 ครั้ง 363 หลา 

เป็นการขว้าง 2 ทัชดาวน์ พาบัคคาเนียร์สนำาดิวิช่ันเอ็นเอฟซี เซาท์ 

ด้วยสถิติชนะ 10 แพ้ 3 เกม 

ซานฟรานซิสโก ฟอร์ตีไนเนอร์ส ก็เป็นอีกทีมในสัปดาห์นี้

ที่ชนะในช่วงต่อเวลาหลังบุกไปหักอก ซินซินเนติ เบงกอลส์ ด้วย

ชัยชนะ 26-23

ในช่วงต่อเวลาเป็นเบงกอลส์ เจ้าบ้านมีโอกาสบุกก่อน และจบ

ด้วยการเตะฟิลด์ โกล์ของอีแวน แม็กเพียร์สัน แต่จิมมี การ็อปโปโล 

ควอเตอร์แบ็กของซานฟรานซิสโกก็โต้กลับด้วยการขว้างทัชดาวน์

ระยะ 12 หลาให้แบรนดอน ไอยุก รับพาทีมแซงชนะ

จังหวะดังกล่าวทีมกรรมการตัดสินให้การรับบอลของไอยุกไปไม่

ถึงเขตเอนด์โซน แต่การดูภาพช้าย้อนหลัง ผู้ตัดสินได้เปล่ียนคำาตัดสิน

ให้เป็นทัชดาวน์ ส่งให้ทีมเยือนจากซานฟรานซิสโกเป็นฝ่ายชนะไป

ส่วนเกมคู่ซันเดย์ไนต์ แอรอน ร็อดเจอร์ส จอมทัพของกรีนเบย์ 

แพ็กเกอร์ส ขว้าง 341 หลา 4 ทัชดาวน์ พาเจ้าบ้าน แพ็กเกอร์ส ไล่

ถล่ม ชิคาโก แบร์ส 45-30

เกมอื่นๆ ที่น่าสนใจ แคนซัส ซิตี ชีฟส์ แสดงให้เห็นว่าพวกเขา

เหมาะสมที่จะเป็นทีมสามารถเข้าไปเล่นในรอบเพลย์ออฟได้หลังไล่

ต้อนลาสเวกัส เรดเดอร์ส 48-9

แคนซัส ซิตี ชีฟส์ ซึ่งออกสตาร์ทฤดูกาล

น้ีได้อย่างย่ำาแย่ และช่วงหน่ึงจมอยู่ท้ายตาราง

ของดิวิช่ันเอเอฟซี เวสต์ แต่ตอนน้ีพวกเขา

คว้าชัยชนะเป็นเกมที่หกติดต่อกัน พร้อม

ขยับขึ้นเป็นทีมนำาดิวิชั่นไปเรียบร้อยแล้ว

แพทริก มาโฮมส์ ขว้างสองทัชดาวน์

พาชีฟส์ออกนำา 35-0 ในช่วงครึ่งแรก ขณะ

ที่ทีมรับของแคนซัส ซิตี ที่มีปัญหาในช่วง

ต้นฤดูกาล แต่เกมนี้ทีมรับของชีฟส์ไล่กดดัน

จนลาสเวกัสเสียไปถึง 5 เทิร์นโอเวอร์

“พวกเราต่างเจอปัญหาที่ทุกข์ยากในช่วงต้น

ฤดูกาลนี้อย่างที่ไม่เคยมีใครเคยเห็นมา

ก่อน และใครๆ ต่างก็กาชื่อพวก

เราออกไปแล้ว พร้อมทั้งแสดง

ให้เห็นว่าซีซั่นของเราจบลงไป

แล้ว” มาโฮมส์กล่าว 

“แต่ตอนนี้คุณคงได้

เห็นแล้วว่าพวก

เราทำาได้”

นิวออร์

ลีนส์ เซนต์ส 

ยังรักษาตัวด้วย

การเป็นทีมที่ยัง

มีลุ้นสิทธ์ิเข้าเพลย์                          

ออฟในฐานะไวลด์

การ์ดหลังชนะนิวยอร์ก 

เจ็ตส์ 30-9

เทย์ซัม ฮิลล์ 

ควอเตอร์แบ็กของนิวออร์ลีนส์ 

ต้องลงเล่นทั้งที่มีอาการบาดเจ็บนิ้ว

มือข้างที่ต้องใช้ขว้างบอล แต่เซนต์สก็

อาศัยการโจมตีทางภาคพื้นดินหยุด

สถิติแพ้ 5 เกมติดต่อกันสำาเร็จ

บัลติมอร์ เรฟเวนส์ เจ็บปวดจากการพ่ายแพ้คลีฟแลนด์ 

บราวน์ส ที่สำาคัญต้องเสียลามาร์ แจ็กสัน ควอเตอร์แบ็กของทีมใน

ช่วงครึ่งแรก ซึ่งจอห์น ฮาร์บอห์ หัวหน้าโค้ชของเรฟเวนส์ บอก

ว่าเป็นอาการข้อเท้าขวาแพลง 

“พวกเราต้องรอดูสถานการณ์อีกครั้งในวันพรุ่งนี้

ว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง” ฮาร์บอห์กล่าวถึงอาการบาด

เจ็บของแจ็กสัน ที่ถูกหามออกจากสนามหลังโดนเจ

เรเมียห์ โอวูซู-โกราโมอาห์ ไลน์แบ็กเกอร์รุกกี้ของ

บราวน์สเข้าแท็กเกิลจากทางด้านหลัง

ตอนเข้าควอเตอร์ที่สี่ บัลติมอร์ตามหลัง

อยู่ 24-9 โดยใช้ควอเตอร์แบ็กสำารองอย่าง ไทเลอร์                                                     

ฮันต์ลีย์ ซึ่งเขาโชว์ผลงานได้อย่างน่าประทับใจ 

และพาเรฟเวนส์ไล่กลับมาจนแพ้ไปเพียงแค่ 2 

คะแนนเท่านั้น

สรุปผลอเมริกันฟุตบอล

เอ็นเอฟแอล สัปดาห์ที่ 14 

บัลติมอร์ แพ้ คลีฟแลนด์ 

22-24, แจ็กสันวิลล์ แพ้ 

เทนเนสซี 0-20, ลาส

เวกัส แพ้ แคนซัส ซิตี 

9-48, นิวออร์ลีนส์ ชนะ 

นิวยอร์ก เจ็ตส์ 30-9, 

ดัลลัส ชนะ วอชิงตัน 

27-20, แอตแลนตา 

ชนะ แคโรไลนา 29-21, 

ซีแอตเติล ชนะ ฮิวส

ตัน 33-13, ดีทรอยต์ แพ้ 

เดนเวอร์ 10-38, นิวยอร์ก ไจ

แอนต์ส แพ้ ลอสแองเจลิส 

ชาร์จเจอร์ส 21-37, ซานฟราน

ซิสโก ชนะ ซินซินเนติ 26-23 

(ต่อเวลา), บัฟฟาโล แพ้ แทม

ปาเบย์ 27-33 (ต่อเวลา), ชิคาโก 

แพ้ กรีนเบย์ 30-45 และคู่คืน

วันพฤหัสบดี พิตต์สเบิร์ก แพ้ 

มินนิโซตา 28-36.

ความพร้อมก่อนการแข่ง 

ขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน เอ

เอฟเอฟ ซูซูกิ คัพ 2020 คู่ทีม

ชาติไทยกับทีมชาติฟิลิปปินส์ 

ในวันอังคารท่ี 14 ธันวาคมน้ี                                       

ล่าสุดเมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 2564 

เวลา 11.00 น. (เวลาไทย) สห 

พันธ์ฟุตบอลอาเซียนจัดงานแถลง

ข่าวความพร้อมก่อนการแข่งขันข้ึน 

การแถลงข่าวครั้งนี้ ทาง

ทีมชาติไทยได้ส่งมาโน โพลกิง 

หัวหน้าผู้ฝึกสอน เข้าร่วมการ

แถลงข่าว โดย มาโน โพลกิง 

กล่าวว่า “เกมน้ีคือเกมสำาคัญท่ี

จะตัดสินได้เลยว่าทีมไหนจะได้

ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไป 

ส่วนสภาพความพร้อมของทีม

ตอนน้ี นักเตะทุกคนอยู่ในสภาพ

ฟิตสมบูรณ์ พร้อมลงสนามทุก                                                 

คน แต่ต้องยอมรับว่าเรามีเวลาระ

หว่างแมตช์ค่อนข้างน้อย เลย

ทำาได้แค่ฟื้นฟูสภาพร่างกายทุก

คนเท่านั้น แต่เราได้วิเคราะห์

เกมกับเมียนมา และพยายาม

แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ และ

รักษาจุดแข็งจากเกมล่าสุดและ

ทำาให้ดีขึ้นในเกมนี้ สิ่งสำาคัญคือ

เราต้องมีสมาธิให้ดี”

“เราเองได้ดูการเล่นของ

ฟิลิปปินส์มาพอสมควร และ

ส่วนตัวผมก็รู้จักสกอตต์ คูเปอร์ 

โค้ชของฟิลิปปินส์ มาเป็นอย่าง

ดี เพราะเขาเคยทำางานในไทย

มาก่อน และรู้จักไทยลีกรวมถึง                                                  

นักเตะไทยเป็นอย่างดี นักเตะ                                              

ของฟิลิปปินส์หลายคนมีประสบ 

การณ์ในไทยลีกมาแล้ว แม้ทีม

ชุดนี้จะไม่ได้มีดาวรุ่งมากมาย 

แต่มีความแข็งแกร่ง และเรา

ต้องห้ามประมาท เกมที่พวก

เขา (ทีมชาติฟิลิปปินส์) เล่นกับ

ติมอร์ เห็นได้ชัดว่าติมอร์เอง

ส่งตัวสำารองลงหลายคน เลย

มองอะไรได้ไม่มาก และเราพยา 

ยามวิเคราะห์พวกเขาจากเกมที่

พบกับสิงคโปร์มากกว่า”

“ส่วนการมองถึงรอบรอง

ชนะเลิศ ผมคิดว่าการจะเป็น

แชมป์ ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเรา

ต้องพร้อมเจอกับทุกทีมอยู่แล้ว 

เราโฟกัสแค่ตัวเรามากกว่าท่ีจะ

ต้องพยายามเก็บชัยชนะ และ

ทำาได้อย่างสม่ำาเสมอ หากต้อง

เจอกับเวียดนามไม่ว่าจะรอบรอง

ชนะเลิศหรือรอบชิงชนะเลิศ เรา

ก็พร้อม ตอนน้ีสมาธิหลักของเรา

คือการเจอกับฟิลิปปินส์ เราต้อง

โฟกัสเกมต่อเกม และพยายาม

เก็บชัยชนะให้ได้ เพื่อการันตีการ

เข้ารอบรองชนะเลิศ และทำาให้

เรามีเวลาซ้อมมากย่ิงข้ึน”

“เรารู้ดีว่าเวียดนามมีความ

แข็งแกร่ง เราให้เกียรติพวกเขา 

แต่ไม่ว่าจะรอบไหน สุดท้ายก็

ต้องเจออยู่ดีหากเราต้องการเป็น

แชมป์ ดังนั้นเป้าหมายของผม                                             

คือการพาทีมชาติไทยคว้าชัยชนะ

มาครองให้ได้”

ทางด้าน “ยิม” วรชิต กนิต 

ศรีบำาเพ็ญ กองกลางจากบีจีปทุม                                                            

ยูไนเต็ด สานต่อฟอร์มแรงจากไทย                                                               

ลีก หลังล่าสุดลงมาเป็นตัวสำารอง 

และยิง 1 ประตู กับอีก 1 แอส

ซิสต์ ในเกมท่ีชนะเมียนมา 4-0 

เปิดเผยว่า

“ผมดีใจมากครับท่ีสามารถ

ทำาประตูแรกกับทีมชาติไทยชุด

ใหญ่ มันตอบยากนะครับว่าตอน

น้ีเป็นจุดท่ีเราทำาได้ดีท่ีสุดแล้ว

หรือไม่ ผมจะพยายามทำาให้เต็ม

ที่และดีที่สุดต่อไป” วรชิตกล่าว

“เกมต่อไปกับฟิลิปปินส์ 

ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเกมท่ียาก

กว่าเดิม หากเทียบกับสองเกมท่ี

ผ่านมา และเราก็ต้องพยายาม

ทำาเต็มท่ีเพ่ือผ่านเกมน้ีไปให้ได้

ทุกคนทำางานกันเต็มท่ีเพ่ือเป็น

แชมป์กลุ่ม ผมเองไม่ได้ต้ังเป้า

อะไร แค่จะพยายามทำาให้เต็ม

ท่ี ทำาให้ดีท่ีสุดเท่าน้ัน ต้องขอบ

คุณพ่ีๆ ในทีมท่ีทำาให้เราเล่นได้ดี

ข้ึน และขอบคุณแฟนบอลท่ีเป็น

กำาลังใจให้เรา” 

สำาหรับโปรแกรมรอบแบ่ง

กลุ่ม A นัดที่ 3 ทีมชาติไทยจะ

พบกับฟิลิปปินส์ ท่ีสนามกีฬาแห่ง                                                

ชาติสิงคโปร์ ในวันที่ 14 ธันวา 

คม 2564 เวลา 16.30 น. ตาม

เวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสด

ทางช่อง 7HD. 

มาโนปลุกเด็กไม่ประมาทฟิลิปปินส์

‘ทอม เบรดี’ทุบอีกหนึ่งสถิติของเอ็นเอฟแอล

อันเชล็อตติยกโมดริชสุดยอด

บาร์เซโลนาโดนสอยท้ายเกม
มาดริด • เรอัล มาดริด เปิด

บ้านชนะแอตเลติโก มาดริด 

2-0 รั้งจ่าฝูงลาลีกา สเปน โดย

มีคะแนนทิ้งห่างแชมป์เก่าถึง 

13 คะแนน 

แอตเลติโก มาดริด แม้

จะมีเกมแข่งน้อยกว่าคู่ปรับร่วม

เมืองหนึ่งนัด แต่เหมือนโอกาส

ที่จะแซงขึ้นไปนั้นน้อยมาก โดย

เฉพาะในช่วงเดือนธันวาคมนี้

บาร์เซโลนาน้ันตามหลัง

ทีมจ่าฝูงของตารางถึง 18 คะ 

แนน โดยบาร์ซาซึ่งเล่นไปก่อน

หน้าบุกไปเสมอโอซาซูนา 2-2

เซบียาซ่ึงคว้าแชมป์ลีกสูง 

สุดของสเปนครั้งหลังสุดต้อง

ย้อนกลับไปเมื่อปี 1946 อยู่

อันดับสองของตาราง ตามหลัง

เรอัล มาดริด 8 คะแนน และ

แข่งน้อยกว่าหนึ่งแมตช์

“วันน้ีพวกเราเป็นทีมเต็ง 

แน่นอนพวกคุณสามารถพูดอย่าง

น้ันได้เลย”  คาร์โล อันเชล็อตติ                                        

กุนซือราชันชุดขาว เรอัล มา 

ดริด กล่าว “พวกเรายังต้องเดิน

หน้าต่อไปและพยายามเข้าใกล้

กับชัยชนะให้เร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็น

ไปได้”

อันเชล็อตติยังได้กล่าวชม

ลูกา โมดริช มิดฟิลด์ประสบ 

การณ์สูงวัย 36 ปี ที่บัญชาเกม

แดนกลางได้อย่างยอดเยี่ยม พา

เรอัล มาดริด คว้าชัยชนะเป็น

แมตช์ที่ 10 ติดต่อกันในทุกราย 

การ

“หลังจบเกมผมเข้าไปแสดง

ความยินดีกับเขา โดยเฉพาะใน

เรื่องฟอร์มการเล่นของเขา เนื่อง 

จากเขาเล่นได้ยอดเย่ียมมากๆ ผม

จำาไม่ได้ว่าพูดอะไรกับเขาบ้าง แต่

คืนนี้เขาทำาได้สุดยอดทั้งตอนที่

ครองบอลและไม่ได้ครองบอล” 

อันเชล็อตติกล่าว

“การต่อสู้เพื่อแย่งตำาแหน่ง

แชมป์ยังคงเปิดกว้าง” ดิเอโก 

ซิเอโอเน ผู้จัดการทีมแอตเลติโก                                        

มาดริด ยืนกราน “ยังเหลืออีก                                              

หลายแมตช์ท่ีต้องเล่นกัน มาดริด

มีคะแนนมากกว่าเยอะ นั่นเป็น

ความจริง แต่ลาลีกาเป็นอะไรที่

ซับซ้อนมาก”

ด้านบาร์เซโลนาจบสัปดาห์ 

แห่งความฝันร้ายของพวกเขา

หลังเสียประตูในช่วงนาที 86 

ทำาได้เพียงบุกไปเสมอโอซาซู

นา 2-2

หลังแพ้ในบ้านให้กับเรอัล 

เบติส ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่าน

มา ตามด้วยการโดนบาเยิร์น มิว 

นิก เขี่ยตกมาเล่นในยูโรปาลีก

ในเกมกลางดึกของคืนวันพุธที่

ผ่านมา ตามมาด้วยการทำาได้

เพียงแต้มเดียวกับโอซาซูนา ทีม

อันดับ 10 และถึงตอนนี้ ไม่ชนะ

ใครในลีกมา 8 แมตช์แล้ว

“บรรดาเด็กหนุ่มของเรา

นั้นเป็นเรื่องดี และทั่วไปแล้ว

ไม่ใช่เรื่องที่ดีนัก” ชาบี กุนซือ

ของบาร์เซโลนา กล่าว “บรรดา

นักเตะท่ีสามารถสร้างความแตก

ต่างได้ท่ีเรามีตอนน้ียังมีอายุเพียง 

17, 18 และ 19 ปี”

“เป็นเร่ืองท่ีดีต่ออนาคต                                                         

ของทีม แต่ถ้าพูดถึงสถานการณ์

ในปัจจุบันแล้วพวกเขายังเด็ก

เกินกว่าที่จะคาดหวังถึงผลงาน

ที่ดีในทุกๆ สัปดาห์ มันเป็น

สถานการณ์ท่ียากลำาบากท่ีเราต้อง

ใช้เวลาและความอดทน” ชาบี

กล่าวในที่สุด.

ฟอร์มดี • ลูกา โมดริช (ขวา) มิดฟิลด์ของเรอัล มาดริด พาบอล

หนีการไล่ประกบของโกเก ผู้เล่นของแอตเลติโก มาดริด ในฟุตบอล

ลาลีกา สเปน ซึ่งเรอัล มาดริด เปิดเอสตาดิโอ ซานติอาโก เบอร์นา

บิว เอาชนะไป 2-0.

สิงคโปร์ • มาโน โพลกิง เผยเกมกับฟิลิปปินส์ 14 ธันวาคมนี้

สำาคัญมาก เป็นนัดชี้ชะตาว่าจะได้เข้ารอบต่อไปหรือไม่ ย้ำาลูกทีม

อย่าประมาทคู่ต่อสู้ เพราะโค้ชรวมทั้งนักเตะฟิลิปปินส์รู้จักคุ้นเคย

กับไทยลีกพอสมควร ยังไม่มองถึงรอบชิง ขอโฟกัสทีละนัด ส่วน 

“ยิม” ยังบอกไม่ได้ว่าฟอร์มตอนนี้ดีที่สุดหรือไม่ แต่จะพยายาม

ทำาให้ดีขึ้นอีก

ทอม เบรดี

พร้อมลุย • “เจ” ชนาธิป สรงกระสินธ์ (คนที่สามจากซ้าย) กัปตันทีมชาติไทยชุดลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเชียน หรือเอเอฟเอฟ ซูซูกิ คัพ 2020 

นำาลูกทีมลงฝึกซ้อมที่ยี่ซุ่น สเตเดียม เพื่อเตรียมตัวลงแข่งรอบแบ่งกลุ่มแมตช์ที่ 3 ของกลุ่มเอ กับฟิลิปปินส์ ที่สนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์ ในวัน

ที่ 14 ธ.ค.2564.  

มาโน โพลกิง

ทัชดาวน์ • จอร์จ คิตเติล (เบอร์ 85) ปีกในของซานฟรานซิสโก ฟอร์ตีไนเนอร์ส วิ่ง

ทำาทัชดาวน์ระยะ 14 หลาต่อหน้าต่อตา ชิโบเด อาวูซี ทีมรับของซินซินเนติ เบงกอลส์ 

ในเกมอเมริกันฟุตบอลเอ็นเอฟแอล สัปดาห์ที่ 14 ที่พอล บราวน์ สเตเดียม ซึ่งฟอร์ตี

ไนเนอร์สบุกมาชนะ 26-23 ในช่วงต่อเวลา.
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

จิบชาในตำานาน ชมความงาม‘วังหน้า’ 

กรมศิลปากร โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร จัด

กิจกรรม “จิบชาชมวัง” ประกอบด้วยเสวนาวิชาการ “จิบชาชม

วัง (Tea Talks)” ณ เรือนชาลีลาวดี หออนุสรณ์เจ้าพระยายมราช 

(แก้ว สิงหเสนี) เวลา 13.00-15.00 น. วันที่ 17 ธ.ค. เรื่อง “หออนุสรณ์

เจ้าพระยายมราช (แก้ว สิงหเสนี) มรดกจากความทรงจำา” วันที่  

18 ธ.ค. เรื่อง “ว่าด้วยชา ที่ชา และเครื่องกระเบื้องในสยาม” วัน

ที่ 19 ธ.ค. เรื่อง “สามก๊ก...วรรณกรรมจีนบนบานเฟี้ยมของ

เจ้าพระยายมราช (แก้ว สิงหเสนี)” ในการเสวนาแต่ละวันจะมี

ของว่างพร้อมจิบชาในตำานาน ได้แก่ ชาโร่วกุ้ย และชาต้าหงเผา 

เป็นชนิดของชาบู๋อี๋ที่ปรากฏใน จม.เหตุลาลูแบร์ และชาซงหลัว

จาก จม.เหตุลาลูแบร์เช่นกัน รวมถึงชาจือหลาน ในกาพย์เห่ชม

เครื่องคาวหวาน พระราชนิพนธ์ใน ร.2 (มีค่าใช้จ่าย) พร้อมนำา

ชมนิทรรศการภายในหออนุสรณ์เจ้าพระยายมราช ซึ่งจัดแสดง

ประวัติเจ้าพระยายมราช เสนาบดีกรมนครบาล ในรัชกาลท่ี 4 

และผนังไม้จำาหลัก

วรรณกรรม “สาม

ก๊ก” และเก๋งจีนนุกิจ

ราชบริหาร สนใจลง

ทะเบียนได้ท่ี โทร.

0-2224-1402 และ 

0-2224-1333 ทุก

วันพุธ-อาทิตย์ 

นอกจากนี้ มี

กิจกรรมสาธิตงาน 

ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม

และงานประณีต

ศิลป์ ณ พระตำาหนัก

แดง เวลา 13.00-

18.00 น. หัวข้อ 

“แป้งพวงแป้งร่ำา” 

และ “เครื่องแขวน” พร้อมชมนิทรรศการถาวรในพระตำาหนักแดง

ที่มีการปรับปรุงใหม่ จัดแสดงวิถีชีวิตของเด็กไทย ตั้งแต่การเกิด 

การโกนจุก จนถึงประเพณีการเรียนในช่วงวัยรุ่น แสดงโบราณ

วัตถุสำาคัญ เช่น พระแท่นประสูติของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ุ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต พระแท่น

บรรทมเพลิง (กระดานอยู่ไฟ) เครื่องเล่นของสมเด็จพระบรม 

โอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร บ้านตุ๊กตา

ของเจ้าจอมเลียมใน ร.5  

 กิจกรรมเปิดพิพิธภัณฑ์ในยามค่ำาคืน เวลา 16.30-20.00 น. 

เปิดให้เข้าชมความงดงามของโบราณสถานภายในพระราชวัง

บวรสถานมงคล (วังหน้า) ส่วนจัดแสดงนิทรรศการในพระที่นั่ง

ต่างๆ นำาชมเป็นรอบ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ได้แก่ 

ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมัน จำานวน 3 รอบ/วัน พร้อมชม

การบรรเลงดนตรีไทย-สากล จากสำานักการสังคีต ในเวลา 18.00-

19.00 น. ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องแสดงผลรับรองการรับวัคซีน

โควิด-19 อย่างน้อย 2 เข็ม. 

หาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเปิดตัวผลิต 

ภัณฑ์ต้นแบบ 10 รายการจากโครงการ

พัฒนาระบบนิเวศเพื่อการปกป้อง

แหล่งท่องเที่ยว และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒน 

ธรรมเพื่อความยั่งยืนตามเกณฑ์ Global Sustainable 

Tourism Council (GSTC) ในพื้นที่เมืองเก่า

เชียงแสน จังหวัดเชียงราย และเมืองเก่าน่าน 

จังหวัดน่าน หลังเข้าไปดำาเนินการจัดเก็บมรดก

ภูมิปัญญาจำานวน 200 รายการ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกันคัดสรรภูมิปัญญาที่มี

ความสัมพันธ์กับการรักษาส่ิงแวดล้อมและเส่ียง

ต่อการสูญหาย 50 รายการ นำาไปพัฒนาต่อยอด

เป็นผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวในรูปแบบสินค้าและ

บริการมากกว่า 20 รายการ พร้อมจดทะเบียน

ทรัพย์สินทางปัญญาให้ชุมชนเป็นเจ้าของอย่าง

แท้จริง

สำาหรับผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 10 รายการ ที่

นักออกแบบในโครงการร่วมกันพัฒนากับชุมชน

10 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากภูมิปัญญาเสี่ยงสูญหาย

เจ้าของมรดกภูมิปัญญา แบ่งเป็น ผลิตภัณฑ์จาก

เมืองเก่าเชียงแสน 5 รายการ ได้แก่ การแสดง 

LEGEND OF CHIANG SAEN ถ่ายทอดตำานาน

ของเชียงแสน โดยมีอาจารย์บรูซ แกสตัน เป็น

ผู้ประพันธ์ดนตรี ผลงานสร้างความตระหนักถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับคน ก่อเกิดเป็น

วิถีชีวิต วัฒนธรรม กฎหมาย จารีต ที่เรียกว่า 

“มังรายศาสตร์” กติกาดูแลรักษาธรรมชาติด้วย

วัฒนธรรม 

เครื่องสักการะล้านนา ออกแบบเครื่อง

สักการะรูปแบบใหม่ เพิ่มความมีชีวิตชีวาเข้าไป 

หวังสร้างประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส

ถึงเสน่ห์เมืองเก่าที่อบอวลไปด้วยกล่ินอายของ

วัฒนธรรมที่ผูกพันกับธรรมชาติกลมกลืน ผ้าทอ

ลวดลายสายน้ำากกในส่ีช่วงเวลา เป็นผลิตภัณฑ์

จากบ้านสันธาตุ อ.เชียงแสน ชุมชนผ้าไหมที่

ใหญ่ที่สุดใน จ.เชียงราย กลุ่มคนจากอีสานย้าย

มาตั้งถิ่นฐานริมแม่น้ำากกเมื่อกว่า 50 ปีก่อน นำา

ภูมิปัญญาปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ทอผ้าใช้เองในครัว

เรือนติดตัวมา กลายเป็นต้นทุนสำาคัญดำาเนินชีวิต 

การออกแบบลวดลายผ้าสายน้ำากกสะท้อนความ

เชื่อมโยงระหว่างภูมิปัญญากับธรรมชาติของถิ่นที่

อยู่ผ่านความงดงามของสายน้ำากกในช่วงเวลา เช้า 

สาย บ่าย เย็น ค่ำา 

ลายผ้าจากใบสักวัดป่าสักเชียงแสน ผลงาน

เชื่อมกับวัดป่าสักเชียงแสน แรกสร้างปลูกต้นสัก

โอบล้อมวัดมากถึง 300 ต้น เป็นที่มาของชื่อวัด 

การนำาใบสักจากวัดที่มีลายปูนปั้นประดับเจดีย์ที่

สวยงามเป็นต้นแบบออกแบบผลิตภัณฑ์ ส่ือถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะและธรรมชาติที่ ไม่

แยกจากกัน ถัดมา กระเป๋าสะพายจากอวน ดีไซน์

ชวนใช้ที่เป็นได้ทั้งเสื้อและกระเป๋า นอกจากเพิ่ม

รายได้ให้เหล่าช่างประมงที่ ได้รับผลกระทบจาก

การสร้างเขื่อนของแม่น้ำาโขงแล้ว ยังเป็นการเพิ่ม

ทักษะการถักแห อวน มาเป็นกระเป๋าช็อปปิ้ง ใช้

งานได้จริง ทั้งยังเป็นการสะท้อนเสียงจากพราน

ปลาเชียงแสนถึงความเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำาโขง 

ที่อาจทำาให้อาชีพถูกกลืนหายไปกับสายน้ำาไม่ช้า

ส่วนผลิตภัณฑ์จากเมืองเก่าน่าน 5 รายการ 

ได้แก่ การแสดง นาค น้ำา น่าน มาจากตำานาน

การสร้างเมืองและคติความเชื่อเรื่องพญานาค 

ในอารยธรรมท่ีเกิดขึ้นจากแม่น้ำาน่าน นำาไปสู่

ภูมิปัญญาของชาวน่านในการรักษาภูเขา ป่าไม้ 

สายน้ำา อาจารย์บรูซ แกสตัน ประพันธ์ดนตรีไว้

เครื่องสำาอางจากไก สาหร่ายน้ำาจืด “ไก” 

เป็นดัชนีชี้สุขภาพของแม่น้ำาโขงและแม่น้ำาน่าน 

หากมีไกให้กินตามฤดูกาล แสดงว่าแม่น้ำาสุขภาพ

ดี ชาวเชียงแสนและชาวน่านมีตำารับอาหารท้อง

ถิ่นปรุงจากไก โครงการน้ีนักออกแบบเชื่อมโยง 

2 เมืองเก่าที่มีไกไว้ด้วยกันอีกมิติหน่ึง นำาผลวิจัย

เครื่องสำาอางจากสาหร่ายไกของ ม.แม่ฟ้าหลวง 

จ.เชียงราย มาออกแบบและพัฒนาเป็นเครื่อง

สำาอางจากไกเมืองเก่าน่าน นอกจากรายได้กลับ

ไปดูแลรักษาแม่น้ำาโขงและแม่น้ำาน่านแล้ว ผู้ ใช้

ผลิตภัณฑ์มีสุขภาพใจที่ดี ร่วมส่งเสริมสุขภาพที่ดี

ให้กับแม่น้ำาด้วย 

ผ้าทอลายผลึกเกลือ บ่อเกลือเมืองน่านเป็น

บ่อเกิดอารยธรรมสำาคัญของเมือง นักออกแบบ

นำารูปทรงของผลึกเกลือท่ี ได้เห็นเป็นต้นแบบ

ออกแบบลายผ้าร่วมกับชุมชน เกิดเป็นลายผ้าสอด

สีสันให้แสงเงา จัดทำาเป็นโปรแกรมลายผ้ามอบให้

ชุมชนนำาไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป

แมงหมาเต้า ดีไซน์จากตำานานแมงหมาเต้า 

สัตว์รูปร่างประหลาด มีหัวเป็นสุนัข รูปร่างเหมือน

ยักษ์ ที่รอคอยการเกิดขึ้นของเมืองน่านอยู่ที่วัดพระ

ธาตุแช่แห้ง นักออกแบบนำาแมงหมาเต้ามาใส่ความ

น่ารักลงไปเป็นคาแรกเตอร์ที่จะเล่าขานตำานาน

เมืองเก่าในมุมที่น่ารัก และ เครื่องประดับดาวเมือง

น่าน แรงบันดาลใจจากกลุ่มดาวประจำาเมืองน่าน 

เล่ากันว่าเมืองน่านสร้างขึ้นในฤกษ์ของดาวขอบด้ง 

เป็นการเชื่อมโยงความรู้ดาราศาสตร์ โหราศาสตร์ 

และธรรมชาติเข้าด้วยกัน เครื่องประดับดาวเมือง

น่านจึงมีความหมายที่ซ่อนไว้ในความงาม

ผู้สนใจเข้าชมผลิตภัณฑ์ต้นแบบทั้งหมดของ

โครงการได้ในนิทรรศการ Culture Alert Nature 

Alive วัฒนธรรมนฤมิต ชุบชีวิตธรรมชาติ ระหว่าง

วันที่ 28 ธ.ค.2564-9 ม.ค.2565 ณ ห้องสตูดิโอ 

ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

(BACC) พิธีเปิดวันที่ 4 ม.ค. เวลา 18.00 น. พบ

กับการแสดงผลงานต้นแบบชุด “นาค น้ำา น่าน” 

ที่ไม่ควรพลาดชม.

ม

เสื้อจากอวนดีไซน์เก๋ ฝีมือการถักชาวประมงเชียงแสน ผลิตภัณฑ์ลายผ้าจากใบสักวัดป่าสักเชียงแสนดูร่วมสมัย

ผ้าทอลวดลายสายน้ำากกในสี่ช่วงเวลา เป็นผลิตภัณฑ์จากบ้านสันธาตุ เครื่องประดับดาวเมืองน่าน ไอเดียจากกลุ่ม

ดาวประจำาเมืองน่าน

สระแก้ว • รมว.ศธ.ชื่นชมครู รร.บ้านหนอง

แก จ.สระแก้ว ใช้เทคนิค Phonic เป็นเวลา 

5-6 ปี สอนภาษาอังกฤษ ทำาให้นักเรียนชั้น  

ป.3 สามารถอ่าน-เขียน-แปลศัพท์ภาษา

อังกฤษกว่า 1,200 คำา แก้ปัญหาอ่านออกเขียน

ได้ทั้งอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษสมบูรณ์

แบบ ส่งผลให้ดันคะแนนโอเน็ตของโรงเรียน

พุ่งกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศเกือบ 2 เท่า

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวภายหลัง

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่จังหวัด

สระแก้วโดยไม่บอกล่วงหน้าว่า ตนมีความ

ตั้งใจมาติดตามการจัดการเรียนการสอน และ

การบริหารจัดการโรงเรียนในสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 

หรือโควิด-19 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 

ได้หารือร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกมาตรการและ

ประกาศต่างๆ ที่จะช่วยดูแลและสนับสนุนให้

โรงเรียนและสถานศึกษาทั่วประเทศสามารถ

จัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ ตาม

ความพร้อมและสถานการณ์ในแต่ละพื้นท่ี 

ที่จะยึดโยงกับประกาศของคณะกรรมการ

ควบคุมโรคระดับจังหวัดต่อไป

นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่า จากการตรวจ

เยี่ยมตนได้รับการรายงานข้อมูลการจัดการ

เรียนการสอนโรงเรียนบ้านหนองแก ซ่ึงเป็น

โรงเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดสระแก้ว 

พบว่าโรงเรียนแห่งนี้มีจุดเด่นด้านการนำารูป

แบบการเรียน “Phonic” และนวัตกรรม “คำา

ศัพท์สีภาษาอังกฤษ colors” มาประยุกต์ ใช้

กับการเรียนภาษาอังกฤษ ท่ีอาศัยการสะกด

คำาภาษาอังกฤษคล้ายภาษาไทย โดยใช้สีและ

สัญลักษณ์ตัวเลขมาช่วยแยกประเภทตัวอักษร

ท่ีเป็นสระ พร้อมท้ังใช้ภาพสื่อความหมายของ

คำาศัพท์นั้นๆ จะทำาให้นักเรียนอ่าน-เขียน-แปล

กรุงเทพฯ • มธ.จับมือเอกชนผุดโครงการ 

88 SANDBOX ปั้นสตาร์ทอัปไทยสู่ยูนิคอร์น

ระดับโลก เปิดทางนักเรียนระดับมัธยมที่มี

ไอเดียส่งผลงานเข้ามาได้ ถ้าทำาได้จริงจะ

พิจารณาให้เข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีที่ มธ.

เมื่อวันท่ี 10 ธันวาคมที่ผ่านมา มหา 

วิทยาลัยธรรมศาสตร์ครบรอบ 88 ปี ได้มี

การเปิดตัวศูนย์กลางการเรียนรู้ทักษะผู้ประ 

กอบการแห่งอนาคต โดยก่อต้ังโปรเจ็กต์  

“88 SANDBOX” Startup Ecosysterm 

แห่งใหม่ใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย เพื่อสร้าง

สตาร์ทอัปไทยสู่ตลาดโลก เปิดกว้างรับทุกเพศ

ทุกวัย ครอบคลุมทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหา 

วิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดเผยว่า การ

เรียนการสอนในปัจจุบันไม่จำาเป็นต้องอยู่ใน

ห้องเรียน ต้องฝึกให้มีการปฏิบัติงานจริง ลอง

ผิดลองถูกเพื่อให้เกิดความมั่นใจและมีอิสระ

ทางความคิด โครงการนี้ต้องการสร้างสตาร์ท

อัปให้ประเทศไทยและให้กับโลกมีธุรกิจใหม่ๆ 

ที่เป็นนวัตกรรมและใส่ใจสิ่งแวดล้อม การ

มี “88 SANDBOX” ขึ้นมาจะช่วยเพิ่มกำาลัง

คนที่มีคุณภาพเป็นกำาลังสำาคัญให้กับประเทศ 

และช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนให้กับผู้

ประกอบการรายใหม่ๆ เพื่อจะค้นพบว่าทุก

คนก็เป็นเถ้าแก่ได้ จึงมีห้องปฏิบัติการเรียนรู้

และฝึกปฏิบัติที่ทำาให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียน

รู้ร่วมกัน โดยเฉพาะการพัฒนาการโครงการ

ใหม่ๆ

รศ.ดร.พิภพ อุดร รองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการ มธ. เผยถึงรูปแบบ 88 SANDBOX 

ว่าเป็นพื้นท่ีในการเรียนรู้ ทดลอง พัฒนา 

เพื่อมอบระบบนิเวศต่อยอดไอเดียปั้นสตาร์ท

อัปใหม่ๆ ขึ้นมา เริ่มในปี 2565 โปรเจ็กต์นี้

แบ่งออกเป็น 5 ส่วนหลักๆ เริ่มต้นจาก Skill 

Space คือการยกระดับทักษะผู้ประกอบการ

ผ่าน Learning Platform และ Idea Market 

โดยเปิดกว้างให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน

ทั่วประเทศที่มีไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ใน

การประกอบธุรกิจใหม่ๆ มานำาเสนอและเข้า

ร่วมเพื่อฝึกฝนทักษะที่จำาเป็น โดยมีทั้ง Platform 

ออนไลน์และออฟไลน์ จากนั้นจะมีการจัด 

Expo อีเวนต์สตาร์ทอัปที่ใหญ่ที่สุด เพื่อให้

เกิดการสร้างทีมหาไอเดีย จับคู่คนที่เหมาะสม

ส่วนที่ 3 Pre-Hackathon การอบรมอย่าง

เข้มข้นเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าไอเดียที่มีได้รับ

การเทรนด์อย่างใกล้ชิดจากพี่เลี้ยง (mentor)  

ซึ่งเป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์ โดยจะมี

การลงมือทำาจริง จากนั้นทุกทีมจะต้องเข้า

สู่เวทีการแข่งขันที่เรียกว่า Hackathon ซึ่ง

จะมีนักลงทุน CEO สตาร์ทอัป และผู้เชี่ยว 

ชาญทางด้านธุรกิจต่างๆ เข้าร่วม อาทิ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การท่อง

เที่ยวแห่งประเทศไทย ปตท.น้ำามันและการค้า

ปลีก จำากัด (มหาชน) OR และองค์กรธุรกิจผู้

สนับสนุนรายอื่นๆ เพื่อจะดูว่าไอเดียหรือธุรกิจ

ของคนรุ่นใหม่ทีมไหนสามารถเป็นจริงได้

รองอธิการบดีฯ กล่าวอีกว่า สำาหรับทีม

ที่ผ่านการคัดเลือก ทาง มธ.จะให้เงินลงทุน

เริ่มต้นและเข้าไปถือหุ้นหาพี่เลี้ยงธุรกิจให้ 

โดยใช้พื้นที่ 88 SANDBOX ซึ่งมีสิ่งอำานวย

ความสะดวกครบครัน ที่เราเรียกว่า Forest 

for Unicorn เพื่อผลักดันให้สตาร์ทอัปไทย

ไปสู่ระดับยูนิคอร์น นอกจากนี้ยังมีองค์กร

ธุรกิจขนาดใหญ่มาเป็นพาร์ตเนอร์ อาทิ OR 

เพื่อพัฒนาธุรกิจและร่วมลงทุนในสตาร์ทอัป

ด้วย สำาหรับนักเรียนระดับมัธยมที่เข้าร่วม

โปรเจ็กต์สามารถใช้ผลงานนี้เข้ายื่นต่อ มธ.ใน

รอบ Porfolio ได้ ถ้าเป็นนักศึกษาของ มธ.ใน

โปรเจ็กต์ที่สามารถระดมทุนได้ ทำายอดขายได้

จริง เราเทียบโอนหน่วยกิตให้ 15 หน่วยกิต

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ของ OR เปิดเผยถึงความร่วมมือในโปรเจ็กต์

นี้ว่า เรามีช่องทางให้ทั้งสถานีบริการน้ำามัน

เกือบ 2,000 สาขา คาเฟ่อเมซอน 3,500 แห่ง 

และอีก 9 ประเทศ พร้อมเปิดรับสตาร์ทอัปที่

มีความคิดสร้างสรรค์ มาทดลองลงมือในพื้นที่

ของโออาร์ และพร้อมสนับสนุนท้ังทางด้าน

เงินทุนและกระบวนการ ร่วมเป็นผู้ลงทุน เริ่ม

ต้นจากก่อตั้งสตาร์ทอัป และพัฒนาไประดับ

ยูนิคอร์น

“OR มี 2 ช่องทางที่ให้การสนับสนุน

คือ มธ.สร้างสตาร์ทอัปใหม่ส่งเข้ามา มีบริษัทที่

ร่วมทุนชื่อ ORZON มีกองทุนเริ่มต้นให้ 25-50 ล้าน

ดอลลาร์ เป้าหมายภายใน 10 ปีจะต้องมีสตาร์ท

อัปเพิ่มขึ้น 10 ราย อีกช่องทางหนึ่งคือสตาร์ท

อัปที่กำาลังเติบโต OR จะเข้าลงทุนโดยตรง 

อย่างกรณีบริษัท Flash Express เราร่วมลงทุน

จนกลายเป็นยูนิคอร์นสัญชาติไทยแห่งแรก เรา

เชื่อว่าสตาร์ทอัปสามารถค้นคิดวิธีการใหม่ ย่อม

จะเกิดตลาดใหม่ๆ” นางสาวจิราพรกล่าว

ด้านเรืองโรจน์ พูนผล หรือกระทิง 

ฉายา “The Godfather of Thai Startup หนึ่ง

ในทีมพี่เลี้ยงของ “88 SANDBOX” ประเมินถึง

โอกาสที่สตาร์ทอัปสัญชาติไทยจะพัฒนาไปสู่

ระดับยูนิคอร์นมูลค่าธุรกิจ 1,000 ล้านดอลลาร์ 

ว่าอีก 10 ปีต่อจากนี้ถือว่าเป็น “ยุคทอง” ของ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปีหน้าประเทศไทย

อาจมียูนิคอร์นเพิ่มขึ้นอีก 1-2 บริษัท

“บิล เกตส์ บอกว่าปีหน้าน่าจะพ้น 

โควิด ปีหน้าผมคิดว่าจะเป็นช่วง Golden age 

ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะทำาอย่างไร

ให้พวกที่เป็นสตาร์ทอัปไทยมีสภาพแวดล้อม

ที่เหมาะสมได้ฝึกฝน ก้าวกระโดด และช่วง

นี้เป็นช่วงเวลาที่ดีมาก เพราะปีหน้าจะมี

ยูนิคอร์นสัญชาติไทยท่ีเข้าตลาดมูลค่าราว 

20,000-30,000 ล้านดอลลาร์ ตอนนี้เริ่มมีเงิน

ทุนไหลเข้ามา ประเทศไทยมียังโอกาส เช่น 

อุตสาหกรรมการเกษตรและไบโอ”

สำาหรับผู้ ท่ีสนใจสมัครเข้าร่วมโครง 

การ 88 SANDBOX Startup Ecosysterm 

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.

facebook.com/88Sandbox หรือ https://

line.ee/27BMhAp.

‘โรงเรียนบ้านหนองแก’ช้างเผือกในป่า
ครูนำาเทคนิคPhonicสอนเด็กอ่านเขียนแปลภาษาอังกฤษคล่องดันคะแนนโอเน็ตพุ่ง

‘มธ.’เอาจริงปั้นสตาร์ทอัปไทยสู่ยูนิคอร์นระดับโลก

ศัพท์ภาษาอังกฤษที่เป็นคำาบัญชีพื้นฐานกว่า 

1,200 คำา ได้อย่างคล่องแคล่ว ตั้งแต่ระดับ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และมีเวลามากพอที่

นักเรียนจะได้พัฒนา Grammar-Tense-Con-

versation ในช่วงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 

ซึ่งการสอนด้วยวิธีนี้เป็นเวลา 5-6 ปี ช่วยให้

โรงเรียนสามารถแก้ปัญหาการอ่านออกเขียน

ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการเรียนของนักเรียน โดยจะเห็น

ได้จากผลการทดสอบระดับชาติต่างๆ มีค่าเฉลี่ย

ที่สูงกว่าระดับประเทศทุกชั้นเรียน เช่น ผล

การสอบโอเน็ต ได้คะแนนสูงสุดใน จ.สระแก้ว  

5 ปีซ้อน (2559-2563) และคะแนนเฉลี่ยสูง

กว่าระดับประเทศเกือบ 2 เท่า ทำาให้กลายเป็น

โรงเรียนต้นแบบที่มีนวัตกรรมด้านการสอนเป็น

เลิศ และมีนักการศึกษาและผู้บริหารจากสถาน

ศึกษาเดินทางมาศึกษาดูงานจากทั่วประเทศ

“ดิฉันต้องขอชื่นชมความร่วมมือร่วม 

ใจของครูทุกคน และผู้อำานวยการโรงเรียนที่

เป็นแรงสนับสนุนสำาคัญ ผลักดันให้ครูได้ทำา

หน้าที่สอน คิดค้น และประยุกต์ใช้นวัตกรรม

การจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มท่ี เพื่อ

พัฒนาเด็กและเยาวชนของเราเป็นสำาคัญ” 

นางสาวตรีนุชกล่าว

นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่า ในการ

ลงพื้นที่ครั้งน้ีตนยังได้ร่วมประชุมปฏิบัติการ

ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพในพื้นที่

จังหวัดสระแก้ว โดยมอบนโยบายให้แก่ผู้

อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

(สพท.) และผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัด

สระแก้วในการติดตามประเด็นต่างๆ เช่น 

โครงการโรงเรียนคุณภาพ ห้องเรียนคุณภาพ 

บ้านพักครู ความปลอดภัยในสถานศึกษา 

ปัญหาเด็กตกหล่น และกระบวนการจัดการ

เรียนรู้แบบ Active Learning รวมถึงการเรียน

การสอนวิชาประวัติศาสตร์ ว่าคุณภาพการ

ศึกษาเป็นเรื่องสำาคัญ ซึ่งตนตั้งใจยกระดับ

คุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น และตนทราบดีว่า

ผู้บริหารและครูตั้งใจทำางาน แต่การทำางานก็

อาจจะมีช่องโหว่หรือรูรั่วเกิดขึ้น ดังนั้นหากมี

ปัญหาก็ให้แจ้งมาที่กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งตน

พร้อมที่จะช่วยสนับสนุนและร่วมอุดรูรั่วนั้น.
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11บันเทิงไทย-บันเทิงเทศ

ปไม่ถึงมงฯ

ภาษาคนข่าวว่าอย่างงั้น ก็..ไม่เห็นเป็นไร ไม่ต้อง

เสียอก-เสียใจ ไม่ได้สวมมงกุฎ “Miss Universe 

2021” แต ่“แอนชิลี สก็อต-เคมมิส” ก็มีมงกุฎ “สาวงามสุด” ของ

ประเทศไทยสวมอยู่มิใช่หรือ?

และ..เป็น “มงกุฎ” ที่ทำาให้คนไทยโดยเฉพาะผู้หญิงได้รู้ เข้า

ถึง-เข้าใจกับนิยาม-ความหมายของ Real Size Beauty..

ว่าด้วยความงามที่ ไม่มีรูปร่างเป็นมาตรฐานใดมาตรฐาน

หนึ่ง เพราะผู้คนในโลกมีความหลากหลาย มีสรีระที่แตกต่างกัน 

และทุกคนมีความสวยในแบบของตัวเอง!

ซึ่งไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือเห็นต่าง แต่เธอก็ได้ชื่อเป็นผู้จุดประ 

กาย “สวยในแบบของตัวเอง” ให้ผู้หญิงได้ภูมิใจ-ม่ันใจในสรีระเรือน

ร่างขึ้นอีกมากมาย

อย่างไรก็ตาม ก็เห็นจะจริงอย่างท่ีแอนชิลีได้เคยให้สัมภาษณ์.. 

“ฉันไม่ได้มองว่าแพสชันนี้จะเปลี่ยนแปลงได้ในทันทีทันใดแบบวง

กว้าง 

แต่ฉันมองว่ามันจะค่อยๆ เปลี่ยนด้วยการเริ่มจากกลุ่มคน

เล็กๆ ที่ค่อยๆ ขยับมุมมอง เปลี่ยนทัศนคติ เปลี่ยนความอคติให้

เป็นความเข้าใจ..” 

เพราะประกายที่เธอจุด มันไม่ได้สว่างวาบไปทั่วทั้งโลกใน

ทันทีฉับพลัน และนั่นจึงเป็นเหตุผล ทำาไม “แอนชิลี” ถึงไม่ผ่าน

สายตาคณะกรรมการตัดสินมิสยูนิเวิร์สให้ไปต่อในรอบ 16 คน

กับอีกเหตุผลจากสายตาผมเอง (ไม่เกี่ยวกับคณะกรรมการ) 

..แอนชิลีไม่ได้มีความเป็นไทยอยู่ในเรือนร่างหน้าตาให้ผมเห็นเลย

แม้แต่นิดเดียว!

นี่..ผมคิด-ผมเชื่อเอาตามประสาผม และด้วยคิดแบบนี้ ผม

จึงเคยพูด-เคยคุยกันเล่นๆ กับหลายๆ คนในวงการหนังไทย กระทั่ง 

“จอมยุทธ์-ขาใหญ่” ของวงการอย่าง “เสี่ยเจียง”..

ผมก็เคยอภิปรายเรื่องการทำาหนังไทยไปสู่ตลาดโลก และ

ตอบโต้กันอย่างออกรส-ออกชาติด้วยมองกันต่างมุม!

มุมผม..เราไม่ควรเริ่มต้นด้วยคิดทำาหนังไทยไปขายตลาด

โลก แล้วมุ่งเน้นจะต้องทำาหนังแนวสากลแปลกตาทันสมัยทั้งเนื้อ 

หาและโปรดักชั่น ยิ่งเฉพาะการใช้ซีจีด้วยแล้ว จะเอาอะไรไปสู้เขา

อย่างเรา..ต้องทำาหนังสไตล์ไทยๆ ยกตัวอย่างว่า “แผลเก่า” 

ทำาไมชาวโลกถึงสนใจทั้งเชิญไปฉายโชว์ ซื้อไปฉายโรง 

หรืออย่าง “องค์บาก” ทำาไมชาวโลกถึงได้รู้จักชื่อ “จา พนม 

ยีรัมย์”..นั่นไม่เพราะหนังได้แสดงความเป็นไทยที่ชาวโลกยังไม่เคย

เห็นดอกรึ?

“ไม่ใช้สลิง ไม่ใช้ตัวแสดงแทน เล่นจริง เจ็บจริง” สโลแกน

นี้ใช่ไหม ที่ทำาให้ “โทนี่ จา” ได้ผงาดอยู่บนจอหนังทั่วโลกน่ะ?

แล้วดูสิ..กี่เรื่องต่อกี่เรื่องที่ทำา-ที่สร้างเพื่อให้ดูเป็นหนังสากล 

ทันสมัย ทั้งเนื้อหา-โปรดักชั่น-ซีจี มีเรื่องไหนบ้างที่ไม่เจ๊ง..หือ?

จะขายชาวโลก เราก็ต้อง “ขายความเป็นไทย” สิครับ แต่

เถียงให้ตาย “จอมยุทธ์หนังไทย” แกก็ไม่ยอมเชื่อผม 

แล้วดูนู่น ที่คนไทยกันเองนินทา “เชย” บ้างล่ะ “ล้าหลัง” 

บ้างล่ะ แต่ข่าวทั้งจากสื่อไทย-สื่อนอก ทั้งจากคนที่ไปประสบพบกับ

ตาต่างพูดตรงกันว่า..

“ศาลาไทย” ในงาน “เวิลด์เอ็กซ์โป” ดูไบ ติดท็อปไฟว์ท่ีคน

ต่างชาติเข้าแถว-ต่อคิวเข้าชมแน่นขนัดทุกรอบ คาดว่ากว่าจะถึงวัน

ปิดงาน (31 มี.ค.ปีหน้า) จะมียอดเข้าชมทะลุเกินล้านคนแน่นอน!

สรุป..ถ้าจะส่ง “สาวงามไทย” ไปสู่สายตาชาวโลก ก็ต้อง

เลือกเฟ้น “หน้าไทยขนานแท้” น่าจะได้ความสนใจ เพ่งพิศมอง

มากกว่า ดูอย่าง..

อาภัสรา-ภรณ์ทิพย์ นั่นไง!.

ต้องขายความเป็นไทย?

ไ

• โอกาสมาถึงแล้ว! หากคุณ

รักในเสียงเพลงและมีความฝันอยาก

โลดแล่นบนแชนเนลที่มีผู้ติดตาม

หลักล้าน และได้ร่วมงานกับเครือ 

Atime และ GMM Grammy รีบมา

ให้ไว กับแคมเปญ Atime ‘ONLINE 

DJ Audition’ ใครเจ๋ง ได้จัด! ที่พร้อม

ตัดสายสะดือแจ้งเกิดดีเจหน้าใหม่ได้เข้ามาเป็นดีเจ

ออนไลน์ให้กับ 4 Online Station สุดฮอตในปี 2022 

ทั้ง Hotwave, Cassette, WhitePop และ Chill online

• (ต่อ) โดยสามารถอ่านรายละเอียดการ

รับสมัครได้ที่ Atimeonline fanpage แล้วเลือกจาก

คุณสมบัติเบื้องต้นก่อนว่าคุณชอบหรือเหมาะกับ 

Station ไหน จากนั้นอัดคลิปวิดีโอจัดรายการในรูป

แบบที่ตัวเองถนัด จะมาเดี่ยวหรือมาเป็นทีมได้หมด 

ความยาวคลิปไม่เกิน 10 นาทีและต้องไม่มีการตัดต่อ 

หมดเขตรับสมัคร 31 ธันวาคมนี้ ส่งก่อนก็มีสิทธิ์ได้

งานก่อน!

• เตรียมตัวหายคิดฮอด บักเขียว VS ชมพู่ 

กลับมาแล้วตามคำาเรียกร้อง กับ “มนต์รักหนองผัก

กะแยง” การันตีคุณภาพความสนุกระดับเอเชียบน

เวที Content Asia Awards 

2021 ด้วยรางวัล Best Asian 

Drama Made for a Local Asian 

Market (ละครยอดเยี่ยมสำาหรับ

ประเทศผู้ผลิต) ผลงานการแสดง

ของคู่เคมีคู่ใหม่ ณเดชน์ คูกิมิยะ 

และ โบว์ เมลดา จะกลับมา

เรียกเสียงหัวเราะคุณอีกครั้ง ทุกจันทร์-อังคาร และ

ศุกร์ เวลา 20.30 น. เสาร์-อาทิตย์ เวลา 20.25 น. 

เริ่มที่ 14 ธันวาคมนี้ ทางช่อง 3 กด 33 

• ฮอตไม่เลิก สำาหรับดาราหนุ่มหล่อผิวใส 

“เซ้นต์-ศุภพงษ์ อุดมแก้วกาญจนา” นอกจากจะงาน

แสดงปังไม่ไหวแล้ว ยังขึ้นแท่นผู้จัดละครเป็นครั้งแรก 

พร้อมควบด้วยตำาแหน่ง Co-Producer กับซีรีส์ “แอบ

หลงรัก” The Series โดย “ไอดอล แฟคทอรี่” ซึ่งใกล้

จะได้ฟินกันแล้วเร็วๆ นี้ ทางช่อง 3 HD ล่าสุด บริษัท 

บิวราซ จำากัด คว้าตัวหนุ่มเซ้นต์มาเป็นพรีเซนเตอร์

ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว NADE’ Collagen Jelly (นาเด้  คอล 

ลาเจน เจลลี่) รับทรัพย์ 7 หลักไปนอนกอดเลยที

เดียว!.

มักเกิ้ล

งขั้นตัดพ้อเพราะโดนขัดขาจน

หลุดจากงานพรีเซนเตอร์ สำาหรับ

คุณแม่คนสวย ซาร่า คา 

ซิงกินี ที่ล่าสุดโพสต์ระบาย

ถึงการโดนกลั่นแกล้ง

ลงบนเฟซบุ๊ก

“ผู้ 

ใหญ่ใน

วงการบางคน

ที่มีอำานาจ บารมี 

รังแกแม่และเด็กๆ ใช้

ความ Privilege ไปเจรจากับลูกค้า 

จนลูกค้าแคนเซิลงานพรีเซนเตอร์

ไป…อยากถามสั้นๆ ว่า...หัวใจทำา

ด้วยอะไร..... ไม่รัก ไม่เอ็นดู ไม่ว่า 

แต่อย่ากลั่นแกล้งทำาร้ายกันขนาดนี้ ไม่ว่า

จะเกิดอะไรขึ้น สุดท้ายแล้วมันจะจบลง

ยังไง ลูกทั้งสองก็อยู่ในการปกครอง การ

ดูแล เลี้ยงดู ส่งเรียน ให้ข้าวให้น้ำา ให้

ความรักความอบอุ่นจากแม่ซาร่า

คนนี้ มันไม่ง่ายเลยนะ การต้องเป็น

ทั้งแม่ที่เลี้ยงลูก เป็นผู้หญิงที่ต้อง

ออกไปทำางานหาเลี้ยงอีก เหนื่อย

สายตัวแทบขาด...น้ำาตาจะไหล....ไม่รู้จะ

พูด จะอธิบายยังไง เสียใจ...จุก

อก.....เห็นใจกันบ้างเถิด... 

#ขอโทษนะลูกที่ตอน

นี้แม่อ่อนแอ พรุ่งนี้

จะหาย แม่สัญญา”

ซึ่งหลังจากที่

เจ้าตัวโพสต์ระบายเรื่อง

ดังกล่าวก็มีแฟนๆ เข้ามาให้

กำาลังใจมากมาย ล่าสุดสาวซาร่า

ก็ได้อัปเดตอีกครั้งว่าตนรู้สึกดีขึ้นแล้ว 

พร้อมขอบคุณทุกคนที่ให้กำาลังใจ “แม่โอเค

แล้วนะคะ กำาลังใจจากทุกคนเยอะมาก ดี

มาก ทั้งโทรหา ข้อความมาหา ขอบคุณ

ที่รักและเอ็นดูครอบครัวเราน้า จะหมดปี

แล้ว ขอให้เรื่องไม่ดีพ้นไป ปีหน้าเอาใหม่ มี

แต่งาน มีแต่ความสุข เรื่องราวดีๆ”

โปรเจ็กต์ขนหัวลุก • เนรมิตรหนัง ฟิล์ม เดินหน้าบวงสรวงภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องใหม่ กับ

โปรเจ็กต์ที่ชวนขนหัวลุก THE GHOST RADIO MOVIE PROJECT (WORKING TITLE) นำา

ทีมโดย “กนกวรรณ วัชระ” กรรมการผู้จัดการบริษัท เนรมิตรหนัง ฟิล์ม จำากัด พร้อมผู้กำากับ

รุ่นเก๋าอย่าง ปิ่น-ปินัทธ์ สิรีนันทัชพร ร่วมด้วยนักแสดงแถวหน้าอย่าง แน็ก-ชาลี ไตรรัตน์, 

นาว-ทิสานาฏ ศรศึก, เบนซ์-ปุณยาพร พูลพิพัฒน์, เอ-ไชยา มิตรชัย และเชน-อัฒรุต คงรา

ศรี ณ ริเวอร์เดล ดิสทริค เมื่อเช้าวันที่ 11 ธันวาคมที่ผ่านมา. 

ถึ

านมาหน่ึงปี แต่ ริตา ออรา ยอมรับว่าเธอยังรู้สึกอับอาย

กับการกระทำาของตัวเองที่ไม่สนใจกฎในช่วงล็อกดาวน์ 

เพราะต้องการปาร์ตี้วันเกิด 

นักร้องสาวชาวอังกฤษ ปีนี้ผ่านวันเกิดอายุ 31 ปีเมื่อ 26 

พฤศจิกายน หรือปลายเดือนก่อน แต่เมื่อปีที่แล้วเธอก็เป็นหนึ่งใน

เซเลบคนดังที่สร้างวีรกรรมด้วยการละเมิดกฎการกักตัวที่เข้มงวด 

เพื่อจัดปาร์ตี้วันเกิดอายุครบ 

30 ปี ที่คาซา ครูซ ในเมือง

นอตติงฮิลล์ หลังกลับจาก

เดินทางไปแอฟริกาเหนือ ทั้ง

ที่อังกฤษออกมาตรการเรื่อง

โคโรนาไวรัสอย่างเข้มงวด

ในการให้สัมภาษณ์

เมื่อเร็วๆ นี้ ริตาแสดงความ

เสียใจทั้งน้ำาตาสำาหรับการ

จัดปาร์ตี้ครั้งนั้น และหาก

เป็นไปได้ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้น 

เพราะนอกจากตัวเองยังไม่รู้

จักโต รู้จักเคารพกฎกติกา 

ยังส่งผลกระทบสร้างความ

เสียหายต่อผู้อื่นให้ต้องซวย

ไปด้วย

“ฉันอับอายมากๆ ฉันยังรู้สึกอย่างนั้นอยู่จนถึงทุกวันนี้ และ

เสียใจกับสิ่งที่ทำาไป มันยากสำาหรับฉันที่ต้องพูดถึงเรื่องนี้”

“ฉันได้แต่ภาวนาว่าฉันจะไม่ทำาอย่างนั้นและเลือกทางอื่น

แทน นึกถึงแล้วมันยิ่งทำาให้ฉันเศร้า เพราะมันเป็นสิ่งที่ฉันไม่อยาก

ให้มันเกิดขึ้นแล้ว”

“ทุกคนต่างเสียสละกันครั้งใหญ่ในช่วงเวลานั้น แต่ฉันกลับ

ทำาให้พวกเขาผิดหวัง และนั่นทำาให้ฉันเจ็บ มันเจ็บมากจริงๆ”

เธอถูกประณามว่าเห็นแก่ตัว และโดนตำารวจอังกฤษปรับ

เงินเป็นจำานวน 10,000 ปอนด์ โทษฐานที่จัดงานปาร์ตี้ที่ร้าน

อาหารแห่งหนึ่งในเวสต์ลอนดอน เมื่อพฤศจิกายน ปี 2020

 งานปาร์ตี้ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่เธอละเมิดอีก

มาตรการมา โดยก่อนหน้านั้นเธอเพิ่ง

เดินทางโดยเครื่องบินส่วนตัวไปไคโร 

ในวันที่ 21 พฤศจิกายน เพื่อทำาการ

แสดงที่โรงแรมระดับ 5 ดาว W Hotel

ริตาเดินทางกลับในวันถัดไป 

และภายใต้มาตรการการกักกันโรค

ของรัฐบาล เธอควรต้องกักตัวเองเป็น

เวลา 14 วัน

แต่แทนที่จะเป็นอย่างนั้น อดีต

พรีเซนเตอร์ America’s Next Top 

Model จัดงานสังสรรค์ในวันที่ 28 

พฤศจิกายน ที่ร้านอาหารสุดเอ็กซ์

คลูซีฟอย่างท้าทายในเมืองหลวงของ

อังกฤษ

ริตาออกมากล่าวขอโทษในตอนนั้น 

โดยกล่าวว่า “สวัสดีทุกคน ฉันไปร่วมงาน

เลี้ยงสังสรรค์เล็กๆ กับเพื่อนบางคน เพื่อฉลองวันเกิด 30 ปี”

“มันเป็นการตัดสินใจที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ ด้วยมุมมอง

ที่ผิดพลาดว่าเรากำาลังจจะออกจากล็อกดาวน์ และงานแบบนี้คง

ไม่เป็นไร ฉันเสียใจอย่างที่สุดที่ฝ่าฝืนกฎ และตอนนี้ฉันเข้าใจแล้ว

ว่าการทำาแบบนี้ทำาให้ผู้คนตกอยู่ในความเสี่ยง”

และฉันต้องรับผิดชอบทั้งหมด”

“ฉันยิ่งอับอายมากเมื่อรู้ว่าทุกคนต้องทำางานอย่างหนักกันแค่

ไหนเพื่อต่อสู้กับไวรัสร้าย และรู้ซึ้งว่าประชาชนทุกคน รวมถึงภาค

ธุรกิจต้องเสียสละกันแค่ไหนเพื่อช่วยให้เราปลอดภัย แม้ว่าจะไม่

สามารถกลับไปแก้อะไรได้ แต่ฉันอยากจะขอโทษทุกคนอย่าง

จริงใจ”

ผู้จัดการร้านอาหารร้านนั้นโดนไล่ออก ขณะที่ทาง

ร้านก็โดนยึดใบอนุญาตเป็นเวลา 6 สัปดาห์

ในการขอโทษอีกเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางไป

อียิปต์ อดีตสตาร์ X Factor กล่าว “ฉันเพิ่ง

บินไปอียิปต์เมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อไปแสดง

ที่งานอีเวนต์องค์กรสำาหรับบริษัท

เอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่งการเดินทาง

ของฉัน ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และ

มีการตรวจโควิดก่อนเข้าประเทศตาม

มาตรการของทางการอียิปต์ทุกอย่าง”

“เมื่อฉันเดินทางกลับเข้าอังกฤษ ฉัน

ควรทำาตามคำาแนะนำาของรัฐบาล และแยก

กักตัวเองตามระยะเวลาที่กำาหนด แต่ก็

อย่างที่คุณรู้ ฉันไม่ได้ปฏิบัติตาม

คำาแนะนำาของรัฐบาล และฉัน

ต้องขอโทษอีกครั้งอย่าง

ไม่มีเงื่อนไข”

“ฉันรู้ดีว่า คำาขอ

โทษจากนักร้องเพลงป๊อป 

อาจไม่มีน้ำาหนักมากนัก 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่

ฝ่าฝืนกฎอย่างฉัน ฉัน

เข้าใจแล้วว่าอาจมีบาง

คนพยายามทำาตามได้”

“ข้อความที่ฉัน

ต้องการส่งถึงพวกเขา

ง่ายๆ ได้ โปรดอย่าทำาตาม 

ความรู้สึกสำานึกผิดที่เกิด

ขึ้น และความละอายที่ฉัน

ได้รับสำาหรับความผิดพลาด

นั้นไม่คุ้มค่าเลย”.

ผ่

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

‘ซาร่า’โอดหัวใจทำาด้วยอะไร

โดนแกล้งจนหลุดพรีเซนเตอร์

“นี่เป็นข้อผิดพลาด

ในการตัดสินใจที่ร้าย

แรงและไม่สามารถให้

อภัยได้ เมื่อพิจารณา

ถึงมาตรการข้อจำากัด

ต่างๆ ฉันตระหนักแล้ว

ว่าการกระทำาเหล่านี้ขาด

ซึ่งความรับผิดชอบแค่ไหน 

‘เจมส์’เปิดไลฟ์สดการกุศล

ครบรอบ23ปีเครื่องบินตก

เคยผ่านวินาทีเฉียดตายมาแล้วกับเหตุการณ์เครื่อง

บินตกที่ จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อ 23 ปีก่อน สำาหรับ เจมส์-

เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ ซึ่งเหตุการณ์ในวันนั้นทำาให้มีผู้เสีย

ชีวิตในที่เกิดเหตุ 101 คน และรอดชีวิต 45 คน โดยหนึ่ง

ในผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นคือนักร้องดัง “เจมส์ 

เรืองศักดิ์” จนได้ฉายาว่า “นักร้องกระดูกเหล็ก” มาจนถึง

ทุกวันนี้

โดยทุกวันที่ 11 ธันวาคม

ของทุกปี “เจมส์” จะโพสต์รำาลึก

ถึงเหตุการณ์เครื่องบินตกครั้งนั้น 

เพราะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยลืม 

และย้ำาเตือนตัวเองเสมอมาในการ

ทำาวันนี้ให้ดีที่สุดและการแสดงความ

รักที่มีต่อครอบครัวและคนรอบข้าง

ซึ่งปีนี้พิเศษกว่าปีไหนๆ 

โดยเจ้าตัวได้เปิดไลฟ์สดการกุศล 

ช่วยพ่อค้าแม่ค้า เกษตกร หรือผู้

ประกอบการ ขายของให้ฟรี ผ่านเฟซบุ๊ก James Academy 

โดยระบุข้อความว่า “คืนนี้ครบรอบ เครื่องบินตก 23 ปี ผม

จะไลฟ์การกุศล ช่วยขายสินค้าให้ฟรี ใครมีสินค้า inbox 

มานำาเสนอเลยครับ อันไหนที่ผมโอเค ผมเลือก ผมจะทักไป 

และสั่งมาลองดู ลองชิมเอง ไม่ต้องส่งมาให้ฟรีนะครับ ผม

จ่ายเงินให้ครับ! ไม่รู้จะหมู่หรือจ่า ไม่รู้คนดูจะมากหรือน้อย 

ไม่รู้จะขายได้หรือไม่ได้ เเต่ผมจะทำาให้ดีที่สุดครับ เป็น

กำาลังใจให้กันนะเพื่อน! ที่เพจ James Academy นะ”.

ทุกวันนี้ฉันยังรู้สึกผิดและอับอาย

จัดปาร์ตี้วันเกิดระหว่างล็อกดาวน์

interthaipost69@gmail.com



12 ขาวประชาสัมพันธ

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ /

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ  สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง 

ที่อยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� น

คํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ นายอนันท กองประภากุล กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.  

มาตรา  วรรคหา ประกอบมาตรา 

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่  กุมภาพันธ  เวลา .  นาฬกา และมีคําสั่งให

ประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บ

สํานวนคดีแดงและเอกสารชั้น  อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่  เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช 

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รอง อใหทรัพยสินตกเปน องแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่  เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช 

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน ผูถือกรรมสิทธิ์/

ผูครอบครอง

ราคา (บาท) หมายเหตุ

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกร

ไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเทสโก 

โลตัส แมสอด เลขท่ีบัญชี 

- - -  ช� อบัญชี 

นางสาวดารินทร แซวาง

นางสาว

ดารินทร 

แซวาง

, .  

บาท (ณ วันท่ี 

 ก.ค. 

)

-

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกร

ไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเทสโก 

โลตัส แมสอด เลขที่บัญชี 

- - -  ช� อบัญชี 

นางสาวพิศตะวัน แซมา

นางสาว

พิศตะวัน 

แซมา

, .  

บาท (ณ วันที่ 

 ก.ค. 

)

-

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกร

ไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเทสโก 

โลตัส แมสอด เลขที่บัญชี 

- - -  ช� อบัญชี 

นางสาวพิศตะวัน แซมา

นางสาว

พิศตะวัน 

แซมา

, .  

บาท (ณ วันที่ 

 ก.ค. 

)

-

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุง

ไทย จํากัด (มหาชน) สาขาโรบินสัน 

แมสอด เลขที่บัญชี 

- - -  ช� อบัญชี 

นางสาวพิศตะวัน แซมา

นางสาว

พิศตะวัน 

แซมา

, .  

บาท (ณ วันที่ 

 ก.ค. 

)

-

รวมทรัพยสินทังสินจํานวน  รายการ รวมมลคา .  บาท (หกแสนหาหม� นแปดรอย

หาสิบหาบาทย่ีสิบแปดสตางค) พรอมดอกผล

บั ชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปน องแผนดิน รายนายอนันท กองประ ากุล กับพวก 

พันตํารวจโท

 (ธีรพงษ ดุลยวิจารณ)

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานสืบสวนสอบสวนทางการเงิน

ผูอํานวยการกองคดี 

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นางบุญชนา อัครวรมาศ)

นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ

พนักงานเจาหนาที่

 (ธีรพงษ ดุลยวิจารณ)

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ /

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ  สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง 

ที่อยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� น

คํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ นายฐปนันทน ธรรมรัตนธาดา และนางสาวอุไร แยมเจริญ 

กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.  

มาตรา  วรรคหา ประกอบมาตรา 

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่  กุมภาพันธ  เวลา .  นาฬกา และมีคําสั่งให

ประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บ

สํานวนคดีแดงและเอกสารชั้น  อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่  เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช 

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รอง อใหทรัพยสินตกเปน องแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่  เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช 

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน ผูถือกรรมสิทธิ์/

ผูครอบครอง

ราคา (บาท) หมายเหตุ

. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ 

จํากัด (มหาชน) ประเภทบัญชีเงิน

ฝากออมทรัพย เลขท่ีบัญชี 

- - -  ช� อบัญชี 

นางสาวอุไร แยมเจริญ

นางสาวอุไร 

แยมเจริญ

, .  

(ณ วันท่ี  

สิงหาคม 

)

-

. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ 

จํากัด (มหาชน) ประเภทบัญชีเงิน

ฝากออมทรัพย เลขที่บัญชี 

- - -  ช� อบัญชี 

นางสาวหัทยา กอระกัน

นางสาวหัทยา 

กอระกัน

, .  

(ณ วันที่  

สิงหาคม 

)

-

. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ 

จํากัด (มหาชน) ประเภทบัญชีเงิน

ฝากออมทรัพย เลขท่ีบัญชี 

- - -  ช� อบัญชี 

นางสาวมลนภา มณีแจม

นางสาวมลนภา 

มณีแจม

, .  

(วันที่  

สิงหาคม 

)

-

. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) ประเภทบัญชีเงิน

ฝากออมทรัพย เลขท่ีบัญชี 

- - -  ช� อบัญชี 

นางสาวกนิษฐา วัดสําโรง

นางสาวกนิษฐา 

วัดสําโรง

, .  

(ณ วันที่  

สิงหาคม 

)

-

รวมทรัพยสินท่ีอายัด จํานวน  รายการ รวมมลคาทังสินประมาณ .  บาท 

(หาหม� นเกาพันแปดสิบเจ็ดบาทย่ีสิบเกาสตางค) พรอมดอกผล

บั ชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปน องแผนดิน รายนาย ปนันทน ธรรมรัตนธาดา 

และนางสาวอุ ร แยมเจริ   กับพวก 

พันตํารวจโท

 (ธีรพงษ ดุลยวิจารณ)

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานสืบสวนสอบสวนทางการเงิน

ผูอํานวยการกองคดี 

(ลงช� อ)  

(นายอนุภาพ  ศุภเศรษฐศิริ)

พนักงานเจาหนาที่

 (ธีรพงษ ดุลยวิจารณ)

(หาหม� นเกาพันแปดสิบเจ็ดบาทย่ีสิบเกาสตางค) พรอมดอกผล

(ลงช� อ)  

 คดีหมายเลยดําท่ี ฟ /

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ  สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล 

ขอใหทรัพยสินของ นายพิชิต หมูมาก กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.  มาตรา 

 วรรคหา ประกอบมาตรา 

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี  มกราคม  เวลา .  นาฬกา และมีคําส่ังใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดัง

กลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดง

และเอกสารช้ัน  อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี  พฤศจิกายน พุทธศักราช 

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รอง อใหทรัพยสินตกเปน องแผนดิน

 ประกาศ ณ วันท่ี  พฤศจิกายน พุทธศักราช 

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน หมาย

เหตุ

เงินสด - นายพิชิต หมูมาก

และนางสาว

จรรยาพร เพชรเศษ

,  บาท 

(ณ วันท่ี  

ก.ย. ) 

-

เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย 

จํากัด(มหาชน) ประเภทบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพยสาขาเกาะลันตา เลขท่ีบัญชี 

- -  ช� อบัญชี

เด็กหญิงสุกัญญา หมูมาก

- เด็กหญิงสุกัญญา

หมูมาก

, .  

บาท (ณ วัน

ท่ี  ก.ย. 

)

-

รวมทรัพยสินทังสิน จํานวน  รายการ รวมจํานวนทังสินประมาณ .  บาท 

(สองแสนหน่งหม� นส่ีพันเการอยเกาสิบเกาบาทแปดสิบสามสตางค) พรอมดอกผล

บั ชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปน องแผนดิน รายนายพิชิต หมมาก กับพวก

(นางสาวตองจิต ขาวละออ)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี 

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

ตุก ดร. อุษณีย มหากิจศิริ ลี โอณีโอ ประธาน

บริษัท เคดีเอ็น เจาของโดนัทสูตรลิขสิทธ์ิ คริสป ครีม 

ประเทศไทย ไมปลอยใหแฟนคลับฉลองเดสติเนชั่น

แหงใหมแบบเดียวดาย จัดสง Krispy Kreme Tuk 

Tuk และ Krispy Kreme Pop up Cart มอบความ

สุขแสนอรอยสงทายปลายป ณ ศูนยการคาเซ็นทรัล 

อยุธยา และ ศูนยการคาเซ็นทรัล ศรีราชา พรอม

ขนทัพโดนัททั้งแบบ Original Glazed แสนรัก และ

โดนัทหนาใหมลาสุดอยาง Yuzu Doughnuts และ 

Holiday Doughnuts ในกลองลายพิเศษไปเอาใจคริสป 

ครีม เลิฟเวอรแบบจัดเต็ม 

สยาม ทาคาชิมายะ หางสรรพสินคาสไตล

ญี่ปุนหนึ่งเดียวในไทย ณ ไอคอนสยาม อิมพอรต

แบรนดดังระดับโลกที่ ไดรับความนิยมจากญี่ปุน 

ANTEPRIMA (แอนทิพรีมา) กระเปาแฟชั่นแบรนด

ดังจากอิตาลี โดดเดนดวยการผสมผสานงานคราฟต

กับวัสดุสมัยใหมชนิดพิเศษอันเปนเอกลักษณของ

แบรนด มาเปด ANTEPRIMA ปอปอัพสโตรแหง

แรกในประเทศไทย พรอมกับนําเสนอ คอลเลกชั่น 

PECCHIA ใหมพรอมเปดตัวสีพิเศษ Thailand Ex-

clusive ที่ผลิตขึ้นเพียง 10 ใบ เพ� อจําหน�ายเฉพาะที่

นี่ที่เดียวเทานั้น ระหวางวันที่ 13 – 20 ธันวาคม ณ 

ธารา ฮอลล ชั้น M ไอคอนสยาม

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

หรือ CMMU ชวนทุกคนติดทักษะการจัดการ อาวุธ

สําคัญทางรอดในโลกธุรกิจแหงยุคการเปลี่ยนแปลง 

กับ CMMU Management Talk: Building Resilience 

in Times of Change ท่ีจัดข้ึนเน� องในวาระครบรอบ 

25 ป ของ CMMU รวมฟงประสบการณการถอดรหัส

บทเรียนการจัดการ โดย 6 ผูบริหารชั้นนํา หลาย

สาขาวงการธุรกิจ พบกับไฮไลทหัวขอ Talk สุดพิเศษ 

หลากหลายและอัดแน�นสาระ เพ� อพัฒนาสังคม

และธุรกิจสูความยั่งยืน อาทิ ณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน 

ผูบริหาร ทรู คอรปอเรชั่น ในหัวขอ “Sharing 

Experiences in How to Drive Innovation in 

Corporations and Startups” อรรถพล โพธ์ิหาญรัตนกุล 

ผูกอตั้ง กูด ดีล เอ็นเตอรเทนเมนท ในหัวขอ “เด็ก 

Gen ใหมเขาใจไดไมยาก” นครินทร วนกิจไพบูลย 

แหง The Standard ในหัวขอ “The Secret Sauce: 

The Secret Recipe of Ken” อาทิตย นันทวิทยา 

แหงธนาคารไทยพาณิชย ในหัวขอ “SCBx The 

Transformer - Leading Businesses into the 

Future” ผยง ศรีวณิช แหงธนาคารกรุงไทย ใน

หัวขอ “กลาเปล่ียน เพ� อกาวนํา (Courage to Change)” 

และชัยวัฒน อุทัยวรรณ ประธานสมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในหัวขอ “นํา

ธุรกิจกามขามวิกฤตเศรษฐกิจดวยการบูรณาการ 

GRC (Governance, Risk management, and 

Compliance)” โดยไมเสียคาใชจาย บนเพจเฟซบุก 

CMMU Mahidol (https://www.facebook.com/

CMMUMAHIDOL)

รักแม     ประวรา เอครพานิช นายกสมาคมรักแม พรอมคณะ เขาเฝาฯ สมเด็จพระกนิษฐา

ธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพ� อทูลเกลาฯ ถวายเงิน

สบทบทุนจัดซื้อเคร� องมือแพทย THERMOMIXER สําหรับสกัด DNA เซลลมะเร็งแกศูนยสิริกิต์ิ

บรมราชินีนาถ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย  พรอมนํา วชิรวิทย เอี่ยมวิลัย และ

ตนสกุล เรกะโทก ผูชนะเลิศกิจกรรมประกวดเรียงความ “Love Mom Story เลาเร� องแม” เขา

รับพระราชทานรางวัล ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

TIPH โชวแผนธุรกิจเสริมความเช� อมั่นนักลงทุน     บริษัท ทิพย กรุป โฮลดิ้งส จํากัด 

(มหาชน) หรือ TIPH โดย ดร. สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจาหนาที่บริหาร พรอมดวยนาง

สุจิณนา เมฆสกุล ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร สายงานบัญชีและการเงิน (CFO) รวมนํา

เสนอขอมูลผลประกอบการสิ้นสุดไตรมาส 3 ป 2564 และแผนการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

ในงานบริษัทจดทะเบียนพบผูลงทุน (Opportunity day) กับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ผานทางชองทางออนไลน เม� อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 โดยสามารถรับชมยอนหลังไดผานทาง 

YouTube Channel และเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผาน https://youtu.be/

HFbCoR9mAvY และ  https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday

ONESIAM SuperApp – The Universe of Extraordinary Experiences     ชฎาทิพ 

จูตระกูล  ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท สยามพิวรรธน แถลงขาวเปด “ONESIAM  Super-

App – The Universe of Extraordinary Experiences” ซูเปอรแอปพลิเคชันใหมที่รวมจักรวาล

แหงประสบการณเหนือความคาดหมาย ผนึกพันธมิตรชั้นนําครอบคลุมหลากหลายธุรกิจสราง

ปรากฏการณระบบนิเวศธุรกิจพรีเมียมระดับโลก โดยมีคณะผูบริหารพันธมิตรไดแก เศรษฐา 

ทวีสิน , สารัชต รัตนาภรณ, ขัตติยา อินทรวิชัย , ชาญศักดิ์ เฟ� องฟู , สุวรรธนะ สีบุญเรือง, 

โชน โสภณพนิช, และ ดร.สมพร สืบถวิลกุล รวมงานแถลง ณ รอยัลพารากอนฮออล สยาม

พารากอน เม� อเร็วๆ นี้

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด 

(มหาชน) ผูบริหารศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด 

เซ็นทรัลพลาซา เซ็นทรัลเฟสติวัล 

เซ็นทรัล ภูเก็ต และ เซ็นทรัล วิลเลจ 

ลักชูร่ี เอาทเล็ต รวมกับ NIM EXPRESS 

ภายใตแคมเปญ FORWARDING 

HAPPINESS 2022 จัดกิจกรรม CSR 

มุ่งมั่นท่ีจะดําเนินธุรกิจเพื่อความ

ยั่งยืนสําหรับผูมีสวนเกี่ยวของทุก

ภาคสวน และรวมสงตอคุณคาและ

ความเช� อในเร� องของ Community at 

Heart เขามาในแคมเปญ FORWARDING 

HAPPINESS 2022 ดวยการเปด

โอกาสดีๆใหลูกคาสามารถสงตอ

ความสุข เปนกําลังใจ ดวยการเลือกซ้ือ

ของขวัญในงาน gift market และนํา

ไปหยอนลงกลองของขวัญยักษ NIM 

EXPRESS เพ� อสงตอใหกับชุมชนที่

ไดรับผลกระทบจากสถานการณโควิด 

ไดท่ีศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด , เซ็นทรัล 

พระราม 9, เซ็นทรัล อีสตวิลส, เซ็นทรัล 

ปนเกลา และ เซ็นทรัล บางนา

งานน้ี ไดรับเกียรติจาก นางสาวนภารัตน 

ศรีวรรณวิทย ประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน

และรองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานการเงิน

บัญชี และบริหารความเสี่ยง บริษัท เซ็นทรัล

พัฒนา จํากัด (มหาชน), นายชาติชาย สุวิทย

ศักดานนท ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท 

สงตอความสุข เซ็นทรัลพัฒนา และ นิ่ม เอ็กซเพรส ปลอยรถคาราวานรถ FORWARDING HAPPINESS

สงมอบของขวัญปใหม สราง Positive Energy เปนกําลังใจใหชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากโควิด 19

น่ิม เอ็กซเพรส จํากัด และ นางสาวภัทรพร 

เพ็ญประพัฒน Head of CRM & Com-

mercialization บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด 

(มหาชน) รวมตัดริบบิ้นปลอยคาราวานรถขน

ของขวัญ โดยมี นายเกรียงยศ สุดลาภา รอง

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนตัวแทน

รับมอบและจะนําสงสิ่งของดังกลาวมอบให

กับชุมชนตางๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

โดยเฉพาะชุมชนที่ ไดรับผลกระทบจาก

โควิด 19 ณ ลานคนเมือง ศาลาวาการ

กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ซึ่ง กทม.

โดย สํานักพัฒนาสังคม จะเปนผูสงมอบตอ

ใหชุมชนในพื้นที่กรุงเทพฯ เพ� อเปนการมอบ

ความสุขสงทายปเกาตอนรับปใหมสรางรอย

ยิ้มและเปนพลังใจใหกาวเดินดวยกัน

 “Forwarding Happiness 2022” 

จัดขึ้นที่ศูนยการคาเซ็นทรัลทั่วประเทศ 

ตั้งแตวันนี้ - 6 มกราคม 2565 รวมสงตอ

พลังความสุข กาวไปดวยกัน เพราะเราเช� อวา 

ความสุข..ขับเคล� อนใหทุกชีวิตยังคงกาวเดิน

ตอไป

Kyo Roll En ตอนรับเทศกาล 

เปดตัว ‘Mochi Cookie’ คุกกี้สูตร

โฮมเมดสไตลญ่ีปุน สอดไส โมจิเน้ือนุม 

พรอมชุดของขวัญรับเทศกาลแหง

ความสุข ตั้งแตวันนี้ ที่ Kyo Roll En 

ทุกสาขา

“ยืดใหสุด อรอยไมหยุด...กับ

คุกก้ีไสโมจิ” คร้ังแรกของ Kyo Roll En 

ท่ีนํา ‘โมจิ’ ขนมยอดนิยมของชาวญ่ีปุน

เปนขนมมงคลที่ชาวญี่ปุน

นิยมรับประทานในชวงเทศกาลเฉลิม

ฉลอง ความนุมของโมจิสูตรตนตํารับ 

นํามาสอดไสดานในคุกก้ี ไดสัมผัสของ

ความนุม หนึบ และกรุบกรอบในคําเดียว 

เลือกอรอยไดทั้งแบบทานเย็นๆ และ

อุนรอนๆ คูกับเคร� องด� ม หรือมอบ

เปนชุดของฝากสุดประทับใจ ดวย 4 

รสชาติใหมสุดละมุน เริ่มที่ 

1. Original ‘Kinako’ (ออริจินัล 

คินาโกะ) - คุกกี้ ไส โมจิรสถั่วเหลือง

ญ่ีปุน ‘คินาโกะ’ ท่ีไดท้ังความหอมจาก

ผงถั่วเหลืองคั่วคุณภาพดี สง

ตรงจากเกียวโต หอมกลิ่นของถั่วที่

ผานการคั่วอยางละเอียด และความ

นุมหนึบของโมจิสูตรตนตํารับ

2. Yuzu Miso (ยูซุ มิโสะ) - 

ความหอมเปนเอกลักษณของสม ‘ยูซุ’ ขึ้นช� อ

จากญี่ปุน สอดไสดวย ‘โมจิรสยูซุ’ ไดความ

สดช� นแบบหวานอมเปรี้ยว ผสมรสเค็มเล็ก

นอยของ ‘มิโสะ’ ทําจากถั่วเหลืองหมัก 2 

ความพิเศษที่เขากันอยางลงตัว

3. Organic Chocolate (ออรแกนิค 

ช็อกโกแลต) - คุกกี้รสช็อกโกแลตเขมขน 

ท่ีใชช็อกโกแลตจากผลโกโก ออรแกนิคคุณภาพ

จากเชียงใหม สอดไส โมจิและครีมช็อกโกแลต

ไหลเยิ้ม ท็อปดวยถั่วรวมมิตร 

4. Matcha-White Choc (มัทฉะ ไวท ช็อก)

- รสชาติ Limited เฉพาะคริสมาสต ดวยคุกกี้

ชาเขียวมัทฉะจาก ‘อูจิ’ แบบฉบับ Kyo Roll En 

ท็อปดวยไวทช็อกโกแลต สอดไส โมจิชาเขียว 

ความอรอยที่ Matcha Lover หามพลาด! 

Kyo Roll En เปดตัว ‘Mochi Cookie’ 4 รสชาติใหม พรอมสงความอรอยตอนรับเทศกาล

ท้ัง 4 รสชาติพรอมอรอยไดถึง 3 รูปแบบ :

1) ‘Crunchy’ อบในเตาอบไดเนื้อคุกกี้

กรอบนอก นุมใน 

2) ‘Softy’ อุนในไมโครเวฟ ใหเนื้อ

คุกกี้นุมละลายในปาก และโมจิยืดแบบสุดขีด 

3) ‘Easy’ ทานแบบเย็น หยิบอรอยได

ทุกเวลา 

จําหน�ายเพียงชิ้นละ 75 บาท หรือ

เลือกเปนชุดของขวัญปใหม พรอมโปรโมชั่น

พิเศษชวงเปดตัว 4 แถม 1 เพียง 300 บาท 

(จากราคาปกติ 375 บาท) และหามพลาด

กับของขวัญปใหมสุดพิเศษ กลอง Limited 

‘Christmas Box’ สุดเก บรรจุ 12 ชิ้น ใน

ราคาเพียง 680 บาท เทานั้น

“ ยื ด ใ ห สุ ด 

อรอยไมหยุด...กับ

คุกก้ีไสโมจิ” สไตลญ่ีปุน 

ต้ังแตวันท่ี 10 ธันวาคม 

2564 ท่ี Kyo Roll En 

ทุกสาขา หรือส่ังผาน 

Line: @kyorollen 

ติดตามรายละเอียด

เพิ่มเติมไดที่ www.

f a c ebook . c om /

KyoRollEn, IG :@

kachabros



13ขาวปร า ัม ัน

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ล๕๒๓๔/๒๕๖๔

 

 ดวย ธนาคารออมสิน โจทก ไดย� นฟอง นายปริญญา ศรีบุญเรือง ที่ ๑ นางสแวด มูลชัย ที่ ๒ 

นายสมิง ผิวพรรณ ที่ ๓ นางประคองหรือประภาสิริ ศรีชัยมูล ที่ ๔ นางละดาวรรณ พิมพศรี ที่ ๕  นางกัลญา ผาบพา 

ท่ี ๖ นายสุริยา ผาบพา ท่ี ๗ นางบานเย็น มูลชัย ท่ี ๘ นายบุญแสนหรือบุญเสน พิมพศรี ท่ี ๙ นายอณุศร ศรีชัยมูล ที่ 

๑๐ นายแทน ผิวพรรณ ที่ ๑๑ กองมรดกของนายชู วงษา ผูวายชนม โดยนางวัชราภรณ วงษา และนายกุญชร 

วงษา ในฐานะทายาทโดยธรรมของนายชู วงษา ผูวายชนม ที่ ๑๒ จําเลย วาจําเลยเปนหนี้โจทกในมูลหนี้ตามคํา

พิพากษา รวมจํานวน ๑,๑๓๙,๖๙๘.๖๓ บาท และจําเลยมีหนี้สินลนพนตัวโดยมีสินทรัพยไมพอกับหนี้สินและตอง

ตามขอสันนิษฐาน ของพระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕) ขอใหศาลมีคําส่ังพิทักษทรัพย  

ของจําเลยทั้งสิบสองเด็ดขาดและพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย แตการสงหมายเรียกและสําเนา คําฟองให

จําเลยที่ ๗ และที่ ๑๐ ไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให นายสุริยา ผาบพา จําเลยที่ ๗ และนายอณุศร ศรีชัยมูล จําเลยที่ ๑๐ ทราบแทนการสง

หมายเรียกวา ศาลไดนัดพิจารณา ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยที่ ๗ และที่ ๑๐ ไป

ศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและขอรับสําเนาคําฟองเร� องนี้ ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง   

                  

       ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

          (นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

     เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

         ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

                               

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙     โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ล๕๖๘๐/๒๕๖๔

 

 ดวย ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โจทก ไดย� นฟอง จาสิบโทหรือนายประหยัด เขียวคําปน ที่ ๑ 

สิบโทหรือนายปณิธาน สุขวังไทร ที่ ๒ จําเลย วาจําเลยเปนหนี้โจทกในมูลหนี้ตามคําพิพากษา รวมจํานวน 

๓,๒๒๗,๒๑๒.๘๒ บาท และจําเลยมีหนี้สินลนพนตัวโดยมีสินทรัพยไมพอกับหนี้สินและตองตามขอสันนิษฐานของ

พระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕) ขอใหศาลมีคําส่ังพิทักษทรัพยของจําเลยท้ังสองเด็ดขาด

และพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย แตการสงหมายเรียกและสําเนาคําฟองใหจําเลยท่ี ๑ และท่ี ๒ ไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให จาสิบโทหรือนายประหยัด เขียวคําปน จําเลยที่ ๑ และสิบโทหรือนายปณิธาน สุขวังไทร 

จําเลยที่ ๒ ทราบแทนการสงหมายเรียกวา ศาลไดนัดพิจารณา ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา 

ใหจําเลยที่ ๑ และที่ ๒ ไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและขอรับสําเนาคําฟองเร� องนี้ ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลม

ละลายกลาง                     

   

                  ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

           (นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

    เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

       ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

                               

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙     โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

อ.ส.ค.ถวายผากฐินสามัคคี ประจําป 2564

นายสมพร ศรีเมือง ผูอํานวยการองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย 

(อ.ส.ค.) ใหเกียรติเปนประธานพิธีถวายผากฐินสามัคคีประจําป 2564 โดยมีคณะผูบริหาร

และพนักงาน อ.ส.ค.รวมกิจกรรมอยางพรอมหนา ณ วัดผานศึกอนุกูล ต.พญาเย็น 

อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา เม� อเร็วๆนี้

รางวัลบุคคลตัวอยางภาคธุรกิจแฟชั่นแหงป 2021   กรกนก สวางรวมโชค ประธาน

กรรมการบริหาร บริษัท ชู โกลบอล ไดรับการยกยองและเชิดชูเกียรติเปน "บุคคลตัวอยาง

ภาคธุรกิจแหงป 2021 ภาคธุรกิจแฟชั่น" โดย มูลนิธิสภาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง

ประเทศไทย (มสวท.) ใน งานประกาศเกียรติคุณและมอบโลเกียรติยศแก "บุคคลคุณภาพแหง

ป 2021 และ "บุคคลตัวอยางภาคธุรกิจแหงป 2021" ซึ่งไดรับเกียรติจาก เกษม จันทรแกว 

(องคมนตรี) เปนประธานในพิธีมอบโลฯ  ณ หองแกรนด บอลรูม ช้ัน 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด 

คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

หลายเมนูสไตลเอเชีย สนุกสนานไป

กับศิลปะการแสดงไฟอันงดงาม พรอมรับ

ฟงเสียงเพลงอันไพเราะจากดนตรีสด รวม

จับฉลากของขวัญ ลุนรับหองพักฟรี! และอ� นๆ

อีกมากมาย ผูใหญราคาเพียงทานละ 2,499++ 

เด็กอายุ 6-12 ป ราคาทานละ 1,249++ และ

เด็กอายุต่ํากวา 6 ป ทานฟรี (รวมเคร� องด� ม

ซอฟดริงกเติมไมอั้น)

หองอาหารโคสตบีชคลับแอนดบิสโทร 

พัทยา เวลา 19.00 น. – 24.00 น. ฉลอง

เทศกาลสงทายปอยางย่ิงใหญมีสไตล สุดอลังการ

ไปกับหลากหลายเมนูซีฟูด อาทิ กุงแมน้ํา 

ขาปูอลาสกา ปูมา หอยนางรมสด ฟวรกราส 

ซูชิซาชิมิ เนื้อยางสไตลบราซิล และเมนู

ของหวานละลานตา สนุกไปกับดีเจเปดเพลง

เฉลิมฉลองตอนรับวันขึ้นปใหม 2565

ที่ โรงแรมเซ็นทาราแกรนดมิราจ พัทยา

ตลอดมื้อค่ํา การแสดงศิลปะรําไฟ รวมจับ

ฉลากของขวัญ ลุนรับหองพักฟรี! ผู ใหญ

ราคาเพียงทานละ 2,999++ เด็กอายุ 6-12 ป 

ราคาทานละ 1,499++ และเด็กอายุต่ํากวา 6 ป 

ทานฟรี (รวมเคร� องด� มซอฟดริงกเติมไมอ้ัน)

โรงแรมเซ็นทาราแกรนดมิราจบีชรีสอรท 

พัทยา เปนโรงแรมธีมเดอะลอสตเวิลดแหงแรก

ของประเทศไทย ดวยจุดเดน 555 หองหันหนา

สูทะเลเมืองพัทยา ตั้งอยูบนหาดวงศอมาตย 

พัทยาเหนือ เปนโรงแรมสไตลรีสอรทหรู

ระดับ 5 ดาว มุงมั่นมอบการบริการที่เต็ม

ไปดวยความอบอุน ใสใจในทุกรายละเอียด 

เพ� อใหเปนจุดหมายปลายทางการทองเที่ยว

ที่ดีที่สุดสําหรับทุกครอบครัว สอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติมและสํารองที่นั่งไดที่ 

0-3830-1234 หรืออีเมล cmbr@chr.co.th

เปด ‘หางสรรพสินคาโรบินสัน สาขาอยุธยา 2 ในคอนเซ็ปต ‘ชอปไฉไล วิถีใหมของอยุธยา’ 

วีระชัย นาคมาศ ผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมแสดงความยินดีในโอกาสเปด 

‘หางสรรพสินคาโรบินสัน สาขาอยุธยา 2’ อยางเปนทางการ เพ� อเปนเดสติเนชั่นแหงใหมขอ

งการชอปปงของชาวอยุธยา ในคอนเซ็ปต ‘ชอปไฉไล วิถีใหมของอยุธยา’ ที่โดดเดนทั้งการ

ออกแบบ และครบทุกสิ่งที่ดีที่สุดกับสินคาแบรนดดังกวา 300 แบรนด พรอมบริการที่เหนือ

ระดับ โดยมีคณะผูบริหารหางโรบินสัน นําโดย โอลิวิเยร บรง, รวิศรา จิราธิวัฒน, ปยะพงษ 

ธัญญศรีสังข, โลรองต โปซ รวมดวยตัวแทนผูบริหารเซ็นทรัลพัฒนา ปรีชา เอกคุณากูล และ

นักแสดงช� อดัง ราณี แคมเปน ใหการตอนรับ ณ หางโรบินสัน สาขาอยุธยา 2

อิมแพ็ค เลคฟรอนท (ริมทะเลสาบ

เมืองทองธานี) แลนดมารคยอดนิยมที่ตอบ

โจทยทุกไลฟสไตล ใหคุณไดอิ่มอรอยกับราน

อาหารนานาชาติชั้นนํา 4 ราน คือ “บรีซ 

คาเฟ แอนด บาร” “อีสาน จิ้มจุม” ราน

อาหารญี่ปุน “อุวะจิมะ” และรานซีฟูดสไตล

ฮองกง “แจ็คกี้ ซีฟูด” กับหลากหลายเมนู

อรอยในธีมสีมวง โดยสามารถสั่งอาหารจาก

ทั้ง 4 รานมารับประทานดวยกัน เพ� อความ

อรอยแบบครบรส พรอมด� มด่ําบรรยากาศดีๆ 

ริมทะเลสาบกับการตกแตงสถานที่ โดยรอบ

ในธีมสีมวงสดใส พรอมจุดถายภาพมุมแก

ลมปงสุดชิค ตอบโจทยคนรักความอรอยและ

ชอบถายรูป ตั้งแตวันนี้ – 31 มกราคม 2565

พบกับพาเหรดเมนูอาหารธีมสีมวงที่

รังสรรค โดยเชฟฝมือดี เริ่มที่รานอาหาร

ญ่ีปุน “อุวะจิมะ” กับเมนู “กุงเทมปุระมุราซากิ”

กุงตัวโตชุบแปงสีมวง ทอดจนกรอบไดที่ ราคา

199 บาท และ “ดิปปงมันมวง” มันมวงทอด

กรอบ เสิรฟพรอมวิปครีมและไอศกรีมวานิล

ลา ราคา 129 บาท ตอดวยรานอาหารซีฟูด

สไตลฮองกง “แจ็คกี้ ซีฟูด” ชวนอรอยกับ 3 

เมนูสีมวง ไดแก “หมูสับมะเขือมวงผัดซอส

เสฉวนหมอดิน” รสชาติเขมขนลงตัว ราคา 

320 บาท “กุงทอดครีมสลัดลูกแกวมังกร” 

ราคา 390 บาท และช� นใจกับเคร� องด� ม 

“เบอรรี่ คอลาดา” ราคา 99 บาท อรอยกัน

ตอกับอาหารแนวฟวชั่นที่ราน “บรีซ คาเฟ 

แอนด บาร” กับเมนูจากมันหวานและชีส 

“ดูโอ สวีตโปเตโตชีสบอล” ราคา 159 บาท 

“ซอฟททาโกสลัดกุงกรอบ” ราคา 209 บาท 

เติมความสดช� นดวย “ไอริชเบอรรี่มิลคเชค” 

และ “เบอรรี ่ป นนมสด” กับรสชาติเปรี้ยว

หวานลงตัว ราคา 120 บาท และของหวาน

สุดอรอย “เฟสทีฟ มาการอง” ราคา 149 บาท 

และปดทายกับรานอาหารอีสานรสแซบ 

“อีสาน จิ้มจุม” กับเมนู “สมตํามันมวง” 

ราคา 99 บาท “ยําไหมแกวอัญชัน” ราคา 

120 บาท และเมนูเคร� องด� มสมุนไพร “น้ํา

อัญชันมะนาว” ราคา 40 บาท

และขาวดี! สําหรับผูที ่ช� นชอบการ

บันทึกความสุขดวยการถายภาพหรือคลิป

วิดี โอไว้เป็นที่ระลึกหรือเพื่อแชร์ความสุข

ใหกับผูอ� น โดย วันนี้ – 25 ธันวาคม ศกนี้  

4 รานอาหารชั้นนํา ณ อิมแพ็ค เลคฟรอนท 
ชวนอรอยสงทายปลายปกับหลากหลายเมนูอรอยในธีมสีมวง กับบรรยากาศสบายๆ ริมทะเลสาบ

ลูกคาสามารถสงภาพนิ่งหรือวิดีโอ Tik-Tok 

เขามาประกวดเพ� อรวมสนุกและชิงรางวัลกับ

ทางราน ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี เฟซบุก: 

IMPACT

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมและสั่งจอง

ความอรอยไดท่ี ราน “บรีซ คาเฟ แอนด บาร” 

เปดใหบริการทุกวัน เวลา 11.30 – 24.00 น. 

โทร. 02-033-1851 เฟซบุก Breeze Café & 

Bar ราน “อีสาน จิ้มจุม” เปดใหบริการทุกวัน 

เวลา 11.30 – 24.00 น. โทร. 02-033-5009 

เฟซบุก Isan Jim Joom ราน “อุวะจิมะ” เปด

ใหบริการ วันจันทร – วันศุกร เวลา 16.00 – 

24.00 น. และ วันเสาร – วันอาทิตย เวลา 

12.00 – 24.00 น. โทร. 02-033-1853 หรือ 

064-184-7109 เฟซบุก Uwajima และราน 

“แจ็คกี้ ซีฟูด” เปดใหบริการทุกวัน เวลา 

11.30 – 24.00 น. โทร. 08-0247-5958 

เฟซบุก Jackie Seafood 

ชุมนุมกูรูรวมกิจกรรม Smart Farming Smart Marketing : Cultivating Future      

จักรพันธ ลีละมาสวัฒน กรรมการผูจัดการบริษัท บีบีทีวี นิวมีเดีย จํากัด โจน จันใด ไมค 

ภัทรเดช สงวนความดี แพรว เฌอมาวีร สุวรรณภาณุโชค รวมแนะเทคนิคเสริมความรูดาน

นวัตกรรมสรางรอยยิ้มเพ� อเกษตรกร ในกิจกรรม Smart Farming Smart Marketing : Culti-

vating Future โดย กลุม ปตท. รวมกับ โครงการ 7 สี ปนรักให โลก จัดขึ้น มี 2 ผูประกาศขาว 

ชัยอนันต ปนชู และ กมลาสน เอียดศรีชาย รับหนาที่พิธีกร เม� อวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม ที่

ผานมา ณ ชอง 7HD

รางวัลลูกโลกสีเขียว     ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการสถาบันลูกโลกสีเขียว เปน

ประธานเปดพิธีมอบรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 20 ภาคกลาง จัดโดย สถาบันลูกโลกสีเขียว 

ณ หองแมจิก 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น โดยมี อรรถพล ฤกษพิบูลย ประธานเจา

หนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน), ศ.ดร.สนิท อักษรแกว 

ประธานกรรมการบริหารสถาบันลูกโลกสีเขียว, กนกพร รอดรุงเรือง ผูชวยกรรมการผูจัดการ

ใหญบริหารช� อเสียงองคกรและกิจการเพ� อสังคม บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน), สมหวัง เรือง

นิวัติศัย รองอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช, พิศิษฐ ชาญเสนาะ ประธาน

คณะกรรมการคัดเลือก "รางวัลลูกโลกสีเขียว", อุดม วิเศษสาธร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สถาบัน

ลูกโลกสีเขียว, วรุตมสุรางค ธรรมอารี ผูอํานวยการสถาบันลูกโลกสีเขียว และแขกผูมีเกียรติ

เขารวมงาน
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14 บทความ-ต่างประเทศ

คุก8แอคทิวิสต์รำ�ลึกเทียนอันเหมิน

WHO ชี้ โอมิครอนแพร่เชื้อเร็วกว่าเดลตา

เจนีวา • เอเอฟพีรายงานอ้างคำาแถลงองค์การอนามัยโลก                                                               

(ดับเบิลยูเอชโอ) จากนครเจนีวา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวา 

คม 2564 ว่า ไวรัสก่อโรคโควิด-19 สายพันธุ์ โอมิครอนที่มี

รายงานการตรวจพบครั้งแรกที่ประเทศแอฟริกาใต้เมื่อวัน

ที่ 24 พฤศจิกายน พบแพร่กระจายไปยัง 63 ประเทศแล้ว 

นับข้อมูลถึงวันที่ 9 ธันวาคม โดยมีรายงานการแพร่เชื้อที่

เร็วขึ้นในแอฟริกาใต้ที่สายพันธุ์เดลตาไม่ใช่สายพันธุ์หลัก 

และที่อังกฤษที่สายพันธุ์เดลตาแพร่ระบาดมากที่สุด กระนั้น

คำาแถลงย้ำาว่า การขาดแคลนข้อมูลทำาให้ไม่สามารถระบุได้

ว่าอัตราการแพร่เชื้อของโอมิครอนนั้นเป็นเพราะการตอบ

สนองทางภูมิคุ้มกันจากวัคซีนลดลง หรือความสามารถใน

การแพร่เชื้อโอมิครอนสูงกว่าหรือปนกันทั้งสองปัจจัย แต่

หลักฐานเบื้องต้นบ่งชี้ว่า โอมิครอนทำาให้ “ประสิทธิภาพ

ของวัคซีนในการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่เชื้อลดลง” 

“จากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีแนวโน้มว่าโอมิครอนจะแซง

หน้าสายพันธ์ุเดลตาในท่ีท่ีเกิดการแพร่เช้ือชุมชน” ถึงบัดน้ีโอ

มิครอนทำาให้เกิดอาการป่วย “เล็กน้อย” หรือไม่แสดงอาการ

เรือบรรทุกสินค้าชนกันในทะเลบอลติกสูญหาย 2

สตอกโฮล์ม • เกิดเหตุเรือบรรทุกสินค้า 2 ลำาชนกันในทะเล

บอลติกนอกชายฝ่ังทางใต้ของสวีเดนเมื่อเช้ามืดวันจันทร์ท่ี 13 

ธันวาคม ทำาให้ลูกเรือ 2 คนตกทะเลท่ีเย็นจัด และเจ้าหน้าท่ี

กู้ภัยยังไม่พบลูกเรือท้ัง 2 คน คาร์ล โยฮัน ลินเด หัวหน้าฝ่าย

ประชาสัมพันธ์สำานักบริหารการเดินเรือของสวีเดนเผยกับเอ

เอฟพีว่า เรือ 9 ลำาและเฮลิคอปเตอร์กู้ภัย 1 ลำา กระจายกัน

ค้นหาลูกเรือที่ตกทะเลบริเวณน่านน้ำานอกชายฝั่งเมืองอีส์ย

ตาดของสวีเดนและเกาะบอร์นโฮล์มของเดนมาร์ก หลังเกิด

เหตุเรือบรรทุกสินค้า 2 ลำาชนกันหลังเวลา 03.00 น. เรือ

บรรทุกสินค้าที่ชนกันคือเรือสกอตแคเรียร์ชักธงอังกฤษที่มุ่ง

หน้าไปเกาะก๊อดลันด์ของสวีเดน ชนเข้ากับเรือคารินโฮเอชัก

ธงเดนมาร์ก ทำาให้เรือเดนมาร์กอับปาง ลูกเรือที่ตกทะเลอยู่

บนเรือเดนมาร์ก

นายกฯ ญ่ีปุ่นเผยไม่เจอผีท่ีบ้านประจำาตำาแหน่ง

โตเกียว • เอเอฟพีรายงานว่า นายกรัฐมนตรีฟูมิโอะ คิชิดะ ของ

ญี่ปุ่นเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม หลังจาก

เข้าพักคืนแรกในบ้านพักประจำาตำาแหน่งกลางกรุงโตเกียวว่า 

เขาหลับสนิทดีและไม่พบผีในบ้านแห่งนี้อย่างที่ลือกัน หลัง                                                               

จากเขาเป็นผู้นำาญี่ปุ่นคนแรกในรอบ 9 ปีที่เข้าพักอาศัยใน

บ้านหลังนี้ โดยอดีตนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ และโยชิ

ฮิเดะ ซูกะ ไม่ได้เข้าพักที่บ้านหลังนี้ บ้านแห่งนี้เคยเกิดเหตุ

นองเลือดระหว่างการพยายามทำารัฐประหารของนายทหาร

หนุ่มเมื่อปี 2479 เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลหลายคน

รวมถึงรัฐมนตรีคลังถูกสังหารที่บ้านนี้ ทำาให้มีข่าวลือว่ามักมี

วิญญาณของผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ในวันน้ันวนเวียนอยู่ท่ีทาง

เดินในบ้านหลังดังกล่าว.

ฮ่องกง • ศาลฮ่องกงพิพากษาลงโทษจำาคุกนักเคลื่อนไหวเพื่อประ 

ชาธิปไตย 8 คน ตั้งแต่ 4-14 เดือนเมื่อวันจันทร์ ฐานเข้าร่วม, จัด

งาน และยุยงให้ผู้อื่นเข้าร่วมงานรำาลึกเหตุการณ์ปราบปรามที่จัตุรัส

เทียนอันเหมินในกรุงปักกิ่งปี 2532 ที่สวนสาธารณะในฮ่องกงเมื่อปี

ที่แล้ว โดยฝ่าฝืนคำาสั่งห้ามเพื่อป้องกันโรคระบาด

รายงานรอยเตอร์และเอ                                                   

เอฟพีเมื่อวันจันทร์ที่ 13 ธันวา 

คม 2564 ว่า นักเคลื่อนไหว

เพื่อประชาธิปไตยฮ่องกงกลุ่มนี้

รวมถึงจิมมี ไหล่ เจ้าของหนังสือ

พิมพ์แอปเปิลเดลีที่ปิดตัวไปแล้ว, 

กวินเนธ โฮ อดีตนักข่าว และ

โจว ฮั่งถัง ทนายความด้านสิทธิ

มนุษยชน ที่ศาลมีคำาตัดสินว่ามี

ความผิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้ว 

ทั้งสามปฏิเสธข้อกล่าวหา ส่วน

จำาเลยที่เหลือ 5 คนรับสารภาพ

ผิดตามข้อกล่าวหาท่ีมีท้ังเข้าร่วม, 

จัดงานรำาลึก และยุยงให้ผู้อื่นร่วม

งานดังกล่าว

ทางการฮ่องกงห้ามการจัด                                                    

งานรำาลึกเหตุการณ์ปราบปรามท่ี

จัตุรัสเทียนอันเหมินวันท่ี 4 มิถุนา 

ยน ปีที่แล้วและปีนี้ โดยอ้างข้อ

กำาหนดควบคุมการแพร่ระบาดของ

โควิด-19 แต่นักวิจารณ์กล่าวว่า

เจ้าหน้าท่ีใช้โรคระบาดเป็นข้ออ้าง

เพื่อจำากัดเสรีภาพ

ผู้พิพากษาอะแมนดา วูด                                                 

ค็อก กล่าวว่า จำาเลยเพิกเฉยและ

ดูถูกวิกฤตท่ีแท้จริงด้านสาธารณ 

สุข และเชื่อเรื่องการจัดงานรำา 

ลึกอย่างผิดๆ และอวดดี แทนที่

จะปกป้องสุขภาพของชุมชน และ

จำาเลยเหล่าน้ีสมควรได้รับคำาพิพาก 

ษาเพื่อลงโทษและเพื่อป้องปราม

ไหล่ วัย 74 ปีซ่ึงถูกขังคุกอยู่

แล้ว ถูกตัดสินจำาคุก 13 เดือน, โจว                                                    

วัย 36 ปี ถูกจำาคุก 12 เดือน และ

โฮ วัย 31 ปี ถูกจำาคุก 6 เดือน 

โรเบิร์ต ปัง ทนายความ

ของไหล่ เปิดเผยจดหมายที่ไหล่                                              

เขียนจากคุกเพ่ือแจงต่อศาลและ

นำามาเผยแพร่ต่อผู้สื่อข่าวในเวลา

ต่อมา โดยไหล่เขียนไว้ว่า หาก

การรำาลึกผู้ท่ีเสียชีวิตเพราะความ

อยุติธรรมเป็นอาชญากรรม ก็ขอ

ให้ลงโทษเขา ให้ตัวเขาได้รับการ

ลงโทษในอาชญากรรมนี้ เพื่อที่

ตัวเขาจะได้แบ่งภาระและความรุ่ง 

โรจน์ของคนหนุ่มสาวเหล่านี้ที่ ได้

สละเลือดเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน

ส่วนโจว ซ่ึงเป็นทนายแก้

ต่างให้ตนเอง กล่าวในคำาร้องขอ                                                  

บรรเทาโทษว่า หากพวกท่ีมีอำา 

นาจประสงค์จะกำาจัดขบวนการน้ี

ด้วยการดำาเนินคดีและจำาคุก พวก

เขาจะผิดหวังอย่างมาก เพราะส่ิง

ท่ีพวกเขาได้ทำาลงไปน้ัน แท้จริง

แล้วเป็นการต่อลมหายใจให้แก่

ขบวนการน้ี โดยระดมคนรุ่นใหม่

เข้าสู่การต่อสู้อันยาวนานเพื่อความ                                                    

จริง, ความยุติธรรม และประชา 

ธิปไตย

จำาเลยอีก 5 คนที่รับสาร                                                      

ภาพผิด รวมถึงเหลย  เฉิกหยั่น                                            

ผู้นำากลุ่มพันธมิตรฮ่องกงสนับสนุน 

ขบวนการประชาธิปไตยรักชาติใน

จีนท่ียุบตัวไปแล้ว ซ่ึงเป็นผู้จัดงาน

รำาลึกเป็นประจำาทุกปี ถูกตัดสิน

จำาคุกต้ังแต่ 4 เดือน ถึง 14 เดือน 

โดยเหลยได้รับโทษหนักที่สุด 14 

เดือน 

โทษจำาคุกของท้ังหมดจะ

นับรวมกับโทษปัจจุบันหากพวก

เขาถูกคุมขังอยู่แล้วในคดีอื่นๆ ซ่ึง

หมายความว่าส่วนใหญ่จะถูกจำา

คุกเพิ่มกันไม่กี่สัปดาห์หรือไม่กี่

เดือน

นอกจากจำาเลย 8 คนน้ี                                        

มีนักเคลื่อนไหว 16 คนท่ีถูกพิ 

พากษาลงโทษจำาคุกไปแล้วก่อน

หน้าน้ีในกรณีเดียวกันต้ังแต่ 4-10 

เดือน ซ่ึงรวมถึงโจชัว หว่อง ท่ีถูก

ตัดสินจำาคุกในความผิดข้อหาอื่นๆ 

แต่นักรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย

ฮ่องกงคนดัง 2 คนท่ีถูกต้ังข้อหา

เก่ียวข้องกับงานรำาลึกเทียนอันเหมิน 

ได้แก่ นาธาน ลอว์ และซันนี เฉิง 

หลบหนีออกจากฮ่องกงไปก่อน

ไหล่, โฮ, โจว และเหลย 

ยังถูกดำาเนินคดีตามกฎหมายความ

ม่ันคงแห่งชาติแยกต่างหากด้วย 

ซึ่งมีโทษสูงสุดถึงขั้นจำาคุกตลอด

ชีวิต. 

แคนเบอร์รา • ออสเตรเลียลง

นามข้อตกลงกลาโหมกับบริษัทเกา 

หลีใต้มูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์

ออสเตรเลีย หรือราว 23,858 

ล้านบาทเมื่อวันจันทร์ ระหว่าง

การเยือนออสเตรเลียของประธา 

นาธิบดีมุน แจอิน

สำานักข่าวรอยเตอร์และเอ

พีรายงานว่า รัฐบาลออสเตรเลีย

ลงนามข้อตกลงกลาโหมกับบริษัท

ฮันวาคอร์ปของเกาหลีใต้มูลค่า 

1,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย 

หรือราว 23,858 ล้านบาท เมื่อวัน

จันทร์ท่ี 13 ธันวาคม ท่ีกรุงแคน                                                  

เบอร์รา โดยมีนายกรัฐมนตรีสกอต 

มอร์ริสัน และประธานาธิบดีมุน 

แจอิน ของเกาหลีใต้ที่อยู่ระหว่าง

การเยือนออสเตรเลีย เป็นสักขี

พยานการลงนาม

ภายใต้ข้อตกลงกลาโหมน้ี                                                  

บริษัทฮันวาคอร์ปของเกาหลีใต้จะ

ผลิตปืนใหญ่อัตตาจร 30 กระ                                       

บอก, รถหุ้มเกราะจ่ายกระสุน 15 คัน

และเรดาร์ให้กับกองทัพออสเตรเลีย

นายกรัฐมนตรีมอร์ริสันกล่าว

ท่ีกรุงแคนเบอร์ราเม่ือวันจันทร์ว่า 

ข้อตกลงกลาโหมน้ีเป็นบทต่อไปท่ี

สำาคัญในอุตสาหกรรมกลาโหม 

สำาหรับออสเตรเลีย เราจะเดินหน้า

สร้างสมรรถภาพในการปกป้อง

อธิปไตยของเรา โดยมีเกาหลีใต้

เป็นหุ้นส่วนสำาคัญในการเดินทาง 

และข้อตกลงนี้จะช่วยสร้างงาน

ในออสเตรเลีย 300 ตำาแหน่ง 

เนื่องจากบริษัทฮันวาจะมาเปิด

สาขาในออสเตรเลีย

หลังการลงนามข้อตกลง

กลาโหมนี้ทำาให้หุ้นของบริษัทฮัน

วาขึ้นไป 3%

ประธานาธิบดีมุน แจอิน 

เป็นผู้นำาต่างชาติประเทศแรกที่                                                                 

เดินทางเยือนออสเตรเลียหลังการ

ระบาดของโควิด-19 มีกำาหนด  

การเยือน 4 วัน นอกจากข้อตก                                           

ลงกลาโหมท่ีเป็นเรื่องหลักแล้ว ทั้ง

สองชาติตกลงที่จะทำางานอย่าง

ใกล้ชิดในการช่วยออสเตรเลียส่ง                                                        

ออกแร่ที่มีความสำาคัญที่ออสเตร 

เลียมีอย่างอุดม เพื่อให้เกาหลีใต้

ใช้ในการผลิตภาคเทคโนโลยีและ

ตกลงท่ีจะทำางานร่วมกันในการพัฒ 

นาพลังงานสะอาดรวมถึงพลังงาน

จากไฮโดรเจน

ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่าน

มา ชาติพันธมิตรตะวันตกลดการ

พึ่งพาจากจีน เนื่องจากมีความกัง 

วลเก่ียวกับการควบคุมแร่ท่ีมีความ

สำาคัญของจีน

เกาหลีใต้มีความจำาเป็นใน

เรื่องอุปทานแร่ท่ีมีความสำาคัญ เพื่อ                                                    

ต้องการเป็นศูนย์กลางผลิตแบต 

เตอร่ีของโลกให้ได้ภายในปี 2573 

ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของแผนการปล่อย

ก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์ภายในปี 

2593 ออสเตรเลียส่งแร่ที่มีความ

สำาคัญให้กับเกาหลีใต้ราว 40% 

จากแร่ที่มีความสำาคัญที่เกาหลีใต้

นำาเข้าทั้งหมด.

ออสซี่-เกาหลีใต้ดีลกลาโหมกว่า2หมื่นล้าน

ดีลกลาโหม • ประธานาธิบดีมุน แจอิน ของเกาหลีใต้ และนายกรัฐมนตรีสกอต มอร์ริสัน ของออสเตรเลีย ถ่ายภาพร่วมกับตัวแทนจากบริษัท     

ฮันวาของเกาหลีใต้และตัวแทนกระทรวงกลาโหมออสเตรเลีย หลังพิธีลงนามข้อตกลงกลาโหม ที่อาคารรัฐสภา กรุงแคนเบอร์รา เมื่อวันที่ 13 

ธันวาคม. 

เมื่อมะกันปรับยุทธศาสตร์

ทางทหารในภูมิภาคนี้

ารเผชิญหน้าระหว่างสองยักษ์ใหญ่คือสหรัฐฯ 

กับจีนยังเพิ่มความเข้มข้นอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุด กระทรวงกลาโหมหรือเพนตากอนของ

สหรัฐฯ เตรียมสร้างฐานทัพในกวมและออสเตรเลีย

เป้าหมายคือการรับมือ “ความท้าทาย” จากจีน

ข่าวจากวอชิงตันบอกว่า ความเคลื่อนไหวทางทหาร

ล่าสุดของอเมริกานั้นเป็นส่วนหนึ่งของการ “ทบทวนท่าที

ระดับโลก” ของฝ่ายความมั่นคงของสหรัฐฯ 

เรื่องนี้ ไม่ใช่เพิ่งเกิด แต่เพิ่งเป็นข่าว

เพราะเป็นคำาสั่งจากประธานาธิบดีโจ ไบเดน ไป

ถึงรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม ลอยด์ ออสติน เกือบจะ

ทันทีหลังจากเข้ารับตำาแหน่งเป็นเจ้ากระทรวงนี้ในเดือน

กุมภาพันธ์ปีนี้

ต่อมาออสตินก็เริ่มขยับในเดือนมีนาคม

ตอกย้ำาถึงความสำาคัญที่ไบเดนให้กับภูมิภาคอินโด-

แปซิฟิก เป็นการต่อยอดจากนโยบาย Pivot to Asia ของ

ยุคประธานาธิบดีบารัค โอบามา 

รัฐมนตรีออสตินไม่ลังเลที่จะประกาศว่า “จีนเป็น

ความท้าทาย” สำาหรับอเมริกาอย่างไม่ต้องสงสัย

ชัดเจนว่ากรณีไต้หวันกำาลังทำาให้สหรัฐฯ ต้องปรับ

ยุทธศาสตร์ต่อจีนในภูมิภาคนี้อย่างเร่งด่วน

จีนเองก็ขยับตัวอย่างเร่งด่วนเช่นกัน

เพราะเกมน้ีเดิมพันสูงสำาหรับท้ังสองฝ่ายอย่างปฏิเสธไม่ได้

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะพลาดพลั้งไม่ได้เป็นอันขาด

เมื่อเดือนที่แล้วพลเอกมาร์ค มิลลีย์ ประธานเสนาธิการ

ร่วมสหรัฐฯ บอกว่าจีนประสบความสำาเร็จในการทดสอบ

ขีปนาวุธไฮเปอร์ โซนิก ความเร็วเหนือเสียง

ทำาเอามะกันตกตื่นไม่น้อยว่าเทคโนโลยีทางทหารของจีน

วันนี้ ไม่ได้น้อยหน้าสหรัฐฯ แต่อย่างใด

การทบทวนยุทธศาสตร์ครั้งนี้รวมถึงการยกระดับ 

“โครงสร้างพื้นฐานในเกาะกวมและออสเตรเลีย” 

และจัดลำาดับความสำาคัญ “การก่อสร้างทางทหารทั่วหมู่

เกาะแปซิฟิก” ใหม่ให้สอดคล้องกับการขยายอิทธิพลของจีน

ตลอดจน “แสวงหาการเข้าถึงระดับภูมิภาคมากขึ้น

สำาหรับกิจกรรมการเป็นหุ้นส่วนทางทหาร”

ความหมายคือ การเสริมสร้างฐานทัพเรือให้สองจุดนี้

ให้เข้มแข็งพอที่จะทำาให้จีนต้องคิดหนักหากจะก่อเหตุอันใดที่

อเมริกามองว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายบารมีของตนในภูมิภาคนี้

เจ้าหน้าที่ระดับสูงมะกันบรรยายสรุปให้เห็นชัดว่า

“ในออสเตรเลีย คุณจะเห็นเครื่องบินขับไล่และเครื่อง

บินทิ้งระเบิด... คุณจะเห็นการฝึกกองกำาลังภาคพื้นดินและ

ความร่วมมือด้าน logistics เพิ่มขึ้น...ซึ่งจะขยายเป็นวงกว้าง

มากขึ้นทั่วทั้งอินโด-แปซิฟิก...”

แนวทางของนโยบาย Pivot to Asia ยุคโอบามาปรับ

มาใช้เป็น Rebalancing หรือการปรับดุลแห่งการวางกำาลัง

ของสหรัฐฯ ในย่านนี้

นั่นหมายถึงการให้ความสำาคัญกับภูมิภาคอินโด-

แปซิฟิกมากขึ้น

ซึ่งอาจจะมาในรูปของการ “ลด” จำานวนทหารและ

อุปกรณ์ในพื้นที่อื่นๆ ของโลก “เพื่อให้มีความพร้อมในการ

สู้รบที่ดีขึ้นและกิจกรรมที่เพิ่มขึ้น” ในอินโด-แปซิฟิก 

เป้าหมายหนึ่งของการทบทวนแนวทางนี้คือ “สร้าง

มาตรฐานความพร้อมขึ้นใหม่” เพื่อให้กองทัพสหรัฐฯ 

“คล่องแคล่วและตอบสนองต่อวิกฤตต่างๆ ที่เกิดขึ้น” 

แผนใหม่นี้ย่อมจะต้องมีการวางรูปแบบกองกำาลัง

สหรัฐฯ ที่จะยันรัสเซียเอาไว้อีกด้านหนึ่งด้วย

ในตะวันออกกลาง การปรับ

แผนจะมุ่ง “สนับสนุนการปราบปราม

กลุ่ม ISIS ต่อไป” โดยมีกองทัพสหรัฐฯ 

ประจำาอยู่ในอิรักและซีเรีย 

ตลอดจนยังคงทำางานเพื่อ

สร้าง “ขีดความสามารถของกองกำาลัง

พันธมิตร” ในประเทศเหล่านั้น

แต่ผู้รู้ตั้งข้อสังเกตว่า 

อัฟกานิสถานไม่ได้ถูกรวมอย่างเป็น

ทางการในการทบทวนท่าทีทั่วโลกรอบนี้

เพราะมี “กระบวนการ” ที่นำาโดย

ระดับสูงในสภาความมั่นคงแห่งชาติที่ 

“แยกจากกัน” 

และกำาลังอยู่ในข้ันตอนของการ 

“ทบทวนหนทางข้างหน้าเพื่อกำาหนดว่า

บทบาทของสหรัฐฯ ท่ีน่ันจะออกมาในรูปใด” 

เอกสารทางการของเพนตากอน 

บอกว่า โดยรวมแล้วสหรัฐฯ มี “การ

ปรึกษาหารือ 75 ครั้ง” กับมิตรประเทศ

และพันธมิตรเพื่อปรับแผนให้สอดคล้อง

กับทิศทางร่วมกัน

เมื่ออเมริกาพูดถึงมิตรประเทศ 

ในกรณีนี้ย่อมหมายถึงพันธมิตร NATO 

ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และพันธมิตรกว่าสิบรายทั่ว

ตะวันออกกลางและแอฟริกา

ที่ไม่ได้รับการเอ่ยถึงในการปรับแผนใหญ่ครั้งนี้คือ

เรื่องของอาวุธนิวเคลียร์, อวกาศและไซเบอร์

แต่ไม่ได้แปลว่าประเด็นใหญ่ๆ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี

เหล่านี้จะถูกมองข้ามไป

เพราะอย่างไรเสีย ผมก็เชื่อว่าทั้งอเมริกาและจีนก็

กำาลังประเมินว่าหากเกิดสงครามรอบใหม่, อาวุธที่สำาคัญ

ที่สุดอาจไม่ใช่เครื่องบินรบหรือเรือดำาน้ำาอีกต่อไป

 หากแต่มันคือสงครามไซเบอร์เต็มรูปแบบ!.

กาแฟดำ
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12

พ่อเฒ่าแค้นแทงเพื่อนดับคาวงเหล้า

ชลบุรี • เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 13 ธ.ค.64 ร.ต.อ.สุพรรณ  

โสภี รอง สว.(สอบสวน) สภ.นาจอมเทียน รับแจ้งเหตุแทงกัน

เสียชีวิตบนถนนซอย 2 ชุมชนชายทะเล ม.1 ต.นาจอมเทียน 

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี จึงพร้อมด้วย พ.ต.อ.สันติ ชูเชิด ผกก.สภ.นา

จอมเทียน และหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบ 

ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบศพนายวันดี แดงทับ อายุ 66 ปี 

พ่อค้าขายผัก สภาพนั่งพิงกำาแพง บริเวณชายโครงซ้ายถูก

อาวุธมีดแทง 1 แผล ห่างออกไป 20 เมตร จากจุดเกิดเหตุ 

เป็นบ้านของผู้ก่อเหตุ พบรอยเลือดหยดเป็นทางยาว และขวด

สุรา 40 ดีกรีตั้งอยู่บนแคร่ไม้ ต่อมาชุดสืบสวนได้จับกุมตัว นาย

เพียร อัมพร อายุ 70 ปี ผู้ก่อเหตุ อาชีพก่อสร้าง หลังหนีไป

หลบซ่อนตัวอยู่กับเพื่อนในแคมป์พักคนงานแห่งหนึ่ง ต.ห้วย

ใหญ่ อ.บางละมุง พร้อมอาวุธมีดปลายแหลมที่ใช้ก่อเหตุถูกนำา

ไปซ่อนไว้บริเวณต้นไม้ เบ้ืองต้นนายเพียรให้การรับสารภาพ

ว่าเป็นคนลงมือฆ่า ด้วยการใช้อาวุธมีดจ้วงแทง 1 ครั้ง เหตุ

เพราะแค้นที่มีเรื่องส่วนตัวฝังใจกับผู้ตายมานาน  ก่อนเกิดเหตุ

ได้ตั้งวงกินเหล้ากันอยู่สองคน เมื่อเมาได้ที่จึงเปิดประเด็นจนมี

ปากเสียงกันอย่างรุนแรงและก่อเหตุดังกล่าว

ตราดเบรกเปิดขายนั่งดื่มช่วงปีใหม่

ตราด • วันที่ 13 ธ.ค.64 นพ.ภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงศ์ 

รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.ตราด รายงานสถานการณ์ โรค 

โควิด-19 ระลอกใหม่ในพื้นที่ว่า พบผู้ติดเชื้อใหม่ 7 ราย  

เสียชีวิต 1 ราย รักษาหาย 43 ราย ทำาให้ปัจจุบันมียอดผู้ติดเชื้อ

รายใหม่สะสมรวม 9,106 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 213 ราย 

ยอดรวมเสียชีวิต 94 ราย นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบ

ผลการตรวจประเมินสถานประกอบการ รวมท้ังสถานการณ์

ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดตราด ซึ่งพบว่า จ.ตราดมีผู้ติด

เชื้อที่ อ.เกาะกูด และเกาะหมาก 2 รายในช่วงท่องเที่ยวที่ผ่าน

มา แต่สามารถควบคุมได้ และสถานการณ์การเปิดภาคเรียน

ของสถานศึกษามีรายงานว่า พบเด็กนักเรียนติดเชื้อระดับหนึ่ง 

คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาการขออนุญาตจำาหน่ายและ

นั่งดื่มแอลกอฮอล์ในสถานประกอบการ ซึ่งสภาอุตสาหกรรม

การท่องเที่ยวจังหวัดตราดร่วมกับสมาคมโรงแรมและรีสอร์ต

จังหวัดตราด และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด จัด

ทำาแบบสำารวจความต้องการจำาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ในสถานประกอบการด้านการท่องเท่ียวในช่วงปีใหม่ 2565 

ซึ่งเสียงส่วนใหญ่ลงมติยังไม่เห็นด้วยในการเปิดจำาหน่ายและ

นั่งดื่มแอลกอฮอล์ในสถานประกอบการท่องเที่ยวของจังหวัด

ตราด เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ 

โควิด-19 แม้รัฐบาลและ ศบค.จะมีมติให้ดำาเนินการได้ก็ตาม.

ปชป.

ว่ายังไม่ทราบแนวทางของพรรค พปชร. แต่

คิดว่ายังมีเวลาที่จะพูดคุยกัน ซึ่งขณะนี้เป็น

ช่วงสุดท้ายของวาระสภาผู้แทนราษฎร ซึ่ง

หากพรรคร่วมรัฐบาลไม่มาแข่งขันกันเอง 

ก็จะทำาให้พรรคที่เป็นตัวแทนสามารถนำา

ผลงานของรัฐบาลไปชี้แจงต่อประชาชน

ได้อย่างชัดเจน นายกรัฐมนตรีก็จะไม่เป็น

เป้าของฝ่ายค้าน ดังนั้นถ้าพรรค ปชป.ส่ง

ผู้สมัครเพียงพรรคเดียว ประชาชนก็จะหา

เรื่องตำาหนิรัฐบาลไม่ได้ พรรค ปชป.ก็จะ

ต้องรับผิดชอบเอง

“ผมขอย้ำาถึงมารยาททางการเมือง 

และขอเรียกร้องไปยังกระบวนการการ

ทำางานของพรรคร่วมรัฐบาลในช่วงหลังนี้ 

ควรทำาให้มีเอกภาพมากขึ้น เพราะหลังจาก

นี้ยังคงมีวาระสภาที่สำาคัญอีกมาก อาทิ การ

พิจารณา พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำา

ปี รวมถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจ เป็นต้น” 

นายชินวรณ์กล่าว

ขณะที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง

นายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ให้

สัมภาษณ์ว่า พรรคภูมิใจไทยไม่ได้มีพื้นที่อยู่

ตรงนั้น เป็นเรื่องของ ส.ส.ฝ่ายค้านกับรัฐบาล 

หลังจาก ส.ส.รัฐบาลถูกตัดสิทธิ์ไป ซึ่งก็ไม่ได้

มีการพูดถึงเรื่องของมารยาทใดๆ แต่พรรค

ภูมิใจไทยเห็นว่าถ้าเป็นเรื่องของรัฐบาล เรา

ก็ให้พรรคที่เป็นต้นสังกัดของ ส.ส.นั้นลงไป

แข่ง เราจะไม่ไปสร้างความลำาบากใจอะไร

ให้ เพราะเราต้องทำางานด้วยกัน

เมื่อถามว่า สนามเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

ตอนนี้คึกคัก ทางพรรคภูมิใจไทยจะเปลี่ยน

ใจที่จะส่งผู้สมัครหรือไม่ นายอนุทินกล่าว

ว่า เราส่งกำาลังใจดีกว่า เมื่อถามย้ำาว่าจะส่ง

กำาลังใจไปให้ใคร นายอนุทินยิ้มพร้อมกล่าว

ว่า เราก็รู้จักกันทั้งหมดนั่นแหละ

ขณะที่นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.

ยุติธรรม ในฐานะที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคพปชร. 

ให้สัมภาษณ์กรณีที่นายอลงกรณ์ พลบุตร 

รองหัวหน้าพรรค ปชป. และประธานคณะ

กรรมการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พรรค 

โพสต์เฟซบุ๊กถึงมารยาททางการเมือง โดย

พรรคร่วมรัฐบาลไม่ควรส่งผู้สมัครรับเลือก

ตั้งซ่อมแข่งกันเองว่า “ผมไม่รู้ ไม่ทราบ ไม่

ทราบ” เรื่องมารยาททางการเมืองพรรคร่วม

รัฐบาล ดูเป็นเวลาๆ ไป อยู่ที่คณะกรรมการ

บริหารพรรคทราบว่าจะประชุมในเร็วๆ นี้

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน และ

หัวหน้าพรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความลง 

เฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุถึงการลงพื้นที่ภาคใต้

เพื่อพบปะสมาชิกพรรคและเข้าร่วมประชุม

เพื่อเลือกตั้งตัวแทนพรรคในพื้นที่จังหวัด

ปัตตานีและจังหวัดสงขลาในช่วงสุดสัปดาห์

ที่ผ่านมาว่า พี่น้องประชาชนจำานวนมากมี

ความกระตือรือร้นอย่างสูงท่ีต้องการจะปัก

ธงในพื้นที่เหล่านี้ให้ได้ ขอให้พรรคเพื่อไทย

มีความจริงใจ ทำาการเมืองอย่างจริงจัง ต่อ

เนื่อง ไม่ทิ้งภาคใต้ มีนโยบายดีๆ อย่างนี้

สามารถปักธงได้  

“เป็นไปตามเจตนารมณ์ของเพื่อไทย

ที่มีความจริงใจ ต้องการมีส่วนทางการ

เมืองกับพี่น้องชาวใต้อย่างจริงจัง มีเครือ

ข่ายตัวแทนแกนนำาพรรคอยู่ในพื้นที่ พร้อม

จะส่งผู้สมัครทุกเขต และจะพยายามขับ

เคลื่อนผลักดันให้ได้รับความไว้วางใจจากพี่

น้องประชาชน เพื่อให้เราได้มีโอกาสทำางาน

รับใช้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้และ

แก้ไขปัญหาให้ประเทศ นำาพาพี่น้องออก

จากวิกฤตและกลับมากินดีอยู่ดีกันอีกครั้ง

ครับ” หัวหน้าพรรคเพื่อไทยระบุ

ส่วนนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา อดีต

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังที่มีกระแส

ข่าวลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย

ว่า ได้ตัดสินจะลาออกจากการเป็นสมาชิก

พรรคเพื่อไทยมาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา เนื่อง

ด้วยมีเรื่องต่างๆ ทั้งการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

รัฐบาล และการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทำาให้ยัง

ไม่ ได้ยื่นหนังสือลาออก จนกระท่ังท่ีมีการ

ประชุมใหญ่ของพรรค ผู้ใหญ่ภายในพรรคได้

มาสอบถามว่าจะลาออกในช่วงไหน จึงตัดสิน

ใจว่าจะยื่นหนังสือลาออกก่อนวันประชุม แต่

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ อดีตหัวหน้าพรรค 

และนายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการ

พรรค ได้ขอให้ทบทวนการยื่นหนังสือการลา

ออกก่อน ขอให้ไปยื่นหนังสือลาออก ภาย

หลังการประชุมใหญ่พรรคได้หรือไม่ ซึ่งตน

ก็ไม่มีปัญหาถ้าเขาต้องการแบบนั้น 

ดังนั้นจึงได้มี โอกาสยื่นหนังสือลา

ออกเมื่อต้นเดือน ธ.ค.ที่ผ่านมา ส่วนเหตุผล

ในการลาออกในครั้งนี้ เนื่องจากต้องการ

วางมือทางการเมืองมานานแล้ว ประกอบ

กับที่มีคนรุ่นใหม่เข้ามาทำางานทางการเมือง

เป็นจำานวนมาก และก็มีคนที่สนใจทางการ

เมืองออกมาเคลื่อนไหวกันมากมาย จึงคิด

ว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าคนรุ่นอย่างตนควรที่

จะถอยออกมา ให้คนรุ่นใหม่ได้ทำางานอย่าง

เต็มที่ หากเขาอยากจะต้องการคำาปรึกษา

หรือช่วยเหลือ ก็ยินดีไม่มีปัญหาอะไร  

“ผมออกมาจากเป็นสมาชิกพรรค ถ้า

พูดถึงในแง่ของคนที่เข้ามาการเมือง ไม่ว่าจะ

เป็นพรรคไหน หรือว่าภาคประชาชน เราก็

ยินดีอยู่แล้วที่จะมีส่วนสนับสนุน อย่างกรณีท่ี

หลายองค์กรขอให้ช่วยให้ความเห็นก็ยินดี ใน

ส่วนของพรรคเองได้บอกกับเลขาฯ พรรคไป

แล้วว่ายินดีช่วยพรรคเหมือนเดิม ถ้าจะใช้เรื่อง

อะไรก็บอกได้ ไม่ได้มีปัญหาอะไร แม้ว่าจะไม่

ได้เป็นสมาชิกพรรคแล้ว” นายพงศ์เทพกล่าว 

เมื่อถามว่า มีแนวโน้มว่าจะไปอยู่

พรรคการเมืองใหม่อย่างเช่นพรรคไทยสร้าง

ไทย ของคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หรือ

ไม่ นายพงศ์เทพกล่าวว่า ไม่ได้คิดว่าจะต้อง

ลาออกแล้วจะไปอยู่พรรคการเมืองอื่น ไม่ใช่

ว่าคิดว่าไปตกลงกับพรรคการเมืองอื่นแล้ว

ลาออก มันไม่ใช่ ส่วนอนาคตจะเป็นอย่างไร

อันน้ันก็เป็นอีกเรื่องหน่ึง แต่ว่าตอนน้ีไม่ได้

คิดไปทำางานการเมืองที่ ไหน อย่างไรก็ตาม 

ยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไร แต่

เนื่องจากมีอายุมากแล้ว ร่างกายอาจจะไม่

แข็งแรงเหมือนเดิมสมัยที่เคยหาเสียงในอดีต. 

จัดเคาต์ดาวน์ ได้ 

เพราะ ศบค.สรุปให้จัดงานปีใหม่ได้ แต่ต้องมี

มาตรฐานและปฏิบัติตามมาตรการ COVID - 

Free Setting โดยเฉพาะการฉีดวัคซีน ฉะนั้น

ใครที่ยังไม่ฉีดวัคซีนยังมีเวลาถึงวันที่ 27 ธ.ค. 

เพราะเทศกาลปีใหม่จะเริ่มจัดตั้งแต่วันที่ 

27-31 ธ.ค. ฉะนั้นขอให้ทุกคนเร่งฉีดวัคซีน

ให้ได้ โดยเร็วที่สุด” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ 

และ รมว.สาธารณสุข กล่าวว่า จากนี้จะลด

ระยะเวลาการฉีดเข็ม 3 จากเดิม 4-6 เดือน 

เปลี่ยนเป็น 3 เดือนสำาหรับบางกรณีที่จำาเป็น 

และต้องไม่อยู่ในกลุ่มโรคเสี่ยงก็พร้อมฉีด

ให้ ส่วนท่ีแสดงความกังวลว่าสายพันธุ์ โอมิ 

ครอนจะไปรวมกับสายพันธุ์เดลตา ขออย่า

ให้กังวล เพราะถ้ากังวลไปเรื่อยๆ ก็ไม่จบ ก็

ไม่ต้องทำาอะไรกันพอดี เราต้องการให้เกิด

ความสะดวกให้มากที่สุดเท่าที่จะทำาได้

นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข 

กล่าวว่า ที่ประชุม ศบค.เห็นชอบตามที่ 

สธ.เสนอเกี่ยวกับมาตรการการท่องเที่ยว 

การทำาโซนสีจังหวัด จากสีแดงมาเป็นสีส้ม

ให้มากที่สุด และแผนการบริหารจัดการ

วัคซีนในปี 2565 ซึ่งจะมีการบูสเข็ม 3 ให้

เร็วขึ้น รวมถึงการจัดงานเทศกาลปีใหม่ท่ี

ต้องฉีดวัคซีน 2 เข็ม

ด้าน นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก 

ศบค. แถลงผลประชุม ศบค.ชุดใหญ่ โดย

ระบุถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดในไทย

ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,398 ราย หาย

ป่วยเพิ่มขึ้น 5,467 ราย อยู่ระหว่างรักษา 

49,524 ราย อาการหนัก 1,061 ราย ใส่

เครื่องช่วยหายใจ 307 ราย เสียชีวิตเพิ่ม

ขึ้น 23 ราย เป็นชาย 14 ราย และหญิง  

9 ราย ขณะนี้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมยืนยัน

ตั้งแต่ปี 2563 จำานวน 2,172,044 ราย มี

ยอดหายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 2563 จำานวน 

2,101,326 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่

ปี 2563 จำานวน 21,194 ราย ส่วนยอดผู้

ได้รับวัคซีนของไทยเมื่อวันที่ 12 ธ.ค. เพิ่ม

เติม 81,367 โดส รวมยอดฉีดวัคซีนสะสม

ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.ทั้งสิ้น 97,403,117 โดส 

“สถานการณ์การติดเชื้อรายใหม่เมื่อ

เปรียบเทียบกับการคาดการณ์ถือว่าต่ำากว่า

ฉากทัศน์ เช่นเดียวกับอัตราการเสียชีวิตที่

แนวโน้มยังต่ำากว่าเส้นฉากทัศน์เช่นเดียวกัน 

น่ีคือความรวมพลังพี่น้องประชาชนคนไทย

ที่ทำาให้เรามาถึงวันน้ี ได้ ซึ่งเราต้องผ่าน

เทศกาลปีใหม่นี้ หลังจากที่เราไม่ได้จัด

มา 2 ปี โดยนายกฯ ระบุว่าต้องพยายาม

ช่วยกันเพื่อให้เรามีเทศกาลดีๆ น้ีเกิดขึ้นใน

ประเทศ” นพ.ทวีศิลป์กล่าว

นพ.ทวีศิลป์กล่าวอีกว่า ศบค.มีมติ

ปรับระดับพื้นที่ โดยขณะนี้เราเหลือเพียง 

2 กลุ่มสีคือ พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) จาก  

23 จังหวัด ปรับเป็น 39 จังหวัด และพื้นที่

เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) จาก 24 จังหวัด ปรับ

เป็น 30 จังหวัด นอกจากนี้ยังมีพื้นที่นำาร่อง

ท่องเที่ยว (สีฟ้า) จาก 7 จังหวัด ปรับเป็น 

8 จังหวัด โดยเพิ่ม จ.ชลบุรีเข้ามา ส่วน

พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) จากเดิมมี 23 

จังหวัด ปรับเป็นศูนย์ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค.นี้ 

นอกจากนี้ ในวันที่ 1 ม.ค. จะเพิ่มจังหวัด

พื้นที่นำาร่องท่องเที่ยวในระยะที่ 3  ได้แก่ 

จ.บึงกาฬและนครพนม นำาร่องทั้งจังหวัด 

และบางที่เป็นเฉพาะบางอำาเภอ ได้แก่ 

จ.ตราด อ.คลองใหญ่ จ.สระแก้ว อ.เมืองฯ 

และ อ.อรัญประเทศ จ.มุกดาหาร อ.เมืองฯ 

และ จ.อุบลราชธานี อ.เมืองฯ และ อ.สิรินธร 

ปรับมาตรการเข้า-ออก ปท.

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ในที่ประชุมยัง

หารือการปรับมาตรการควบคุมโรค โดย

ตั้งแต่วันที่ 1-30 พ.ย. มีผู้เดินทางเข้า

ประเทศ 133,061 ราย พบผู้ติดเชื้อ 171 ราย 

คิดเป็น 0.13% ขณะที่เมื่อรวมเข้ากับผู้ที่

เดินทางเข้ามาในเดือน ธ.ค. 87,383 ราย 

พบผู้ติดเชื้อ 152 ราย คิดเป็น 0.17% ซึ่ง

เป็นตัวเลขที่น้อยอยู่ จึงเป็นสิ่งที่ทำาให้คณะ

กรรมการมั่นใจมาตรการต่างๆ ที่เราออก

ไป ทั้ง Test and Go และแซนด์บ็อกซ์ 

โดยกรมควบคุมโรคขอปรับมาตรการการ

เข้าประเทศอย่างกรณีนักท่องเที่ยวที่เข้า

กักตัวและได้รับวัคซีน เดิมที่มีการปรับจาก 

7 วันเป็น 5 วัน ขอปรับให้กักตัว 7 วันตาม

เดิม, นักท่องเที่ยวกลุ่ม Test and Go และ

พื้นที่นำาร่องท่องเที่ยวที่เคยปรับการตรวจ

หาเชื้อครั้งแรกจาก RT-PCR เป็น ATK ขอ

ปรับกลับไปเป็น RT-PCR ตามเดิม และยัง

คงตรวจ ATK ด้วยตนเองในครั้งที่ 2 ทั้งนี้ 

เป็นการปรับที่อ้างอิงกับประเทศในแถบ

ยุโรปที่กลับมาใช้วิธีน้ีเหมือนกัน โดยจะมี

การแบ่งกลุ่มประเภทบุคคล และการแบ่ง

กลุ่มประเทศ รวมถึงการปรับช่องทางการ

เข้าราชอาณาจักร  

นพ.ทวีศิลป์กล่าวอีกว่า ที่ประชุม 

ศบค.ยังเห็นชอบปรับมาตรการป้องกันโรค

โควิด-19 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งขณะน้ี

มีพื้นที่สีเฉพาะสีส้มและสีเหลือง โดยให้

บริโภคสุราในคืนวันที่ 31 ธ.ค.2564 ถึงเวลา 

01.00 น. ของวันที่ 1 ม.ค.2565 เฉพาะร้านที่

เปิดโล่งและมีอากาศถ่ายเทสะดวก แต่ต้อง

ดำาเนินการเคร่งครัดตามมาตรการป้องกัน

โรคตามที่ สธ.กำาหนดคือโควิดฟรีเซตติง

“การจัดงานที่มีผู้ ร่วมงานตั้ งแต่  

1,000 คนขึ้นไป ผู้จัดงานพนักงาน นักดนตรี

ต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ มีการตรวจ

คัดกรองด้วย ATK ภายใน 72 ชั่วโมง ผู้เข้า

ร่วมงานต้องลงทะเบียนและแสดงหลักฐาน

การได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ และมีผล

ตรวจ ATK เป็นลบ และการจัดงานต้องจัด

ในพื้นที่ที่ควบคุมการเข้า-ออกได้ โดยไม่ให้

เกิดความแออัด จัดให้มีการจองตั๋วหรือลง

ทะเบียนล่วงหน้า กำาหนดช่องทางเข้า-ออก

เพียงจุดเดียว และมีระบบคิว จำากัดผู้เข้า

ร่วมงาน 1 คนต่อ 4 ตารางเมตร กำาหนด

โซนผู้เข้าร่วมงาน ระบุที่นั่งชัดเจน เน้น

การทำาความสะอาดทุกพื้นที่ พื้นผิวทุก 1-2 

ช่ัวโมง กรณีมีการแสดงควรจัดระยะห่าง

ระหว่างเวทีและผู้ชมอย่างน้อย 5 เมตร” 

นพ.ทวีศิลป์กล่าว และว่า ผู้ที่จะเข้าร่วมงาน

รื่นเริงต่างๆ ฉีดวัคซีน 1 ครั้งไม่เพียงพอ 

อย่างน้อยต้อง 2 เข็มตามเกณฑ์ ซึ่งนายกฯ 

ระบุว่าระยะเวลานี้ยังไม่ถึงช่วงปีใหม่จึงยัง

มีเวลารณรงค์ให้ผู้ที่ ได้รับวัคซีน 1 เข็มให้

ไปรับการฉีดเข็มสอง เพื่อที่จะเข้าร่วมงาน

รื่นเริงเหล่านี้ ได้ จึงขอฝากประชาสัมพันธ์

นพ.ทวีศิลป์กล่าวต่อว่า กระทรวง

การท่องเที่ยวฯ และการท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย (ททท.) ได้เสนอภาพการจัด

งานช่วงปีใหม่ในพื้นที่ต่างๆ ว่ามีพื้นที่หลัก 

5 จังหวัดคือ เชียงใหม่ ภูเก็ต นครราชสีมา 

ระยอง และพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นพื้นที่

ที่มีความพร้อม รวมถึงยังมีในพื้นที่อื่นๆ อีก 

44 จังหวัด ซึ่งเหล่านี้คือความพร้อมในการ

จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยหลาย

ที่จะเริ่มจัดงาน ตั้งแต่วันที่ 27-31 ธ.ค.2564 

โดยอนุญาตให้ใช้เวลาตั้งแต่เวลา 16.00 น. 

ถึง 22.00 น. แต่เฉพาะวันที่ 31 ธ.ค.64 

จะให้จัดถึง 00.30 น. และในพื้นที่การจัด

งาน ไม่ให้จำาหน่ายแอลกอฮอล์ อนุญาต

ให้ขายอาหารหรือสินค้าอื่นๆ ได้ ส่วน

กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนายัง

ได้รายงานการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีว่า

จะมีกิจกรรมในส่วนกลาง ที่วัดพระเชตุพน

วิมลมังคลาราม ในวันที่ 31 ธ.ค.64 เวลา 

22.30 น. มีการจัดกิจกรรมสวดมนต์ส่งท้าย

ปีเก่า ที่วัดอรุณราชวราราม เวลา 23.30 น.

และจัดกิจกรรมทำาบุญตักบาตรรับปีใหม่  

วันที่ 1 ม.ค. 65 เวลา 07.00 น. รวมถึงมี

การจัดกิจกรรมในพื้นที่ต่างๆ ในหลายพื้นที่

ทั่วประเทศ

“เป้าหมายการฉีดวัคซีนในปี 2565 

ศบค.เห็นว่าประชาชนทุกคนต้องได้รับ

วัคซีนเพียงพอ ครอบคลุมอย่างน้อย 85% 

ผู้ที่ ไม่เคยได้รับวัคซีน สามารถรับการฉีด

แบบวอล์กอินได้ กลุ่มเป้าหมายต่ำากว่า  

12 ปี ได้รับวัคซีนตามความสมัครใจของเด็ก

และผู้ปกครอง ส่วนแผนการจัดหาวัคซีน

ในปี 2565 มีการอนุมัติอีก 120 ล้านโดส 

โดยนายกฯ มอบหมายกรมควบคุมโรคไป

จัดหา โดยเข็มที่ 4 ที่จะจัดหานั้น นายกฯ 

ให้วางแผนไว้เลย เพราะเป็นเรื่องสำาคัญ 

เนื่องจากเข็มที่ 4 จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้า

มา จึงขอให้กรมควบคุมโรคทำาสัญญาเตรียม

การลงนามในข้อกฎหมายก่อนสั่งซื้อ เพื่อ

ให้ไทยเราได้วัคซีนที่ทันสมัยป้องกันเช้ือโค

วิด-19 สายพันธุ์ใหม่ได้”

พบโอมิครอนแล้ว 11 ราย

ขณะเดียวกัน นพ.ศุภกิจ  ศิริ ลักษณ์  

อธิบดี กรม วิทยา ศาสตร์ การแพทย์  แถลงถึง 

สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 สาย

พันธุ์  โอ มิ ค รอน ว่า ตั้งแต่เปิดประเทศวันที่ 1 

พ.ย. ผลการเฝ้าระวังพบผู้เข้าข่ายติดเชื้อ 11 

คน มีผลตรวจยืนยันแล้ว 8 คน ในจำานวน

นี้ 9 คนอยู่ใน กทม. เข้าไทยในระบบแซนด ์

บ็อกซ์และ Test & Go อีก 2 คน พบใน 

จ.นนทบุรีและชลบุรี

“ประชาชนอย่าเพิ่งวิตกกังวล มาตรการ

ที่มีเพียงพอรับมือเชื้อสายพันธุ์ โอมิครอน 

หรือเชื้อกลายพันธุ์ ใหม่ ระหว่างนี้สายพันธุ์

ที่ระบาดหลักยังเป็นสายพันธุ์เดลตา จึงขอ

เชิญชวนให้ประชาชนฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม

มากที่สุด ส่วนการตรวจพบผู้ติดเชื้อโอมิครอน 

เป็นการตรวจพบจากผู้ที่เดินทางมาจากต่าง

ประเทศเท่านั้น ยังไม่พบที่เกิดการติดเชื้อใน

ประเทศไทยโดยตรง ส่วนที่หลายคนกังวลว่า

อาจเกิดการระบาดสายพันธุ์ผสม ขณะนี้ยังไม่

พบผู้ติดเชื้อแบบไฮบริดแต่อย่างใด ที่ผ่านมา

การระบาดในไทยมีการระบาดที่หลากหลาย

สายพันธุ์ แต่ยังไม่เจอการเกิดสายพันธุ์แบบ

ไฮบริด” นพ.ศุภกิจกล่าว 

นพ.อุดม คชินทร ที่ปรึกษา ศบค.

ยอมรับว่า หนีโอมิครอนไม่ได้แน่ ขณะน้ีมี 

8 รายแล้ว และกำาลังจะมีเข้ามาอีก อย่าง

เกาหลี คนที่ติดโอมิครอนไม่ได้เดินทางไป

ต่างประเทศเลย แต่เกิดจากภายใน เพราะ

มีการกลายพันธุ์ของเชื้อและโอมิครอนแพร่

ไปกว่า 60 ประเทศทั่วโลกแล้ว และแพร่เชื้อ

เร็วกว่าเดลตา ส่วนเรื่องการกลายพันธุ์น้ัน 

แม้มีความเป็นไปได้ แต่การจะกลายพันธุ์

ได้ต้องมีการแพร่เชื้อออกไปถึงกลายพันธุ์

ได้ ยิ่งแพร่เชื้อมากจะยิ่งมีโอกาสกลายพันธุ์

ได้มาก ถ้าเราตัดขั้นตอนไม่ให้แพร่กระจาย

ได้ โอกาสกลายพันธุ์ก็จะลดลง ซึ่งเป็นหลัก

การทางการแพทย์ แต่ถ้าเราช่วยกันตาม

มาตรการสาธารณสุข จะเป็นการลดและ

ช่วยป้องกันไม่ให้กลายพันธุ์ ได้ด้วย.

เชียงใหม่ • กกล.ผาเมืองรวบยกแก๊งขนยาบ้า 

5 ล้านเม็ด ขยายผลจับกุมแหกด่านชายแดน

ไทย-ลาว ค้นบ้านพบตู้เซฟ เตรียมแกะรอยตี

ตราภาษาไทย “อลัว อลัว อลัว” ชื่อคล้ายบ่อน

กาสิโนเพื่อนบ้าน

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.64 พล.ต.นฤทธิ์ ถาวร

วงษ์ ผู้บัญชาการกองกำาลังผาเมือง เปิดเผย

ว่า เมื่อเวลา 02.00 น.ที่ผ่านมา  กองบังคับการ

ควบคุมสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดที่ 4 

กองกำาลังผาเมือง ที่ได้นำากำาลัง 1 ชุดปฏิบัติการ

ตั้งจุดตรวจจุดสกัด (ชั่วคราว) บริเวณ บ.ห้วย

หาน ม.9 ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ได้

ตรวจพบรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นรีโว่ สีบรอนซ์

เงิน หมายเลขทะเบียน ยต 8567 เชียงใหม่ 

ขับผ่านมา จึงได้ขอทำาการตรวจค้น แต่รถยนต์

คันดังกล่าวได้พยายามเร่งเครื่องหลบหนี เจ้า

หน้าที่ไล่ติดตามนานกว่า  20  นาทีจึงสามารถ

จับกุมได้ที่บริเวณ บ.สันติพัฒนา ต.ปอ อ.เวียง

แก่น ทราบชื่อคนขับคือ นายโชคอนันต์ สวาท

ชาติ อายุ 25 ปี บ้านเลขที่ 150 ม.6 ต.สันสลี 

อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย  

ผลการตรวจค้นภายในรถพบของกลาง

เป็นยาเสพติดให้ โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ประมาณ

5,000,000 เม็ด บรรจุอยู่ในกระสอบ 25 ใบท้าย

กระบะ จากการซักถามนายโชคอนันต์ให้การ

รับสารภาพว่า มีผู้ว่าจ้างให้ขนยาเสพติดดัง

กล่าวส่งต่อเป็นทอดๆ เพื่อเข้าสู่พื้นที่ตอนใน 

จากนั้นขยายผลการจับกุมโดยตรวจ

ปัตตานี • เมื่อเวลา 13.00 น. วัน

ที่ 13 ธ.ค. พ.ต.อ.ฉลอง เล็กน้อย 

ผกก.สภ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี รับแจ้ง

มีเหตุระเบิดรถไฟมีผู้ ได้รับบาด

เจ็บ เหตุเกิดในพื้นที่ ม.8 บ.สาม

ยอด ต.โคกโพธิ์ หลังรับแจ้งจึงนำา

กำาลังไปที่เกิดเหตุพร้อมประสาน

ชุดเก็บกู้ วัตถุระเบิดเข้าตรวจ

สอบ จุดเกิดเหตุทั้งสองข้างทาง

เป็นป่าสวนยางพาราและอยู่ห่าง

จากสถานีรถไฟตาแปดประมาณ  

4 กิโลเมตร จากการตรวจสอบ

พบหลุมระเบิดอยู่บริเวณเนินดิน

สูง และพบชิ้นส่วนระเบิดกระจาย

ไปทั่วบริเวณและสายไฟลากยาว

เข้าไปในป่า เจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้

เป็นหลักฐาน

ขณะเจ้าหน้าที่กำาลังตรวจ

สอบ ปรากฏว่าพบวัตถุต้องสงสัย

คล้ายระเบิดฝังดินอยู่ในป่าห่างจุด

เกิดเหตุประมาณ 10 เมตร จากการ

ตรวจสอบปรากฏว่าเป็นระเบิด

ชนิดเหยียบจึงได้ยิงทำาลาย สำาหรับ

เหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 3 

ราย ถูกนำาส่ง รพ.โคกโพธิ์ ทราบชื่อ

คือ 1.นายชยพล ยิ้มแก้ว อายุ 43 ปี 

จนท.พลขับรถไฟ ถูกสะเก็ดระเบิด

บริเวนแขนซ้าย ลำาคอ ใบหน้าซ้าย 

และหูอื้อ 2.นายสันติบุรี เภาเส็น 

อายุ  28 ปี จนท.บนรถไฟ มีอาการ

หูอื้อ 3.น.ส.วันอารีนีย์ สำาตาลี  

อายุ  24 มีอาการเจ็บไหล่ซ้าย ด้าน

หลังมีรอยช้ำา

จากการสอบสวนทราบว่า 

รถไฟขบวนดังกล่าวเป็นรถท้องถิ่น

ที่  452 ต้นทางสุไหงโก-ลก ปลาย

ทางนครศรีธรรมราช โดยก่อนเกิด

เหตุรถไฟขบวนดังกล่าวเพ่ิงรับผู้

โดยสารจากสถานีรถไฟปัตตานี 

(โคกโพธิ์) จากนั้นขบวนวิ่งต่อไป

ยังสถานีรถไฟตาแปด แต่ปรากฏ

ว่าเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุ คนร้ายได้

กดชนวนระเบิดแสวงเครื่องที่ฝัง

ไว้ริมถนนจนเกิดระเบิดเสียงดัง

สนั่น นายชยพล ยิ้มแก้ว พนักงาน

ขับรถไฟถูกสะเก็ดระเบิดได้รับ

บาดเจ็บ แต่ยังแข็งใจพยายามเร่ง

เครื่องหนีไปจอดที่สถานีรถไฟตา

แปดก่อนจะขอความช่วยเหลือ 

หลังเกิดเหตุ พ.อ.ทวีพร 

คณะทอง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะ

กิจกรมทหารพรานที่ 43 ได้นำา

กำาลังกว่า 50 นายออกทำาการปิด

ล้อมบริเวณที่เกิดเหตุทันที และ

ประสานหน่วยกำาลังใกล้เคียงตรวจ

สอบบุคคลต้องสงสัย คาดว่าคนร้าย

ที่ก่อเหตุน่าจะเป็นคนในพื้นที่และรู้

เส้นทางหลบหนี  สำาหรับเหตุการณ์

คร้ังน้ีเชื่อว่าเป็นฝีมือกลุ่มก่อความ

ไม่สงบที่พยายามสร้างสถานการณ์.

ปัตตานีบ้ึมสน่ันขบวนรถไฟโกลก-นครฯ

ยึดยาบ้า5ล้านตีตราภาษาไทย

ค้นบ้านนายโชคอนันต์ ที่หมู่บ้านโป่งนก  

ต.สันสลี ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายเพ่ิมเติม 

แต่พบตู้เซฟเก็บทรัพย์สินท่ียังไม่ได้เปิด  

1 ตู้ รวมทั้งได้ตรวจสอบทรัพย์สินอื่นๆ ว่า

เก่ียวข้องกับคดีหรือไม่เพื่อจะได้ตรวจยึด

ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

พ.อ.สุทธิ์เขตต์ ศรีนิลทิน ผบ.ฉก.ม.3 

กองกำาลังผาเมือง กล่าวว่า  สำาหรับยาบ้าที่

เจ้าหน้าที่ตรวจยึดได้ครั้งนี้ พบมีการบรรจุ

หีบห่อที่มีสัญลักษณ์เป็นดาว 5 ดวง อยู่บน

เลข 8 จำานวน 3 ตัว และยังมีรูปหน้ากาก

รวมท้ังอักษรคำาว่า “อลัว อลัว อลัว” ซึ่ง

เจ้าหน้าที่ทหารอยู่ระหว่างประสานกับ

สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบ

ปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ว่าเป็นยาเสพติด

ของกลุ่มใดในฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน

อย่างไรก็ตาม ในฝั่งประเทศเพื่อน

บ้านตรงกันข้าม อ.แม่สาย ก็มีบ่อนกาสิโน

แห่งหนึ่งที่มีชื่อคล้ายกับอักษรดังกล่าวอยู่

ด้วย ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ ได้เฝ้าระวัง

กลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่มีความเชื่อมโยงกับ

ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด เพื่อ

ติดตามความเคลื่อนไหวเนื่องจากพบมีการ

ติดต่อกับกลุ่มผู้ผลิตผู้ค้ายาเสพติด.

พิษณุโลก • เมื่อเวลา 12.00 น. 

วันที่ 13 ธ.ค. ร.ต.อ.ภานุกฤษ   

จันทร์ราชา รอง สว.(สอบสวน) 

สภ.เมืองพิษณุโลก รับแจ้งเหตุคน

ผูกคอเสียชีวิตภายในโรงแรมแห่ง

หน่ึง บริเวณถนนพระองค์ขาว 

ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จึง

รุดไปตรวจสอบพร้อมด้วยตำารวจ

ชุดสืบสวน แพทย์เวรโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายในห้อง

พักชั้นล่างพบศพผู้เสียชีวิตเป็นชาย 

1 ราย ทราบชื่อต่อมาคือ นายพิษณุ 

เวชชูชีพ อายุ 28 ปี ชาว จ.ตาก 

อาชีพลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

สภาพศพสวมเสื้อยืดกีฬาสีน้ำาเงิน 

นุ่งกางเกงขายาวสีดำา ใช้สายไฟรัด

คอผูกกับโครงเหล็กชั้นทีวีเสียชีวิต

อยู่ภายในห้องพักดังกล่าว โดยไม่

พบบาดแผลหรือร่องรอยของการ

ถูกทำาร้าย ทรัพย์สินของมีค่าอยู่

ครบ เบื้องต้นคาดว่าเสียชีวิตมา

แล้วไม่ต่ำากว่า 8 ชั่วโมง

จากการสอบถามพนักงาน

โรงแรมให้การว่า นายพิษณุได้ขับ

รถเก๋งยี่ห้อฮอนด้า สีขาว หมายเลข

ทะเบียน กท 1797 สุโขทัย มาเปิด

ห้องพักเมื่อช่วงสายของวานนี้ กระ 

ทั่งช่วงเช้ามีตำารวจชุดสืบสวนของ

ตำารวจภูธรจังหวัดตากประมาณ 

5 นาย ได้เข้ามาแจ้งกับพนักงาน

โรงแรมว่ามาติดตามจับกุมตัวนาย

พิษณุ เนื่องจากเป็นผู้ต้องสงสัยใน

คดีฆาตกรรม น.ส.จิรวรรณ จันทร์

เกิด อายุ 25 ปี แฟนสาวของตนเอง

ท่ีบ้านพัก ในพื้นท่ีบ้านน้ำาโจน ม.6 

ต.วังหิน อ.เมืองตาก เหตุเกิดขึ้นช่วง

เช้าของวันที่ 12 ธ.ค.ที่ผ่านมา 

ส่วนสาเหตุน่าจะมาจาก

เรื่องหึงหวง เพราะนายพิษณุเคย

จับได้ว่าแฟนสาวปันใจไปมีผู้ชาย  

อี่น อาจจะมีปากเสียงทะเลาะกัน

ถึงขึ้นรุนแรง แล้วพลั้งมือบีบคอ

แฟนสาวจนถึงแก่ความตาย ด้วย

ความสำานึกผิดจึงหลบหนีมาผูกคอ

ตายในโรงแรมดังกล่าว.

หนุ่มหึงพลั้งมือ

บีบคอแฟนสาว

ฆ่าตัวตายตาม
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สอเดินหนา

ที่ทําตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งเจตนารมณของ

รัฐบาลคือตองการใหภาคใตของเรามีรายไดที่

ดีขึ้น มีกิจการกิจกรรมตาง  เพ่ิมขึ้น แตใน

สวนของขั้นตอนการดําเนินการท่ียังมีปญหา

อยูกต็องมาทบทวนใหม โดยเพิม่การมสีวนรวม

ของประชาชนมากยิง่ขึน้ จงึอยากขอรองกนัวา 

อยาชุมนุมกันอีกเลย  รัฐบาลก็รับมาพิจารณา

ใหแลว และจะดําเนินการใหเปนไปตามความ

ตองการของประชาชน แตจะบอกวาใหยกเลกิ

เลย อยางนีม้นัไมไดมัง้ เพราะมกีฎหมายหลาย

ตัวที่เกี่ยวข้องอยู่ ทั้งในเรื่องการทําประชา

พิจารณ การทํา EA การปรับพื้นที่สีเขียว สี

มวงตาง  ซึง่มกีฎหมาย และกระบวนการของ

เขาอยูแลว เพราะฉะนั้น ครม.สั่งไมได ก็มีแต

เพียงวาตองกําชับใหหน�วยงานตาง  ไปทําให

ถกูตอง ตรงกบัความตองการของพ้ืนท่ี ซึง่เปน

ขอเท็จจริง” พล.อ.ประยุทธกลาว

พล.อ.ประยุทธกลาววา สวนเร�องอ�น

เช่นเรื่องของที่ดินจะถูกหรือไม่ถูก ใครเป็น

เจาของ ก็ตองไปตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่ง ถา

เอามาพันทั้งหมดก็จะไมสามารถแกอะไรได

สักอัน ยืนยันวารัฐบาลจะแกไขปญหาน้ีอยาง

เรงดวนเพ�อใหเดินหนาไปสูความตองการของ

ประชาชน

“มใหความสําคัญกับเร�องนี้ ไมไดหยุด

คิดเลยหลายวันที่ผานมา แตที่ยังไมพูดเพราะ

ตองการใหคนของเราไดไปเช็กและไปตรวจ

สอบ อยางวันที่ 11 ธ.ค. ก็ไดสงนายสุพัฒน

พงษไปพูดคุยกับแกนนํามาแลว ในชั้นตนก็ได

ทําความเขาใจกันดีขึ้น ที่สําคัญที่สุดคือการ

ใหขอมูลขาวสาร ตองรวดเร็วและทั่วถึง วัน

นี้มีการตรวจสอบจากหลายดานดวยกัน ทั้ง

กรรมการสิทธิมนุษยชน  เจาพนักงานผูตรวจ

การแผนดินตาง  ก็ไดมีคําชี้แจงออกมาแลว 

และจะมีการหารือกันใน ครม. วันที่ 14 ธ.ค.” 

พล.อ.ประยุทธ ระบุ 

วนัเดยีวกนั ผูส�อขาวรายงานบรรยากาศ

การชุมนุมของกลุมจะนะรักษถิ่น ที่ปกหลักอยู

หนาองคการสหประชาชาต ิ(ยเูอน็) และเตรยีม

เดินเทาไปยังประตู 1 ทําเนียบรัฐบาล โดยใน

เวลา 11.40 น. ชาวบานเริ่มเก็บสัมภาระและ

เก็บกวาดพื้นที่เพ�อเตรียมการละหมาด 

ตอมาเวลา 14.00 น. น.ส.ไครียะห ระ

หมนัยะ เยาวชนชาวจะนะ กลาวกอนจะท่ีชาว

บานเริ่มตั้งขบวนเพ�อไปยังทําเนียบรัฐบาลวา 

เจตนารมณของเราชัดเจนตั้งแตวันแรก ถา

เรายังไมไดในสิ่งที่เราเรียกรองไป เราก็จะปก

หลกักนัเหมอืนเดมิ และถาคณุยงันิง่เฉย ระวงั

ตําแหน�งคุณไวใหดี 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเดินขบวน

ในวันนี้มีภาคีเครือขายหลากหลายพื้นที่เขา

รวม อาทิ กลุมโรนินฝงธน และเครือขายคน

รุนใหมนนทบุรี, สมาพันธสมาคมประมงพื้น

บาน, A Eนาบอน, กพ.อปช.ภาคใต, รักษ

โตนสะตอ พัทลุง และ สมาคมเอกชนสอน

ศาสนาอิสลามภาคใต 

ทันทีท่ีมวลชนชาวจะนะเร่ิมต้ังขบวน                                                                      

เตรียมเดินเทาจากหนายูเอ็น ถนนราชดําเนิน 

นอก มุงหนาทําเนียบรัฐบาล เจาหนาท่ีตํารวจชุด

ควบคุมฝูงชนเกือบ 100 นาย ทําการปดก้ันการ

จราจรบริเวณแยกมัฆวานรังสรรค โดยในเวลา 

15.00 น. นายเรียง สีแกว ท่ีปรึกษาเครือขาย

จะนะรักษถ่ิน ไดนํามวลชนเคล�อนขบวน ขณะ

ท่ีเจาหนาท่ีตํารวจไดต้ังแนวปองกันพรอมแผง

เหล็กสกัดบริเวณเชิงสะพานชมัยมรุเชฐเพ�อไม

ใหผูชุมนุมเขาประชิดทําเนียบ  ได 

กระท่ังเวลา 16.30 น. แกนนําผูชุมนุม

ไดประกาศใหมวลชนผลักดันแผงเหล็กและเจา

หนาท่ี เพ�อเขาไปสูพ้ืนท่ีหนาทําเนียบรัฐบาลเพ�อ

ปกหลักทวงสัญญาขอเรียกรองใหยุติการดําเนิน

โครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ  จากน้ันเวลา 

17.00 น. แกนนําไดประกาศใหมวลชนพักผอน 

แตยังคงตรึงกําลังชิดแนวปองกันของเจาหนาท่ี

ตํารวจบางสวน และมีการปราศรัยโจมตีการ

ทํางานของรัฐบาลเปนระยะ

วนัเดยีวกนั ที ่จ.นครศรธีรรมราช  นาย

วิรชัช เจะเหล็ม ประธานเครือขายประมง

พื้นบานนครศรีธรรมราช ไดรวมตัวเพ�อออก

แถลงการณในนามเครือขายประมงพื้นบาน

นครศรีธรรมราช  6 เครือขาย สนับสนุนการ

เคล�อนไหวของชาวอําเภอจะนะ และเตรียม

ระดมเครอืขายประมงพืน้บานไปชวยสนบัสนนุ

การเคล�อนไหวดวย 

มีรายงานขาวจากหน�วยขาวความ

มั่นคงในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต วามี

การสั่งการจาก สนง.ตํารวจแหงชาติใหเจา

หนาท่ีประจาํดานตรวจทกุพืน้ที ่จาก จ.สงขลา

ถึง กทม. ตรวจสอบกลุมคนที่เอ็นจี โอใน 

จ.สงขลา-สตูล ระดมคนในพืน้ที่ไปรวมกบักลุม

จะนะรักษถิ่น 

นอกจากน้ันยังมีคําส่ังจากกองบัญชาการ

ตํารวจสันติบาล ใหพ้ืนท่ีหาขาวความเคล�อนไหว

ของแนวรวมขบวนการบีอารเอ็นในพ้ืนท่ี 4 

จังหวัดชายแดนภาคใต วามีการเคล�อนไหวหรือ

เดินทาง เขามาใน กทม.หรือไม เน�องจากมีขาว

จากหน�วยงานความม่ันคงวาอาจจะมีการกอ

วินาศกรรมในกรุงเทพ  เพ�อสรางสถานการณ

ใหเกิดความรุนแรง เปนการ ขูใหรัฐบาลเรง

ลงนามเซ็นสัญญาท่ีกลุมรักษจะนะตองการ

ใหตัวแทนรัฐบาลลงนาม ขณะท่ีองคกรหลาย

องคกรเก่ียวกับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาใน

จังหวัดชายแดนภาคใตยังไดออกมาปฏิเสธวา

ไมมีสวนในการสนับสนุน.  

คลังจอ จกหนัก

เปดเผยวา ขณะนี้มาตรการกระตุนเศรษฐกิจ

ท่ีเปนของขวัญปใหมในสวนของกระทรวง

การคลังไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว 

โดยเตรียมจะเสนอใหที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) พิจารณาตอไป โดยมีทั้งมาตรการของ

สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ที่สามารถ

ดาํเนนิการไดเลย และบางสวนทีต่องขอความ

เห็นชอบจาก ครม.กอน จึงอยากใหรอดูราย

ละเอียดหลังจากนี้

นายกฤษฎากลาวยนืยนัวา ยงัไมมคีวาม

กังวลเกี่ยวกับการระบาดของโควิด-19 สาย

พันธุ โอมิครอน เน�องจากเช�อมั่นวามาตรการ

ปองกันของภาครัฐจะสามารถควบคุมไดอยาง

มีประสิทธิภาพ ขณะที่ภาพรวมเศรษฐกิจ

ยังเดินหนาไดอยางตอเน�อง โดยเฉพาะหลัง

รัฐบาลเปดประเทศในวันที่ 1 พ.ย.2564 สวน

ภาพรวมการจดัเกบ็รายไดในชวง 2 เดอืนแรก

ของปงบประมาณ 2565 ยังอยูในเกณฑท่ีดี 

สะทอนจากการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม ( AT) 

จากการบริโภคที่สูงกวาประมาณการ และสูง

กวาปกอนราวกวา 1 หม�นลานบาท ขณะที่

การจัดเก็บรายไดในสวนอ�น  ก็ยังขยายตัวได

เปนอยางด ีอกีทัง้ภาพรวมการสงออกทีเ่ตบิโต

ไดอยางมีศักยภาพจะเปนปจจัยสําคัญท่ีชวย

สนับสนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจ โดยคาด

การณวาปนี้ภาพรวมการสงออกขยายตัวเพิ่ม

ขึ้นราว 16-17%

“มาตรการของขวัญปใหมในสวนของ

กระทรวงการคลงัตอนนีท้าํเสรจ็หมดเรยีบรอย

แลว อยากใหรอติดตามหลังจากเสนอใหที่

ประชุม ครม.พิจารณารับทราบ” นายกฤษฎา

กลาว

ดานนายธนารัตน งามวลัยรัตน ผู

จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปดเผยวา เพ�อเปนการ

เสริมสภาพคลองในการลงทุนและการจับ

จายใชสอยในชวงเทศกาลปใหม ธ.ก.ส.ได

ออกมาตรการเพ�อชวยเหลือลูกคาที่ ไดรับผล                                                             

กระทบจากสถานการณการแพรระบาดของ

เชื้อไวรัสโควิด-19 จํานวน 2 โครงการ ไดแก 

1.โครงการชําระดีมีคืน ปบัญชี 2564 สําหรับ

ลกูคาท่ัวไปท่ีมหีนีค้งเหลอื ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 

2564 ยกเวนหนี้เงินกู โครงการที่ไดรับชดเชย

ดอกเบี้ยตามนโยบายรัฐบาล ที่ชําระหนี้ตาม

กําหนดเวลา โดยธนาคารจะคืนดอกเบี้ยเขา

บัญชีเงินฝากลูกคาโดยตรง รอยละ 20 ของ

ดอกเบี้ยที่ชําระจริง ไมเกินรายละ 1,000 

บาท วงเงินงบประมาณ 1,200 ลานบาท โดย

จะมีเกษตรกรลูกคาไดรับประโยชนกวา 4.1 

ลานราย

และ 2.โครงการนาทีทองลดดอกเบี้ยสู

โควิด ปบัญชี 2564 สําหรับลูกคาที่มีภาระหนี้

คงคาง หรือลูกคาที่ปรับปรุงโครงสรางหนี้ ณ 

วันที่ 31 ต.ค.2564 โดย ธ.ก.ส.จะลดดอกเบี้ย 

ดังนี้ กรณีชําระหนี้เสร็จสิ้นเปนรายสัญญา

และ หรือกรณีเปนสัญญาปรับปรุงโครงสราง

หนี ้โดยธนาคารจะลดดอกเบีย้ทีค่างชาํระ รวม

ถึงเบี้ยปรับที่มี ไมเกิน 50% ณ วันชําระหนี้

กรณีชําระดอกเบี้ยไดเสร็จสิ้น แตไมสามารถ

ชําระตนเงินได จะลดดอกเบี้ยคางชําระรวม

ถึงเบี้ยปรับที่มี 30% ของดอกเบี้ยที่ชําระจริง 

กรณีชําระดอกเบี้ยไดบางสวนจะลดดอกเบี้ย

คางชาํระรวมถงึเบีย้ปรบัทีม่ ี20% ของดอกเบีย้

ที่ชําระจริง และกรณีกลุมเกษตรกรสหกรณ 

นติบิคุคล และกองทนุหมูบานและชมุชนเมอืง 

ทีช่าํระดอกเบีย้ไดเสรจ็สิน้หรอืบางสวน จะลด

ดอกเบีย้คางชาํระรวมถงึเบีย้ปรบัทีม่ ี10% ของ

ดอกเบี้ยที่ชําระจริง.

เอ  ลั่น

คาดหยอนบัตรไมเกินกลางป 65 พรอม ส.ก.-

ส.ข. ระบุสเปกตองทํางานเพ�อ ปชช.ตาม กม. 

ไมทุจริต 

ท่ีพรรคประชาธิปตย เวลา 10.40 น.วัน

ท่ี 13 ธันวาคม นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รอง

นายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย ในฐานะ

หัวหนาพรรคประชาธิปตย (ปชป.) พรอมดวย

นายเฉลิมชัย ศรีออน เลขาธิการพรรค ปชป. 

และนายองอาจ คลามไพบูลย รองหัวหนาพรรค 

ปชป. ดูแลพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร รวมกันแถลง

ภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค 

(กก.บห.) โดยนายจุรินทรแถลงวา ท่ีประชุม 

คณะ กก.บห.มีมติเปนเอกฉันทเห็นชอบใหนาย

สุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ หรือ ดร.เอ เปนผูสมัคร

รับเลือกต้ังผูวา  กทม. ขณะท่ีทีมงานรองผูวา  

กทม. ไดเตรียมบุคคลไวแลว ซ่ึงมีท้ังคนในพรรค

และคนเลือดใหมท่ีเขามารวมงานกับพรรค โดย

จะมีการเปดตัวตอไป ท้ังน้ี ท่ีประชุมยังรับรอง

ใหนายสุชัชวีรเปนสมาชิกพรรคตลอดชีพดวย

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะ กก.บห.ยังให                                                               

ความเห็นชอบบุคคลที่จะเปนสมาชิกสภากรุง 

เทพ  (ส.ก.) ทัง้ 50 เขต แบงเปนอดตี ส.ก.เดมิ 

13 คน และคนรุนใหม 37 คน รวมเปน 50 

คน โดยจะมีการเปดตวัอยางเปนทางการในวนั

ที่ 14 ธ.ค.นี้ เวลา 09.30 น. ที่ที่ทําการพรรค  

“พรรคภูมิใจที่ ไดตอนรับเลือดใหม 

คุณภาพอยาง ดร.เอ มาเปนผูสมัครรับเลือก

ตั้งผูวา  กทม. นับจากนี้พรรคไดเสนอทาง

เลือกที่ดีที่สุดใหชาว กทม. และหวังวา ดร.เอ

จะนาํชยัชนะสูพรรคและกทม. ถาไดรบัโอกาส 

ผมม่ันใจ ดร.เอและทีมงานสามารถเปลี่ยน

กรุงเทพ  เราทําไดอยางแน�นอน” หัวหนา

พรรค ปชป.กลาว  

ชวงบาย ที่ตึกสามยานมิตรทาวน ใน

งานเปดตัวนายสุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ ผูสมัคร

ผูวา  กทม.ของพรรค ปชป. มีผูบริหารพรรค

คนสําคัญรวมงาน อาทิ นายจุรินทร ลักษณวิ

ศิษฏ ในฐานะหัวหนาพรรค, นายชวน หลีก

ภัย, นายบัญญัติ บรรทัดฐาน เปนตน รวมทั้ง

นายอภิรักษ โกษะโยธิน อดีตผูวา  กทม. วาที่ 

ส.ก.และประชาชน รวมงานอยางคึกคัก

จากนัน้เวลา 16.00 น. มกีารเปดตวันาย

สุชัชวีรพรอมกับบิดามารดาและภรรยา โดย

นายสชุชัวรีประกาศวสิยัทศัน หากไดเปนผูวา  

กทม.วา ทีผ่านมากรงุเทพ  เผชญิกบัปญหาฝน

ตก น้ําทวม ฝุนพิษ เผชิญกับปญหาการศึกษา

ที่ย่ําแย เราจะไมรออีกตอไป ฉะนั้นปญหาน้ํา

ทวมไมใชแคเร�องที่ชี้ชะตาคนกรุงเทพ  แต

เปนการชี้ชะตาการเปลี่ยนแปลงไปสูลูกหลาน  

ใหมันรู ไปถาคนกรุงเทพ  ใหความไววางใจ

ตนเปนผูวา  กทม. ซึ่งเปนวิศวกรทางลอด ให

มันรูไปจะเปลี่ยนกรุงเทพ  ใหมันรอดจากน้ํา

ทวมไมได เราขออาสา เราทําไดครั้งนี้ ไมใช

เพียงแคการเลือกผูวา  แตเลือกอนาคตคน

กรุงและลูกหลาน 

นายสุชัชวีรยังระบุวา จะพัฒนารถเมล

ใหดขีึน้ จะแกปญหาฝนุพษิ โดยเปลีย่นจากฝนุ

พิษเปนอากาศบริสุทธิ เพ�อสงตอใหลูกหลาน 

รูทันรูมาจากไซตงานกอสราง รถบรรทุกรถ

สิบลอ ก็ตองจัดการปญหา อีกทั้งจะพัฒนา

โรงเรียนในสังกัด กทม. ใหมีคนแยงเขาเรียน 

รวมทั้งจะทําโรงเรียนสาธิต 50 เขต 50 

โรงเรียน ดูแลใหเหมือนลูกตัวเอง จะประกาศ

แขงกับประเทศสิงคโปร ฝนจะเปนผูวา  การ

ศึกษา กทม.คนแรก 

นายสุชัชวีรกลาวดวยวา กรุงเทพ  

ตองเปนเมืองสวัสดิการที่ทันสมัย ตนแบบ

ของอาเซียน เมืองตองใชกฎหมายอยางเขม

ขน เทาเทียม จะทําแกมลิงใตดินเหมือนกรุง

โตเกียว ประเทศญี่ปุน เพ�อแกไขปญหาน้ํา

ทวมใน กทม. มีระบบเตือนภัย ฝนตก น้ําทวม 

ไมใหซ้ํารอยเหตุการณน้ําทวมที่สะพานซัง ี้ 

และจะนําเกาะกลางถนนออกเพื่อเพิ่มพื้นที่

การจราจร และอยากใหประเทศไทยเสนอตัว

จัดงานโอลิมปกในป 2036

“ผมเตรียมมา 30 ป เพ�อวันนี้ สราง

อนาคตใหลูกหลาน คืนรอยยิ้มใหคนกรุงเทพ  

ผมเช�อม่ันปลี่ยนกรุงเทพ  เราทําได” นาย      

สุชัชวีรกลาว 

ทีพ่รรคเพ�อไทย (พท.) นายพชร นรพิทะ

พันธุ กรรมการบริหารพรรค และคณะทํางาน

เศรษฐกจิพรรค พท. กลาววา ขณะนีพ้รรคเพ�อ

ไทยยงัไมไดตดัสนิใจวาจะสงผูสมคัรลงแขงขนั

ชิงผูวา  กทม. หรือจะสนับสนุนผูสมัครอิสระ

ทานใดทานหนึ่งเพ�อใหชนะการเลือกตั้ง แต

พรรคเพ�อไทยจะสงผูสมัคร ส.ก.ครบทั้ง 50 

เขต ที่ ไดลงพื้นที่และทํางานกันอยางหนักมา

โดยตลอด เช�อวาจะไดรับความไววางใจจาก

ประชาชนชาว กทม.ใหเปนตัวแทนในการ

เขาไปพฒันา กทม.ใหดกีวาทีเ่ปนอยูในปจจบุนั 

คณะทาํงานเศรษฐกจิพรรคเพ�อไทยขอเสนอ 7 

นโยบายเพ�อใหชาว กทม.ไดเลือกผูแทนของ

พรรคเพ�อไทยเขาไปชวยพัฒนา กทม. อยาก

เห็น กทม.เปนเมืองในอนาคตในรูปแบบตาง  

ดังนี้ 1. “กทม. เมืองแหงโอกาส” 2.“กทม. 

มหานครดิจิทัล” 3.“กทม. ระบบขนสงของ             

คน กทม.” 4.“กทม. คอนเน็ค” 5.“กทม. เมือง

ฟาใส ไรฝุน” 6.“กทม. เมืองของประชาชน” 

7.“กทม. ดุ จับ ปรับ สะอาด” 

ท่ีทําเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ให

สัมภาษณถึงสเปกผูวา  กทม.คนใหมในใจวา ไม

วาจะเปนยังไงก็ตามก็ตองทําเพ�อประชาชน และ

ทําใหถูกตองตามกฎหมายทุกประการ ในส่ิงท่ีจะ

ตองกระทําตามอํานาจหนาท่ีท่ีมีอยู เพราะ กทม.

เปนอิสระ เราไปยุงเก่ียวเขามากไมไดอยูแลว 

เขามีกฎหมายของเขา และยืนยันวาไมไดย้ือการ

จัดการเลือกต้ังผูวา  กทม.ใด  จนกวาจะพรอม 

อาจจะเร็วหรือชาคงตองดูอีกที มันไมเก่ียวอะไร

กับตนท้ังส้ินอะไรท่ีทําไดก็ทํา 

เม�อถามวา นายก  เคยบอกวารอให

เกิดความสงบจึงจะใหมีการเลือกต้ังผูวา  กทม. 

นายก  กลาววา นั่นแหละก็ประมาณไมเกิน

กลางป 2565 ซ่ึงความพรอมก็จะมีการเลือก

ตั้ง ส.ก.และสมาชิกสภาเขต (ส.ข.) ดวย ที่ตอง

เลือกไปพรอมกัน ตนไมตองการจะดึงอะไรไว

ทั้งสิ้น อะไรที่ปลอยไดตนก็ปลอยหมด สําคัญ

คอืทาํอยางไรจะแกปญหาตาง  ทีค่างคาอยูได 

ฉะนัน้ผูวา  ทานใหมกต็องแกปญหาตรงนีด้วย 

ผูส�อขาวถามวา แตละพรรคไดมีการเปด

ตัวผูสมัครผูวา  กทม. นายก  ไดมองคุณสมบัติ

อยางไร พล.อ.ประยุทธกลาววา คุณสมบัติเขา

กําหนดไวตามระเบียบอยูแลว ตามกฎหมาย 

ของตนมีอยางเดียวคือทํางานตอบสนองประชา 

ชนใหไดดี ระมัดระวังการทุจริต เร�องการทุจริต

ตนก็พยายามจะแกต้ังนานแลว.

ถือเปนนิมิตหมายท่ีดีสําหรับผูบริโภคไทยในยุคดิจิทัล เม� อสํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) รวมกับกระทรวงดิจิทัล

เพ� อเศรษฐกิจและสังคม สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

(ETDA) มูลนิธิเพ� อผูบริโภค สภาองคกรของผูบริโภค ผูใหบริการตลาด

ออนไลน และภาคีเครือขายคุมครองผูบริโภคทั้งภาครัฐและเอกชน มีการ                                                                                       

ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือการคุมครองผูบริโภคในการซ้ือขาย

สินคาและบริการในตลาดออนไลน เม� อวันท่ี 15 พฤศจิกายน ท่ีผานมา 

เพราะตองยอมรับวาตลาดสินคาออนไลนในบานเราน้ันเจริญเติบโต

แบบกาวกระโดดอยางเห็นไดชัด โดยมีการสํารวจตลาดอีคอมเมิรซไทย                                                                                         

พบวา ป 2020 เติบโต 81% มูลคา 294,000 ลานบาท สูงกวาท่ีเคยคาดการณ

ไวท่ี 220,000 ลานบาท โดยเหตุผลการเติบโตของตลาดอีคอมเมิรซไทย                                                                                             

ท่ีพุงแรงกวาท่ีเคยคาดการณมาจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัส

โควิด-19 ท่ีผลักดันใหคนไทยหันมาช็อปออนไลนจนกลายเปนความคุนเคย

เม่ือคนไทยช็อปป้ิงอยู่ในโลกออนไลน์ หรือใช้ธุรกรรมทาง

คอมพิวเตอรมากข้ึน การลงนามในบันทึกขอตกลงฉบับน้ีจึงนับเปน                    

กาวสําคัญของหน�วยงานตางๆ ท่ีเก่ียวกับการคุมครองผูบริโภค ในการ                 

ยกระดับการคุมครองสิทธิผูบริโภคไทยไปสูมาตรฐานสากล 

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ รมว.กระทรวงดิจิทัลเพ� อเศรษฐกิจ

และสังคม (ดีอีเอส) กลาววา การทําธุรกิจออนไลนเปนการทําตลาดตรงกับ                                                                                              

ผูบริโภค ดังนั้นรูปแบบการส� อสาร การโฆษณาชวนเช� อ จึงมีอิทธิพล

อยางมากตอผูบริโภค และผูบริโภคไมสามารถเห็นหรือสัมผัสสินคาได                               

กอนท่ีจะตัดสินใจซ้ือ ท่ีสําคัญผูซ้ือไมสามารถรูตัวตนท่ีแทจริงของผูขาย  

ถือเปนความเส่ียงของผูบริโภคท่ีอาจกอใหเกิดปญหาตามมามากมาย                                                                         

การลงนามในบันทึกขอตกลงฉบับน้ีถือเปนกาวสําคัญ

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท ผูจัดการ สสส. ซ่ึงรวมลงนามในฐานะพยาน 

1 ใน 8 องคกร เปดเผยวา ปญหาผลิตภัณฑสุขภาพที่เปนอันตรายและ

การใชท่ีไมเหมาะสมจากการไดรับขอมูลท่ีไมถูกตองจากการโฆษณาเกินจริง 

ประกอบกับความกาวหนาของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล สงผลใหผูบริโภค

มีแนวโนมที่จะซื้อขายผลิตภัณฑสุขภาพผานตลาดออนไลนเพิ่มสูงข้ึน                                                                                       

จากขอมูลสถานการณการคุมครองผูบริโภคป 2562 โดยศูนยวิชาการ

คุมครองผูบริโภคผูบริโภคดานสุขภาพ พบผูบริโภคมีการส่ังซ้ือผลิตภัณฑ

สุขภาพทางออนไลนถึงรอยละ 21.6 โดยซ้ือเคร� องสําอางมากท่ีสุด รอยละ 

78.0 รองลงมาคือผลิตภัณฑเสริมอาหาร รอยละ 47.2 ท่ีสําคัญพบมีการ                  

ส่ังซ้ือยาท่ีผิดกฎหมาย เชน ยาแผนปจจุบัน ยาลดความอวน ยานอนหลับ 

มากถึงรอยละ 15.9 ซ่ึงเปนการกระทําท่ีผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติยา 

พ.ศ.2510 เน� องจากเปนการซ้ือขายยานอกสถานปฏิบัติการ ถือเปนปญหาท่ี

นําไปสูผลกระทบตอสุขภาพและการสูญเสียคาใชจายของประชาชน

ดร.สุปรีดาตอกยํ้าวา การลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือการ

คุมครองผูบริโภคในการซ้ือขายสินคาและบริการในตลาดออนไลนคร้ังน้ี              

ถือเปนพันธสัญญาความรวมมือในการเฝาระวังและปองกันปญหาท่ีเกิดจาก                 

การบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพท่ีเปนอันตรายในตลาดออนไลน โดย สสส.                 

มุงเปาพัฒนาระบบท่ีทําใหประชาชนซ้ือขายสินคาท่ีปลอดภัย มีแนวทางการ

คุมครองผูบริโภคในการซ้ือขายสินคาและบริการในตลาดออนไลน อาทิ ผูให

บริการตลาดออนไลนตองไมยินยอมใหมีการจําหน�ายผลิตภัณฑหรืออาหาร

ท่ีไมปลอดภัย ผลิตภัณฑ

ท่ีเคยถูกยกเลิก หรือ                                            

เพิกถอนทะเบียน หรือ

ส่ังหามจําหน�าย พรอม

ประกาศเตือนภัยผูบริโภค    

เ พ่ือ ป้องกันไ ม่ ใ ห้ ผู้ ท่ี                         

มีประวัติกระทําผิดซ้ํา                                                

รวมถึงจัดใหมีชองทาง                                     

การ รับแจ งกรณีพบ

ผลิตภัณฑ ท่ี ไม ได รับ

อนุญาตหรือไมปลอดภัยในตลาดออนไลน และดําเนินการปดก้ันไมใหเกิด

การซ้ือขายสินคาไมปลอดภัยอยางเรงดวน เพ� อใหเกิดกลไกประชาชนดูแล

ประชาชน มุงใหประชาชนสามารถปกปองตัวเองและสังคมได

นางสาวสารี อองสมหวัง เลขาธิการสภาองคกรของผูบริโภค กลาววา                                                                       

การรวมกันทําขอตกลงความรวมมือการคุมครองผูบริโภคในการซ้ือขาย

สินคาและบริการในตลาดออนไลนฉบับน้ีมี 21 ขอ อาทิ ผูใหบริการตลาด

ออนไลนปฏิบัติตอผูบริโภคอยางเปนธรรม โดยจัดทําระบบตรวจสอบรานคา 

สินคาหรือบริการกอนยินยอมใหมีการขายสินคาหรือบริการน้ัน ผูใหบริการ

ตลาดออนไลนใหความสําคัญกับการรองเรียนของผูบริโภค ซ่ึงจะเปนกลไก

หลักในการคุมครองสิทธิผูบริโภคสําหรับการซ้ือ-ขายทางออนไลน และเปน

ประโยชนตอผูประกอบการ รวมถึงความปลอดภัยทางเศรษฐกิจดิจิทัลใน

อนาคต และชวยลดผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนในระยะยาว 

นางสาวอภิญญา ตันทวีวงศ เลขาธิการมูลนิธิเพ� อผูบริโภค กลาววา                                                                                     

ถือเปนนิมิตหมายท่ีดีท่ี รมว.กระทรวงดิจิทัลเพ� อเศรษฐกิจและสังคม 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ องคกรดานการคุมครอง 

ผูบริโภค และองคกรภาคเอกชน ผูใหบริการตลาดออนไลนและหน�วยงาน

ของรัฐดานการคุมครองผูบริโภค จะมารวมมือกันในการแกปญหาอยางจริงจัง 

นายชัยชนะ มิตรพันธ ผูอํานวยการ ETDA กลาววา ภารกิจสําคัญ

ของ ETDA คือสงเสริมใหการทําธุรกรรมทางออนไลนของประเทศมีความ

ม่ันคงปลอดภัย น�าเช� อถือ ผูใชบริการเกิดความเช� อม่ัน ผลักดันใหเกิดราง 

พ.ร.ฎ.วาดวยการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอรมดิจิทัล

ท่ีตองแจงใหทราบ พ.ศ. … จัดต้ังศูนยรับเร� องรองเรียนปญหาออนไลน 

1212 OCC พรอมจัดทําแนวปฏิบัติการกํากับดูแลกันเองระหวางผูใหบริการ

กับผูประกอบการท่ีใชตลาดออนไลน เพ� อปองกันปญหาและคุมครองสิทธิ                                                                                    

ผูบริโภคไดอยางทันสถานการณมากท่ีสุด ซ่ึงไดจากการเปดเวทีรับฟงความ

คิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียอยางรอบดาน จนนํามาสูการลงนามความ

รวมมือในคร้ังน้ี 

ท้ังน้ี ผูท่ีตองการแจงรองเรียนผลิตภัณฑสุขภาพ โฆษณาเกินจริง 

สอบถามไดท่ีมูลนิธิเพ� อผูบริโภค 08-4652-4607, 08-9788-9152 หรือ                    

เฟซบุกแฟนเพจมูลนิธิเพ� อผูบริโภค เว็บไซต www.consumerthai.org หรือ

แจงปญหาการซ้ือขายออนไลน สายดวนโทร.1212 และเว็บไซตศูนยรับเร� อง

รองเรียนปญหาออนไลน www.1212occ.com

ขับเคล� อนคุมครองผูบริโภคในโลกออนไลน

สสส.ผนึก19ภาคีและเอกชนจับมือเซ็นMOU

1. ผูใหบริการตลาดออนไลนจะปฏิบัติตอผูบริโภคอยางเปนธรรม

2. ผูใหบริการตลาดออนไลนจะยึดม่ันความรับผิดชอบท่ีมีตอผูบริโภค

3. ผูใหบริการตลาดออนไลนจะปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบท่ี

เก่ียวของ

4. ผูใหบริการตลาดออนไลนจะปฏิบัติตามมาตรฐานของประเทศท่ีจําหน�าย

สินคาและบริการ

5. ผูใหบริการตลาดออนไลนจะยึดม่ันในคุณภาพและความปลอดภัยของ

สินคาและบริการ

6. ผูใหบริการตลาดออนไลนจะส� อสารดวยความซ� อสัตยและตรงตามความ

เปนจริง

7. ผูใหบริการตลาดออนไลนจะแสดงราคาอยางโปรงใส

8. ผูใหบริการตลาดออนไลนจะบันทึกประวัติการซ้ือขายอยางเหมาะสม

9. ผูใหบริการตลาดออนไลนจะมีทางเลือกใหผูบริโภคสามารถยกเลิกการ              

ส่ังซ้ือสินคาหรือบริการ

10. ผูใหบริการตลาดออนไลนจะใหความสําคัญกับการรองเรียนของผูบริโภค

11. ผูใหบริการตลาดออนไลนจะไมเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของลูกคา

12. ผูใหบริการตลาดออนไลนจะดูแลใหการชําระเงินออนไลนมีความปลอดภัย

13. ผูใหบริการตลาดออนไลนจะหลีกเล่ียงการสงสแปมออนไลน

14. ผูใหบริการตลาดออนไลนจะไมสรางรีวิวปลอม

15. ผูใหบริการตลาดออนไลนจะใหความรูแกผูบริโภคเก่ียวกับความเส่ียง               

ในการซ้ือสินคาออนไลน

16. สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ตกลงท่ีจะชวยสงเสริมและ

สนับสนุนใหผูใหบริการตลาดออนไลนจัดทําแนวปฏิบัติท่ีดี หรือมีกลไก ใน

การกํากับดูแลตนเองท่ีเหมาะสม รวมท้ังสงเสริมใหเกิดความเขาใจอันดี                                                                                      

และเปนท่ียอมรับรวมกันระหวางผูใหบริการตลาดออนไลน ผูบริโภค และ

หรือหน�วยงานของรัฐ

17. มูลนิธิเพ� อผูบริโภค สมาคมสหพันธองคกรผูบริโภค และสภาองคกรของ

ผูบริโภค ตกลงท่ีจะใหความรวมมือกับผูใหบริการตลาดออนไลน ในการ

เผยแพรขอมูลท่ีเก่ียวของกับการจําหน�ายสินคาหรือบริการออนไลนท่ี

เปนประโยชนตอผูบริโภค รวมถึงประสานงานกับหน�วยงานรัฐดานการ

คุมครองผูบริโภค และผูใหบริการตลาดออนไลนเพ� อสรางความเช� อม่ัน 

ใหแกผูบริโภค

18. มูลนิธิเพ� อผูบริโภค สมาคมสหพันธองคกรผูบริโภค และสภาองคกรของ

ผูบริโภค จะติดตามผูใหบริการตลาดออนไลน และหน�วยงาน เพ� อให

ดําเนินการตามท่ีกําหนดในบันทึกขอตกลงความรวมมือน้ีตอผูบริโภคและ

ตอสังคม

19. สภาหอการคาแหงประเทศไทย ตกลงท่ีจะชวยประชาสัมพันธถึงความ              

รับผิดชอบตอสังคมของผูใหบริการตลาดออนไลน

20. สมาคมผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทย ใหความรวมมือในการ

ประสานงานแกสมาชิกและหน�วยงาน ชวยประชาสัมพันธ เผยแพร                                                                           

ขอมูล เก่ียวกับบริการออนไลนท่ีเปนประโยชนตอผูบริโภค รวมท้ังการ

ใหความรวมมือในการติดตามและประเมินผลทุก 6 เดือน ในบันทึก              

ขอตกลงความรวมมือน้ี

21. หน�วยงานของรัฐดานการคุมครองผูบริโภค “พยาน” ตกลงท่ีจะให          

คําปรึกษา ใหการสนับสนุน และบังคับใชกฎหมาย เพ� อใหเปนไปตาม

บันทึกขอตกลงความรวมมือดังกลาวขางตน.

บันทึกขอตกลง 21 ขอ 

เพ� อคุมครองผูบริโภคทางออนไลน

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท

สารี อองสมหวัง อภิญญา ตันทวีวงศ ชัยชนะ มิตรพันธ
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